
  
               รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามญั สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ 

วันจันทรท่ี  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมหนองโคตร ช้ัน ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด 

 
 

ผูมาประชุม 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
๒.  นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด   
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด  
๔.  นายสุพล  โตะปง        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๕.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสริฐทรง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 

 ๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑  
๘.  นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๙.  นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒  
๑๑. นายบุญเพ็ง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๒. นายเกษทอง  สุทธิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายชัชวาล  ธีรภาน ุ   นายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๒.  นายจตุพล  สิทธ ิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๓.  นายสุวรรณ  โพคา   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๔.  นางสาวรุจิรา  จลุลาบุดดี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 

๕.  นายปรีดา  นิลสาคู   ปลัดเทศบาลตำบลบานเปด  
๖.  ส.ต.อ.คมสินธุ  ประสมพืช  รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๗.  นายธวชัชัย  พลเสนา   รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๘.  นายเพชร  โพสาราช   หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
๙.  นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๐. นายจักริน  อรรคเศรษฐัง  ผูอำนวยการกองชาง 
๑๑. นายมนตรี  สุพรหมอินทร  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ๑๒. นางอรัญญา  ปองสิงห  ผูอำนวยการกองการศึกษา 
 ๑๓. นางรักเล  ปาละสานต  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 ๑๔. นางฐิติรัตน  ประเสริฐศรี  ผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 
 ๑๕. นางสาวประพัตตรี  รถหามแห ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 ๑๖. จ.อ.อภิชาติ  พวงฉ่ำ   หัวหนาฝายอำนวยการ 
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๑๗. นางนาฏญา  วงศสุวรรณ  หัวหนาฝายนิติการ 
 ๑๘. นายจเร  ขุมดินพิทักษ  หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
 ๑๙. นางสาวกรรณิกา  โยทองยศ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
 ๒๐. พ.จ.อ.ประดิษฐ  โยเหลา  รักษาราชการแทนหัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
 ๒๑. นายสันติ  ศรีจันทร   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
 ๒๒. นางสาวนัฎฐา  ออประเสริฐ  วิศวกรโยธาชำนาญการ 

๒๓. นายสัญญา  เศษฐี   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 
๒๔. นางสาวจิราพัชร  อัตสกุลเรืองรุง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

 ๒๕. นายมานพ  ลาดโลศรี  นายชางโยธาอาวุโส 
 ๒๖. นายถนอม  วงษสาจันทร  นายชางเขียนแบบอาวุโส 

๒๗. นางสาวธิดารัตน  นาคะเจริญ  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 ๒๘. นางสาวกรรณิการ  แพงงา  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 ๒๙. นายธนโชติ  งามรูป   เจาพนักงานประชาสัมพันธปฏิบัติงาน 
 ๓๐. นายพีระพัฒน  สีชาเหงา  นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
 ๓๑. นางสาวปทมา  ประเสริฐสุข  นักจัดการงานท่ัวไป 
 ๓๒. นางสาวมัทนียา  มานะสุจริตกุล ผูชวยนิติกร 
 ๓๓. นางสาวศิรินันท  เปรมสีมา  ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป 
 ๓๔. นางพรสุดา  วิชาธรรม  พนักงานจางท่ัวไป 
 ๓๕. นายสงศักดิ์  จันทรสุวงศ  พนักงานจางท่ัวไป 
 ๓๖. นางชนิสรา  วงษศิริ   ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๗. นายกิตติศักดิ์  แกวไสย  ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๘. นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาป  ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๓๙. นายศราวุธ  แดงนอย  ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี 
 ๔๐. นายสมภพ  ออนละมัย  ท่ีปรึกษาสภาเทศบาลตำบลบานเปดกิตติมศักดิ์ 
 ๔๑. นายสุทธิศักดิ์  สัสดีไกรสร  กำนันตำบลบานเปด 
 ๔๒. นายนันทสาร  จอนเกาะ  ผูใหญบานหมูท่ี ๘ 
 ๔๓. นายศิวกร  นามนวด   พนักงานจางเหมาบริการ 
 ๔๔. นางสาวเจนจิรา  พงษสระพัง  พนักงานจางเหมาบริการ 
 ๔๕. นางสาวปนัดดา  ประกอบด ี  พนักงานจางเหมาบริการ 
 ๔๖. นายอนิรุธ  ศิริโนนรัง   พนักงานจางเหมาบริการ 
 ๔๗. นายภวัต  จันทรแสง   ประชาชนหมูท่ี ๒๐ 
 ๔๘. นายวาทิต  สิทธิธนาอนนัต  ประชาชนหมูท่ี ๑ 
 ๔๙. นายบุญรักษา  บุศยแสง  ประชาชนหมูท่ี ๗ 

๕๐. นายกิตติชัย  เท่ียงผดุง  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
๕๑. นางสาวอาภัสรา  ทีมหวาย  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
๕๒. นายธีรภัทร  สำโรง   นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
๕๓. นายปติ  อกอุน   นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
๕๔. นายภคพล  นามวงษ   นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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๕๕. นางสาวจิตรนันท  สุริรักษ  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
๕๖. นางสาวพรสิริกุล  บุญลาภ  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
๕๗. นางสาวทิพยธิดา  บุตทศ  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
๕๘. นางสาววรรณิศา  นอแสงศรี  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 
๕๙. นายธนวัฒน  ดียิ่ง   นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดมาครบองคประชุมแลว 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมในวันนี ้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที ่ ๒ 

ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ จากนั้นไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
ตำบลบานเปดข้ึนจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหนาท่ีตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ไดกลาวสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รอง 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมการประชุมสภาทุกทานท่ีเขา

รวมการประชุมในครั้งนี้ รวมถึงผูชมท่ีรับชมทาง Facebook ของทางเทศบาล 
รวมถึงพี่นองประชาชนที่รับฟงอยูดานลางอาคารสำนักงานเทศบาล วันนี้เปน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งท่ี 
๑ ซึ่งตรงกับวันจันทรท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอง
ประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด จากนั้นไดนำเขาสู
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ เรื่องแรกคงจะเปน 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องของการที่เราจะอนุมัติในวันนี้ทั้งหมด เนื่องจากวาหลักๆ เปนการขอใช

เง ินสะสมซึ ่งป จจ ุบ ันม ีเง ินสะสมอยู ประมาณ 104,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยประมาณ ในวันนี้ทางผูบริหารไดขออนุมัติมาทั้งหมดเปนจำนวน 54 
รายการ ในการขอใชเงินสะสมรวมเปนเงินประมาณ 87,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึง
จะตองเปนเรื่องของอำนาจการตัดสินใจของทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ใน
สวนของเรื ่องที่ประธานจะแจงใหทราบมีเพียงเทานี้เนื่องจากวาเรามีเวลา
จำกัดและคอนขางท่ีจะใชเวลานานในเรื่องของการพิจารณาในวันนี ้ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีผานมา 
   - รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ 

วันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ที่ผานมา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป 

พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ ทานใด
จะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมนี้หรือไม  
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นายธนดล  ประเสริฐทรง  ในระเบียบวาระท่ี ๒ ซ่ึงเปนการรับรองรายงานการประชุมสภา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เทศบาลตำบลบานเปด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 256๗ ครั้งท่ี 1 

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 แตในรายงานการประชุมทั้งหมด 23 
หนา ตนไดอานเทาที่พบคือมีจุดพิมพผิดพลาดอยูประมาณ 8 จุด แตจุดท่ี
อยากจะเรียนทานประธานก็คือในหนา 22 อีก 7 จุดคงไมเปนไร แตในหนาท่ี 
22 บรรทัดท่ี ๓ จากดานลางเปนขอความท่ีทานประธานสภาฯ ไดสรุปกอนท่ี
จะปดประชุมระบุวา การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำป 
พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1 ตรงกับวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 256๗ ในขณะท่ี
หนาแรกของรายงานการประชุมเปนวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖๗ และในหนา
สุดทายท่ีมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมลงนามรับรองทั้ง 5 ทาน 
เปนการรับรองรายงานการประชุมวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖๗ และลงนาม
รับรองในวันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖๗ แตในบันทึกการประชุมในหนาท่ี 22 
เปนถอยคำที่บันทึกคำพูดของทานประธานสภาฯ สรุป ตนไมแนใจวาอาจจะ
ไมไดตั ้งใจฟงหรือทานพูดวาวันที ่ 20 พฤษภาคม หรือเปนขั ้นตอนการ
บกพรองในการตรวจรายงานการประชุม  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตองขอขอบคุณทานธนดลซ่ึงอาจจะเปนท่ีตนอานผิดเองหรือวาดวย 
ประธานสภาเทศบาล เหตุอันใดก็ตองกราบขอบพระคุณ ขอนำเรียนใหทางทานคณะกรรมการได

พิจารณาใหรอบคอบเนื่องจากวามีความสำคัญกับเรื่องของวันเวลา ซึ่งหาก
ผิดเพี้ยนไปก็เปนสิ่งที่จะตองกลาวคำวากราบขอประทานอภัยในฐานะที่เปน
ประธานในท่ีประชุมซ่ึงการจะกลาวผิดหรือวาทางคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมจะเปนผูกระทำ ตองเปนสวนท่ีตนตองรับไวเพราะวาไมอาจกลาว
ไดวาใครเปนคนผิดพลาด ในสวนของคณะกรรมการรายงานการประชุมก็
ขอใหใชความระมัดระวังมากกวานี้ ซ่ึงในความเห็นสวนตัวก็เสียดายท่ีทาน    
ธนดลลาออกไปเพราะวาถายังมีทานเปนกรรมการตรวจรายงานการประชุมใน
รายงานการประชุมก็คงจะไมมีขอผิดพลาดใดๆ เลย จากนั ้นไดถามในท่ี
ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงขอความในรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2567 ครั้งท่ี 
1 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ี
ประชุม รับรอง ๑๐ เสียง ไมรับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
รับรอง ๑๐ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน  มัสมี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
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๘.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมรับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ  

๑.  นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี ๑ ประจำป พ.ศ. 
๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดวยคะแนนเสียงขางมาก  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   ๓.๑  ขอความเห็นชอบการใชพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงกี 

ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน (กองชาง) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ขอความเห็นชอบการใชพ้ืนท่ีเพ่ือดำเนินโครงการ 
ประธานสภาเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงกี ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน (กองชาง) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ี
ประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    กอนเขาสูระเบียบวาระท่ี 3.1 ตนขออนุญาตใหทางเจาหนาท่ีไดเตรียม 
นายกเทศมนตร ี สไลดกับทีวีใหดวยเพราะวาจะขึ้นภาพประกอบการเสนอญัตติในครั้งนี้ และ

ตองขอสวัสดีผูเขารวมประชุมทุกๆ ทานในหองประชุมแหงนี้วันนี้มากันหลาย
ภาคสวน รวมถึงผูชมที่รับชมทาง Facebook ของทางเทศบาล รวมถึงพี่นอง
ประชาชนท่ีรับฟงอยูดานลางอาคารสำนักงานเทศบาล วันนี้มีพ่ีนองประชาชน
หลายทานมาดวยกันท้ังพ่ีนองจากหมูบานลิขิตตรา พ่ีนองจากหมูบานสินธารา 
พี่นองจากหมูบานจุไรรัตน รวมถึงพี่นองอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวพันกับการประชุม
ในครั้งนี้ตนยินดีตอนรับสูการประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากในระเบียบวาระท่ี 3.1 
เปนญัตติเก่ียวกับการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงกีและศาลปูขันธจักรซ่ึงเปนท่ี
เคารพรักของพวกเราทุกๆ ทาน ตนจะขออนุญาตขึ้นภาพประกอบในการ
นำเสนอญัตติในครั้งนี้ ในวันนี้จะมีจอแสดงภาพอยู 2 สวนคือ สวนท่ีใชในการ
ประกอบการยื่นญัตติกับสวนที่ใหที่หองประชุมไดดูไดอีกฝงหนึ่งดานหนา ตน
ขออนุญาตเขาสูวาระการประชุมระเบียบวาระท่ี ๓.๑ ขอความเห็นชอบการใช
พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงกี ตำบลบานเปด อำเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน (กองชาง) ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ
ความเห็นชอบการใชพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงกี 
ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ตามหนังสือสำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกน ที่ ขก ๐๐๒๒/๒๐๔๘ ลงวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีหลักการคือ ขอความเห็นชอบใชพื้นที่เพื่อดำเนิน
โครงการปรับปปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงกี ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน 
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จังหวัดขอนแกน ดวยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดว าจ างกลุ มบริษัท
ประกอบดวย บริษัท ไตรพีระ จำกัด และบริษัท ออโรส จำกัด เปนกลุมท่ี
ปรึกษาผูใหบริการงานออกแบบกอสรางคาใชจายในการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอ ียดโครงการพ ัฒนาพ ื ้นท ี ่ กล ุ  มจ ั งหว ัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ระยะ ๒ (สัญญาจางออกแบบกอสราง สัญญา
เลขที ่ ๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที ่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๖) ซึ ่งในการศึกษาและ
ออกแบบโครงการดังกลาว ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาออกแบบโครงการ ๔ จังหวัด 
ไดแก จังหวัดขอนแกน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัด
กาฬสินธุ โดยในพื้นที่จังหวัดขอนแกนไดมีการดำเนินการศึกษาและออกแบบ
โครงการท้ังหมด ๔ โครงการ โดยมีโครงการท่ีไดรับการคัดเลือกในการพัฒนา
ในการออกแบบในสวนทองที่ของเทศบาลตำบลบานเปด ๑ โครงการดังกลาว
ขางตน 

   ดังนั้นเพื่อใหการดำเนินโครงการเปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมาย 
และหนังสือราชการที่เกี่ยวของ จึงขอความอนุเคราะหเสนอโครงการดังกลาว
ใหสภาเทศบาลตำบลบานเปดใหความเห็นชอบในการกอสราง ดังนี้ 

   ๑. สงมอบพ้ืนท่ีกอสราง (ตามหนังสือ ท่ี ขก ๐๐๒๒/๒๐๔๘ ลงวันท่ี 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอใชพื้นที่ในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศนบริเวณบึงกี ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

   ๒. ยินดีรับมอบโครงการดังกลาวเม่ือดำเนินการกอสรางแลวเสร็จใน
การบำรุงดูแลรักษาตอไป 

 โดยมีเหตุผลคือ 
   ๑. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนสภานท่ีพักผอนหยอนใจ 
   ๒. เพ่ือใชเปนท่ีออกกำลังกายและทำกิจกรรมท่ีประชาชนใชรวมกัน 
   ซึ่งทั้งหมดนี้ตนจะขอขยายความใหขอมูลเพิ่มเติมตามสไลดนี้ ก็คือ

ผังแมบทบริเวณบึงกีจะถูกปรับปรุงภูมิทัศนทั้งหมด 4 สวนดวยกัน สวนที่ 1 
คือบริเวณศาลปูขันธจักรท่ีเปนท่ีเคารพรักของพวกเราทุกๆ ทาน สวนท่ี 2 จะ
เปนบริเวณดานหนาศาลซึ่งเราจะทำเปนลานเอาไวใหพักผอนหยอนใจกัน 
สวนที่ 3 เชนเดียวกันบริเวณตรงขามสนามกีฬาเทศบาลตำบลบานเปด และ
ในสวนที่ 4 ที่จะเปนถนนรอบบึงกีทั้งหมด ก็จะเปนในสวนของภาพและการ
ออกแบบในสวนของบริเวณศาลปูขันธจักรและบริเวณทาลอยดานหนา อันนี้
จะเปนภาพบรรยากาศการออกแบบของศาลปูขันธจักรก็จะมี 2 สวนดวยกัน 
ในสวนของบริเวณพ้ืนท่ีของศาลและบริเวณดานหนาตามสไลดตรงนี้ ตนจะได
สงมอบใหทางสมาชิกสภาฯ ทุกทานจะเปนบรรยากาศโดยรวม อันนี้ก็จะเปน
ทาลอยบริเวณตรงขามสนามกีฬาของเรา ก็จะมีรูปแบบประมาณนี้ที ่เราได
ศึกษาออกแบบแลวก็ไดรับการปรับปรุงแกไขแบบมาเรื่อยๆ ซึ่งโครงการนี้เรา
คุยกันตั้งแตปที่แลวในสวนของการดำเนินการมาตลอด เพราะวาโครงการนี้
จุดเริ่มจริงๆ ตองบอกกอนวาเริ่มไดรับการอนุมัติโครงการบริเวณบึงหนอง
โคตรมาประมาณ 85,๐๐๐,๐๐๐ บาทดวยกัน ซึ ่งเปนโครงการที ่ดีนาจะ
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เริ ่มทำไปปนี ้เราก็เลยคุยกันตอเนื ่องวาบานเปดเรามี 2 บึง ตนเองและ
ผูบริหารก็ไดเสนอกับทีมงานที่เกี่ยวของวาเรามี 2 บึงก็คือบึงกี ใหมาชวยเรา
พัฒนาดวยจากจุดนั้นคือหนองโคตรก็ไดเริ่มเปนโครงการที่จะพัฒนาบึงกีตอ 
แลวก็รวมดวยชวยกันในหลายหนวยงานองคกรดวยกัน จนเกิดมาเปนภาพท่ี
สมบูรณ ในข้ันตอนนี้ก็ขอใหทุกทานไดรวมดวยชวยกันในการผลักดันโครงการ
นี้ใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี  

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบการใชพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงกี ตำบล
บานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน เพื่อสภาเทศบาลตำบล  
บานเปดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล   

นายชัยรัตน  มัสมี   เม่ือสักครูทางทานนายกเทศมนตรไีดอธิบายชี้แจงเก่ียวกับโครงการ 
รองประธานสภาเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศนบึงกี โครงการนี้ในครั้งแรกไดจัดการประชุมที่โรงแรมอวานี

ซึ่งตนไดเขารวมประชุมในวันนั้น รูสึกวาเปนโครงการที่ดีเพื่อพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศนในเขตตำบลบานเปดของเราซ่ึงก็คือบึงกี เราไดรับทราบเก่ียวโครงการ
ดีๆ ที่จะมีการปรับปรุงภูมิทัศนที่หนองคู อำเภอภูเวียง ปรับปรุงภูมิทัศนท่ี
อำเภอบานไผ ปรับปรุงภูมิทัศนท่ีเทศบาลเมืองศิลา แลวก็ปรับปรุงภูมิทัศนท่ี
ตำบลบานเปดของเรา ซ่ึงครัง้ท่ี 2 ไดจัดการประชุมท่ีศาลาประชาคมองคการ
บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ซึ ่งในครั ้งน ั ้นผ ู ท ี ่ เข าร วมประชุมมีท าน
ประธานสภาฯ ตนเอง ทานบัวฮอง  บุญจวง ทานสุพล  โตะปง และทาน
เจษฎา  ชัยมงคล ทั้งหมด 5 ทาน ที่ไปนั่งฟงในการอภิปรายในการปรับปรุง
ภูมิทัศนทุกอยางสวนตัวตนเห็นดีดวย ในสวนของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะ
ปรับปรุงภูมิทัศนบึงกี มีการสอบถามความเห็นซึ่งตนไดชี ้แจงวาการที ่จะ
ปรับปรุงภูมิทัศนเราจะตองเอาน้ำเสียและน้ำดีใหออกไปจากบริเวณนี้ใหหมด 
ทางโยธาธิการรับปากวาจะเอาน้ำเสียอีกทอหนึ่งไปลงทางบอน้ำเสียของหมูท่ี 
1 สวนน้ำดีหรือน้ำฝนจะลงท่ีบึงกีตนจึงไดสอบถามไปวาถาเราจะใหทางโยธาธิ
การทำประตูน้ำใหเปนประตูน้ำท่ีเปดปดไดอัตโนมัติจะทำไดหรือไม ทางโยธาธิ
การบอกทำไมไดเพราะเปนของทางเทศบาลเราที่จะตองพิจารณาทำประตู
เปด-ปดเอง แลวในชวงปที่ผานบึงกีของเรามีน้ำทวมจึงไดฝากทางโยธาธิการ
วาถาน้ำทวมบึงกีเราจะมีแผนดำเนินการอยางไร ทางโยธาธิการก็จะนำเรื่องนี้
ไปพิจารณาในการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศน 3 จุดคือ จุดแรกหนาศาลปู     
ขันธจักร จุดที่ 2 ตรงขามสนามกีฬาหลัง รพ.สต. จุดที่ ๓ บริเวณใกลๆ กับ
ศาลาประชาคมหมูท่ี 2 โครงการนี ้ทางโยธา ธิการจังหวัดเปนคนพูดวา
งบประมาณอยูที่ 71,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหมือนท่ีตนเคยพูดท่ีหอประชุมของ
เราคือ 71,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตพอมาดูในหนังสือ 81,๐๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้
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สงสัยวาราคาคาวัสดุอาจจะแพงขึ้น นี้คือขอมูลสิ่งท่ีไดรับจากการประชุม ๒ 
ครั้งท่ีผานมา 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ในฐานะท่ีเปนลูกบานเปดดวยจึงเปนความภาคภูมิใจท่ีมีการพัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ปรับปรุง ตนไดรับทราบเรื่องนี้มานานแลว ตั้งแตสรางยุทธศาสตรของกลุม

จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางที่มีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน
โดยเฉพาะ ตนขอแกไขที่ทานรองประธานสภาฯ ท่ีไดอภิปรายเมื่อสักครูวา
ชุมชนหนองคูไมไดอยูในอำเภอภูเวียงแตเปนเวียงเกา ซ่ึงเปนจุดทองเท่ียวของ
การขุดคนพบซากไดโนเสาร แตท่ีบานไผก็จะเปนสวนของจุดยุทธศาสตรใน
เชิงการขนสงทางรางภาคตะวันออกเฉียงหนือกับภาคเหนือ สวนเทศบาลเมือง
ศิลาเปนจุดที่มีการผลักดันใหสรางสนามกีฬาเพื่อรองรับเปนสนามของสโมสร
ฟุตบอลแหงหนึ่ง สวนของบานเปดเราก็เปนโครงการตอเนื่องจากบึงหนอง
โคตรคือ “บึงกี” ซึ่งหลายคนมักจะเขาใจวาเปน “บึงกี่” โดยท่ีผูเฒาผูแกเคย
อธิบายใหฟงนั้น บึงกีมีที่มาคำวา “กี” คือเปนลักษณะขอบผมบนศีรษะของ
พระพุทธรูปพระพุทธเจา ภาษากลางอาจจะเรียกวา “เกศ” แตภาษาถิ่นเดิม
หรือภาษาอีสานจะเรียกวา “กี” มีการสันนิษฐานวาคนพบลักษณะของเม็ดผม
ที่บริเวณหนองน้ำตรงนี้ ซึ่งจริงๆ เมื่อกอนก็ไมใชหนอง เปนทางน้ำผานของ
พ้ืนท่ีฝงตะวันออกแลวก็ทิศเหนือของบานเปดกอนท่ีจะไหลลงแกงน้ำตอน ยุค
ตอมาคอยมีการกั้นคันคูขึ้นทำใหสภาพเปนบึง บานเปดเดิมมีที่มาซึ่งเดิมคือ
บานหนองนกเปดซึ่งอยูที่หมู 3 ปจจุบันเปนที่ตั้งของศาลาประชาคมหมูที่ 3 
บึงกีเกิดขึ้นทีหลังและมีการพัฒนามาหลายๆ ครั้ง ทั้งจากสำนักงานเรงรัด
พัฒนาชนบท ทั้งจากงบประมาณของทาน อดีต ส.ส.ประจักษ  แกลวกลา
หาญ, องคการบริหารสวนจังหวัด และอีกหลายๆ ครั้งท่ีมีการขุดลอก บุคคลท่ี
ทราบถึงตำนานและรับรูถึงประวัติของบึงกีไดนั่งอยูในที่ประชุมแหงนี้คือ คุณ
วาทิต  สิทธิธนาอนันต ซ่ึงเปนปูชนียบุคคลของบานเปด ดังนั้นการพัฒนาบึงกี
ใหเปนสถานที่ทองเที่ยวมีภูมิทัศนที่สวยงาม ไมวากระบวนการสุดทายจะมี
การออกแบบอยางไร ซ่ึงไดรับงบประมาณมาจากโยธาธิการและผังเมืองถือวา
เปนความภาคภูมิใจของชาวบานและชุมชน ตนไมอยากจะหวงแหนเฉพาะคน
บานเปดที่จะภาคภูมิใจแตนาจะเปนความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนใน
ฐานะชาวตำบลบานเปดดวยกัน เพราะบึงแหงนี้ทานประธานสภาฯ ก็คงจะ
เคยนั่งเครื่องบินผาน เวลาเรานั่งเครื่องบินก็จะผานบึงแหงนี้ นานมาแลวท่ี
อยากจะพัฒนาบึงแหงนี ้เพื ่อใหมีทัศนียภาพจากมุมมองทางอากาศดวย 
เพราะฉะนั้นจึงขอแสดงความภาคภูมิใจยินดีกับโครงการนี้ และขอขอบคุณ
ทานผูมีสวนรวมทุกทาน คณะผูบริหารและเจาหนาที่ ทั้งโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดและสวนกลางเองที่ไดมีการจัดสรรงบประมาณภายนอกเขามา
พัฒนาในพ้ืนท่ี  
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  อยากจะสอบถามวาพ้ืนท่ีบึงกีนี้มีก่ีไรท่ีจะขออนุมัติผานสภาฯ ในวันนี ้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ที่จะขออนุมัติใหทางโยธิการจังหวัดเขามารับผิดชอบพื้นที่บึงกีทั้งหมดมีกี่ไร 

เพราะในญัตตินี้ตนอานแลวไมระบุวามีก่ีไร 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอเชิญทางผูบริหารตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนขอชี้แจงวาญัตตินี้เปนหนังสือญัตติท่ีรวมกันกับทางกรมโยธาธิการ 
นายกเทศมนตรี  และผังเมือง ในการนำเสนอญัตติตามระเบียบของทางกรมโยธาและผังเมือง

ดวย ดังนั้นรายละเอียดและขอความตางๆ ก็จะมีการบูรณาการรวมกันกับทาง
กรมโยธาธิการและผังเมือง สวนการใชบริเวณที่เกี่ยวของทั้งหมดตามตามรูป 
ในรายละเอียดที ่จะเปนกี่ไร กวางคูณยาวเทาไหรนี ้ตนขออนุญาตใหทาง    
กองชางทำรายละเอียดเพ่ิมเติมใหอีกที 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์   ในญัตตินี้จะเปนการปรับปรุงภูมิทัศนของบึงกี ตนในฐานะท่ีผูกพัน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ กับบึงกีนี้มาตั้งแตเกิดก็วาได ไดใชงานบึงกีเปนประจำก็รูสึกดีใจถามีโครงการ

ดีๆ แบบนี้เขามา แต ณ ตอนนี้ก็ยังเปนหวงอยู 3 ประเด็นที่จะสอบถามไป
ทางผูที ่มีสวนเกี่ยวของ ประเด็นท่ี 1 ขั้นตอนระยะเวลาการดำเนินการไม
แนใจวา ณ ตอนนี้อยูในขั้นตอนการออกแบบแลว ขั้นตอนตอไปหวงเวลาจะ
อยูประมาณกี่ปกี่เดือนเพราะตอไปชาวบานคงสอบถามติดตามเรื่องนี้อยาง
ใกลชิด สวนประเด็นที่ 2 พอตนดูในแบบที่นำเสนอเขามาในสวนหนึ่งบึงกีก็
เปนบึงที่เกาแก ตนก็ยังเปนหวงวาในสวนที่ยื่นลงไปในน้ำ ไมแนใจวาเมื่อยื่น
ลงไปแลวจะมีผลกระทบตอสัตวน้ำหรือทรัพยากรใตน้ำหรือไม ซึ่งบึงแหงนี้
เปนแหลงอาหารของชาวบานเปดมาตั้งนาน ชาวบานเปดก็ไปจับปูจับปลากัน
อยูเปนประจำมาหลาย 10 ปจนถึงวันนี้ สวนประเด็นที่ 3 โครงการนี้ก็ดีนำ
ความเจริญมาสูบานเปด ทำใหบึงกีเปนแหลงทองเที่ยวในอนาคตและตนเอง
เปนหวงในเรื่องผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตคือ 1. เรื่องน้ำเสีย 2. ผูคน
เขามาเที ่ยวมาพักผอนหยอนใจและสุดทายจะมีขยะมลพิษตามมา ถาใน
อนาคตไดศึกษาเกี ่ยวกับออกแบบการปรับภูมิทัศนแลวนำเสนอใหทาง
ผูเก่ียวของชวยออกแบบในสวนของการบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ และการ
จัดการในเรื่องของมลพิษท่ีจะตามมาดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามในเรื่องของข้ันตอนปจจุบันและ 
ประธานสภาเทศบาล ขั้นตอนตอไป จากนั้นไดเชิญทางผูบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิก

สภาฯ  
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นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตอนนี้โดยคราวๆ ยังอยูในระยะท่ี 1 คือการศึกษาออกแบบก็ขอ 
นายกเทศมนตรี อนุญาตทำเอกสารใหเรียบรอย ในสวนที่ 2 คือเรื่องงบประมาณดังกลาวนี้จะ

ใชงบประมาณงบอุดหนุนของปงบประมาณ ๒๕68 ซึ่งจะตองขออนุญาต
ภายในป ๒๕67 นี้ คาดการณไววานาจะสำเร็จในการเริ่มลงมือหรืออนุมัติก็
นาจะประมาณป ๒๕69-๒๕70 คลายๆ ของบึงหนองโคตรเราเลื่อนมาตั้งแต
ป ๒๕๖5 กวาจะขอไดก็ป ๒๕66 กวาจะเริ่มดำเนินก็ป ๒๕6๗ ก็ตองใชเวลา
ประมาณไมต่ำกวา 2 ป กวาจะไดเริ่มดำเนินการ และข้ันตอนนี้ในตัวของแบบ
ก็ยังไมไดถือวาเปนการเสร็จสมบูรณ ในวันที ่ 17 กรกฎาคมนี ้จะมีการ
ประชาคมของพี่นองประชาชนชาวบานเปดทั้ง 4 หมูบาน เปนตัวแทนที่เขา
มาประชาคมกัน ก็คงไดนำเสนอขอพะวงหรือเราจะแกไขแบบไหนก็นำเสนอท่ี
ประชุมได คนไหนเห็นดวยไมเห็นดวยก็สามารถเสนอที่ประชุมได คลายๆ 
บริเวณบึงหนองโคตรที่ตอนแรกเราจะมีการสรางสะพานก็ไดมีการพูดคุยใน
ระดับประชาคมของชุมชนกันอีกทีนึงวาเราจะปรับแบบไหน เพื่อใหความ
เจริญกับความยั่งยืนของพี ่นองจากบริบทความเปนมาของพื ้นบานไดอยู
รวมกันอยางสมบูรณ ในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ก็เชิญทุกทานในการประชุม
ประชาคมอีกครั้ง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ตนขออนุญาตเพ่ิมเติมอีกนิดนึงคงไมใชเวลานาน ไมไดเก่ียวกับการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ถายทอดแตเปนเรื่องของขอมูลโดยตรง ในสวนของบึงกีสาธารณประโยชนมี

หนังสือ นสล. กำกับอยูวาเปนเลข นสล. ท่ีเทาไหร พื้นที่เทาไหร ตนเคยทำ
หนาที่ผูใหญบานซึ่งรับผิดชอบเขตหมูที่ 1 โดยตรง จำไดคราวๆ วาประมาณ 
270 กวาไร แตไมใชเฉพาะพื้นที่น้ำอยางเดียวจะเลยมาถึงบริเวณตลาดดวย 
แลวก็เลยคันประตูท่ีเปนประตูน้ำปจจุบันเลยไปทางหอของการประปาดวย ท่ี
สาธารณะในสวนนี้จะมี นสล. อยู 2 แปลงคือ แปลงบึงกีสาธารณประโยชน
และปาชาสาธารณประโยชนอีกแปลงหนึ่งซึ่งจะเปนหนังสือ นสล. แยกคนละ
ฉบับกัน การขออนุญาตตนเขาใจวาเราคงจะตองการใหเขาเขามาสำรวจเต็ม
พื้นท่ี นสล. เขาจะใชประโยชนตรงไหนอยางไรคงจะไปขีดเสนไมไดเพราะมัน
อยูในระหวางการออกแบบ ตนเขาใจอยางนั้น ถาจะถามวาใชพ้ืนท่ีเทาไหรหา
ไมเจออยูที่ทานจะซักถาม ถาเปนตนก็คงจะบอกวาพิจารณาทั้งแปลง นสล. 
ฉบับนี้ เปนความคิดสวนตัวของตนเองแตทานอื่นหรือผูบริหารจะมีคำตอบ
เชนไรตนก็ไมทราบ ในสวนของวันที ่ 9 พฤษภาคมท่ีมีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการท่ีศาลาประชาคม อบจ. ตนก็อยากไปแตวันนั้นติดประชุมกรรมการ
สถานศึกษาที่โรงเรียนเทศบาลบานเปดซึ่งก็มีความจำเปนสำคัญสำหรับการ
พัฒนาคนเหมือนกัน ตนมองจุดนี้คำวาพัฒนาคนคืออะไร การตอบคำถามของ
ทานปศนพลเมื่อสักครูวาสิ ่งปลูกสรางเหลานี้เกิดขึ ้นแลวการจัดการดูแล
ตอเนื่องจะมีขอมูลประการใด คนนี่แหละคือคำตอบเดียวกัน ถาเราสราง
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จิตสำนึกใหคนตั้งแตเด็กเยาวชนขึ้นมาไดรักหวงแหนทองถิ่น สิ่งแวดลอม 
วัฒนธรรม สิ่งนี้คือการรักษาวัฒนธรรมท่ียั่งยืนท่ีสุด 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายสุพล  โตะปง   ญัตตินี้ไดขอความเห็นชอบกับสภาฯ ตนเขาใจแตท่ีทานสมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ไดอภิปรายไปก็มีเหตุผล ขออนุญาตเอยชื่อทานปศนพล  เมืองสนธิ์ และทาน

แสนศักดิ์  แสนบุดดา ซ่ึงไดอภิปรายเก่ียวของกับพ้ืนท่ี เพราะวาทางสภาฯ ได
พิจารณาแลวทางฝายบริหารก็อธิบายวาจะประชุมประชาคม 4 หมูบาน ผูท่ี
เก่ียวของทำแผนหรือศึกษาแลววันนี้เราก็นำเสนอเพ่ือใหสภาฯ เห็นชอบนั้นจะ
จบหรือไมตนสงสัยขอนี้ เพราะวาฝายบริหารจะใหชาวบานมาประชาคมอยู 
แลว ในวันนี้ก็เปนหนาที่ของทานผูบริหารจะนำเขามา การพัฒนานั้นตนเห็น
ดวยซึ่งตนไดมีโอกาสไปฟงทางโยธาธิการและผังเมืองอธิบายรายละเอียดมา
ตนก็เห็นดีดวย แตพวกตนก็ไดเสนอในเรื่องของน้ำเสียและมลพิษท่ีจะเกิด
ตามมาอยางเชนทานรองชัยรัตนไดอภิปรายไปแลว ตนสงสัยวันนี้ทานนำเสนอ
ญัตติของทานนายกเทศมนตรีเขามาใหสภาฯ พิจารณาใหความเห็นชอบแลว
ทางฝายบริหารไดตอบขอซักถามของสมาชิกสภาฯ วาจะประชุมทั ้ง 4 
หมูบานอีกครั้ง ตนจึงสงสัยวาหากทานไดรับความเห็นชอบจากสภาฯ แลว ใน
การออกประชาคมท้ัง 4 หมูบานจะออกความเห็นแบบใด 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในขอซักถามนี้ของทานสมาชิกสภาฯ ดวยความเปนหวงวากรณีนี้คือ 
ประธานสภาเทศบาล  ลำดับขั้นตอนถูกตองหรือไมที่ทานถามวาลำดับขั้นตอนควรจะเปนการขอ

ประชามติของประชาชนกอนที ่จะนำเขาสูสภาฯ หรือจะเปนการที่สภาฯ 
อนุมัติกอนที่จะไปสูการขอประชามติ หรือจะทำกอนหรือหลังก็ไดไมมีลำดับ
กอนหลังแตวาทำใหครบองคประกอบของการขออนุญาต ทานตองการ
ซักถามแบบนี้ถูกตองหรือไม จากนั้นไดเชิญทางผูบริหารไดตอบขอซักถามของ
สมาชิกสภาฯ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ขออนุญาตชี้แจงวาอำนาจในการอนุมัติเปนอำนาจของสภาฯ อยูแลว 
นายกเทศมนตรี อำนาจในการเสนอเปนของทางผูบริหาร อยางที่เราไดปรึกษากับทางกรม

โยธาธิการและผังเมืองตนเชื่อวาในขั้นตอนนี้คือตองผานสภาฯ กอน จึงจะไป
พูดคุยกับชุมชนได อยางท่ีตนบอกในสวนของหลักการและเหตุผลสวนถูกผิด
เปนอำนาจของทางสภาฯ ที่จะพิจารณา ในสวนของการญัตตินี ้เปนการขอ
เสนอญัตติในหลักการโครงสรางในภาพรวมวาเราจะทำโครงการเหลานี้ ณ 
บริเวณนี้ เรายังไมสามารถระบุขอบเขตที่ชัดเจนไดเพราะอาจจะตองผานการ
ประชาคมอีก 1 รอบ หรืออีกหลายรอบดวยซ้ำกวาจะเปนจุดสิ ้นสุดของ
โครงการนี้ ซ่ึงแลวแตทานสมาชิกสภาฯ จะเห็นควร  
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ดวยวาวันนี้ถาหากสภาฯ อนุมัติไปแลว ซ่ึงทานนายกเทศมนตรีได 
ประธานสภาเทศบาล อธิบายชี้แจงวายังไมทราบพื้นท่ี แลววันนี้สภาฯ อนุมัติคือเราตองอนุมัติ

เทาไหร อยางไร จึงเปนขอสงสัยเมื่อทานผูบริหารบอกวาตองไปประชาคม
กอนถึงจะทราบวาอนุมัติเทาไร แตวันนี้ถาสภาฯ อนุมัติไปแลวเราไมทราบวา
อนุมัติไปในพื้นที่เทาไรก็เปนเรื ่องท่ีดูจะยอนแยงและสุมเสี ่ยง วันนี้เราจะ
อนุมัติแคเพียงพื้นท่ีในสวนที่โยธาธิการและผังเมืองขอมา หรือเราจะอนุมัติ
พื้นที่ทั้งหมดรอบบึงกีเพื่อที่จะใหทางโยธาธิการและผังเมืองไดบริหารจัดการ
พื้นท่ี เนื่องจากวาโดยอำนาจพื้นที่ของเทศบาลตำบลบานเปดเปนหนาที่เรา
ตองดูแลรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นในขอบเขตตนเขาใจไดวาทุกคนอยากใหมี
การพัฒนา การจะใหพื้นที่ไมนาจะเปนเปนปญหาแตขอบเขตของการใหพื้นท่ี
และในระยะยาวหรือวาสิ่งตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เนื่องจากวาในอนาคตหากมีการ
กอสรางหรือใดๆ พื้นที่โดยรอบจะเปนความรับผิดชอบของเทศบาลหรือวา
ของโยธาธิการและผังเมืองที ่จะเขามาดูแล นี้คือจะเริ ่มมีขอโตแยงในการ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการตอไป ทานผูบริหารจะชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม  

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ในฐานะลูกบึงกีคนหนึ่งจะไมพูดเรื่องนี้ไมไดเลย ตนสนับสนุนแนวคิด 
เลขานุการสภาเทศบาล ท่ีทางโยธาธิการและผังเมืองไดนำเสนอแบบในการพัฒนาบึงกีเขามา แต

ตอนนี้ผมวาเรากำลังจะหลงประเด็นไป ตอนนี้เขาไมไดขออนุญาตสภาฯ ใน
การเขามากอสรางหรือปรับปรุงทำโครงการนี้ขึ ้นมาเลย ในหนังสือเขาขอ
อนุญาตเพื่อดำเนินการสำรวจภูมิประเทศและเจาะสำรวจปฐพีกลศาสตรใน
การจางออกแบบโดยละเอียดอีกทีหนึ่ง เพราะวาในการออกแบบกอสรางวัสดุ
อุปกรณในการทำอาจจะไมไดตามงบประมาณ  81,๐๐๐,๐๐๐ บาท อาจจะ
มากกวาหรือนอยกวาเพราะขึ้นอยูที่สภาพพื้นท่ี การออกแบบละเอียดนี้จึง
ตองขออนุญาตเพื่อเขามาสำรวจจริงๆ แลวจะไดตัวเลข, งบประมาณ หรือ
วัสดุอุปกรณที่จะไดใชในการกอสรางตามนี้หรือไมนั้น วันนี้ตนเห็นวาการขอ
อนุญาตกอสรางเปนการขออนุญาตสำรวจ ตนขอชี้แจง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอใหทานอานญัตติกอน ในญัตติระบุวาขอความเห็นชอบใชพ้ืนท่ีเพ่ือ 
ประธานสภาเทศบาล ดำเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงกี ตำบลบานเปด อำเภอเมือง

ขอนแกน จังหวัดขอนแกน นั้นคือเขาขอพื้นที่บึงกี สวนตอนนี้ประเด็นคือใน
เรื่องของสำรวจเราคงไมติด ในเรื่องของงบประมาณก็คงไมติดเพราะวาเปน
เรื่องของงบประมาณที่โยธาธิการและผังเมืองจะตองใหเราในการที่จะบริหาร
จัดการ แตวาวันนี้เปนเรื่องจำนวนหรือขนาดของพื้นที่ที่เราจะใหหรือไม ซ่ึง
เปนอำนาจของทาน ซึ่งตนเชื่อวาสมาชิกสภาฯ ทั้ง 12 คนพรอมที่จะใหพื้นท่ี
แตสาระของการที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดถาม ณ ตอนนี้คือเราจะใหรอบบึงกี
หรือใหเฉพาะในสวนท่ีโยธาธิการและผังเมืองออกแบบมา คือคำถามในขณะนี้ 
จากนั้นไดเชิญผูบริหารไดตอบขอซักถามของสมาชิกสภาฯ 
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นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนขออนุญาตชี้แจงเพ่ือประกอบการพิจารณาของทานสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตรี ทุกทานในสวนของหลักการในญัตติที่ 3.1 ขอ 1 ทางกรมโยธาธิการและผัง

เมืองขออนุญาตสภาฯ สงมอบพื้นที่ผานหนังสือสั่งการ ท่ี ขก 002๒/2048 
ลงวันที ่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ ่งอยู ในแนบทายในวาระการประชุมนี้ 
ขอใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดพิจารณาตามเอกสารดังกลาวนี้ ตามท่ี
โยธาธิการและผังเมืองไดขอมาตามหนังสือสั่งการนี้และขอมูลประกอบจาก
กรมโยธาธิการและผังเมืองประกอบการพิจารณามาให สุดแลวแตวาขอมูลท่ี
ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองและหนังสือสั่งการตามฉบับท่ีอางมานี้เพียงพอ
ตอการตัดสินใจหรือไม เปนอำนาจหนาท่ีของสมาชิกสภาฯ ทุกทาน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอสอบถามทานนายกเทศมนตรเีพ่ิมเติมวาเอกสารท่ีทางโยธาธิการ 
ประธานสภาเทศบาล และผังเมืองแนบมาท่ีทานแนบมานี้ มีหนาหนังสือสวนรายละเอียดมีหรือไมวา

ขอตามแบบหรือวาอยางไรท่ีทานไดประสานกัน 

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนไมทราบวาทานสมาชิกสภาฯ ไดหนังสือฉบับนี้หรือไม หนาตอไป 
นายกเทศมนตรี เปนตนฉบับสัญญาจางออกแบบซึ่งเปนสิ่งที่สงมาดวยก็ไดเหมือนกัน ในสวน

หนาตอไปจะเปนในสวนของการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีเพ่ือสำรวจภูมิประเทศและ
เจาะสำรวจปฐพีกลศาสตรก็ไดเชนกัน แลวก็เปนแผนผังแผนท่ีบึงกี ตอไปก็จะ
เปนหนังสือของเทศบาลตำบลบานเปด ท่ี ขก 73903/3067 เรื่อง ขอใช
พื ้นที ่บึงกีที ่ทางเทศบาลตำบลบานเปดไดทำหนังสือตอบรับ เปนการทำ
หนังสือตอเนื่องเพื่อประสานกันไป แลวก็จะเปนรายละเอียดเบื้องตนของการ
สำรวจ ปร. 6 ราคากอสรางท่ีแนบมา ปร. 5 แลวก็รวมถึงแบบแปลนของกรม
โยธา   ธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ที่แนบมาใหทางผูบริหารสงตอ
ใหทางสภาฯ เชนเดียวกัน เพราะทางผูบริหารมีขอมูลจากกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองประมาณเทานี้ตามหนังสือที่สงมาให แลวก็แจงวาขออนุญาตผานมติ
สภาฯ เพื่อดำเนินโครงการนี้ตอไป ดังนั้นขอใหทานสมาชิกสภาฯ พิจารณา
ตามหนังสือที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองไดขอเขามาตามหนังสือ ท่ี ขก 
0022/2048 ฉบบันี้ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ทานพอจะอนุมานไดหรือไมวาวันนี้เราอนุมัติท้ังบึงใหกับทางโยธาธิการ 
ประธานสภาเทศบาล และผังเมือง และขอสอบถามทานผูบริหารในสวนของบึงหนองโคตรที่เราได

ยกพื้นที่ใหกับทางโยธาธิการและผังเมืองดูแล วันนี้เรายกใหทั้งบึงหนองโคตร
หรือวาเฉพาะสวนหรือวาอยางไร 

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนขออนุญาตเพราะวาในตอนนี้ไมมีเอกสารดังกลาวในมือ จะนำสง 
นายกเทศมนตรี รายละเอียดใหกับทานประธานสภาฯ ในภายหลัง เพราะถาหากพูดไปแลว

ขอมูลคลาดเคลื ่อนอาจจะมีปญหาได สวนเรื ่องที ่ทานประธานสภาฯ ได
สอบถามมาตนไมขอกาวลวงในการตอบขอซักถาม แตขอใหพิจารณาตาม
หนังสือหรือตามเอกสารในญัตตินี้ 
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์   ตนวาประเด็นเหมือนท่ีทานประธานสภาฯ สอบถามในหนังสือของ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โยธาธิการและผังเมืองจะเปนหนังสือขออนุญาตเขาพ้ืนท่ีแตในญัตติท่ีนำเสนอ

สภาฯ เรานี้ขอความเห็นชอบใชพื้นท่ี ซึ่งมันยอนแยงกันจึงขอสอบถามวาตาม
ระเบียบฯ เราจะแกไขขอความในญัตติไดหรือไม จะไดจบในระเบียบวาระนี้ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ตนตีความแบบนี้ ญัตติท่ีทานนายกเทศมนตรีไดนำเสนอในระเบียบ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วาระท่ี ๓.๑ เปนหนังสือจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกน 

ท่ี ขก 0022/2048 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 256๖ ครึ่งปมาแลว เรื่องขอ
ใชพื้นที่เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงบริเวณบึงกีชื่อเรื่องหนังสือเขามา
อยางนี ้ ที ่ญัตติมีชื ่อสอดคลองกับหนังสือฉบับนี ้เพื ่อที ่จะเอามาใหสภาฯ 
พิจารณา ดังนั้นเรื่องท่ีเขาจะเขาหรือขอใชเราก็ตองตีความตามชื่อเรื่องที่เขา
สงเขามา ตนมีความเห็นในฐานะท่ีชอบแลกเปลี่ยนไมไดโตแยงแตประการใด 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตนเขาใจเพราะวาทางโยธาธิการและผังเมืองก็ระบุอยูแลววาเรื่องขอ 
ประธานสภาเทศบาล ใชพ้ืนท่ีเขาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศนซ่ึงผูบริหารก็เสนอญัตติเขามาตรงกับท่ี

ทางโยธาธิการและผังเมืองไดขอก็คือขอใชพื้นที่ถูกตองแลว แตวาในสวนของ
การอนุมัติคือวันนี้เปนคำถามวาสภาฯ จะอนุมัติทั้งหมดหรือเฉพาะสวนหรือ
อยางไร เพราะวาในอนาคตจะมีผลวาหากเรามีโครงการที่เกี่ยวของกับบึงกีใน
สวนอื่นเราจะเขาดำเนินการไดหรือไม นี้คือคำถามในวันนี ้คือคำถามท่ีวา
โยธาธิการและผังเมืองรับไปท้ังหมดรอบบึงกีหรือไม หรือรับไปเฉพาะในสวนท่ี
ขอปรับปรุงภูมิทัศน หากขอแคเฉพาะสวนไมไดใหสวนอื่นความรับผิดชอบจะ
ยังอยูกับเราในการปรับปรุงโครงการตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องของถนนหรือทอ
ระบายน้ำหรืออ่ืนใด แตหากเรายกใหท้ังรอบบึงกีเราจะไมมีอำนาจในการท่ีจะ
เขาไปดำเนินการใดๆ นี้คือสิ่งที่เปนประเด็นที่เราจะตองพิจารณาในวันนี้ ซ่ึง
ทางผูบริหารไดขอมติของทานวาจะใหหรือไมให แตวาไมไดระบุวาใหมากนอย
เพียงใด อยางไร ทานสมาชิกสภาฯ ทานมีความคิดเห็นเชนไร 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์   ตนขออนุญาตสอบถามเพ่ิมเติมในหลักการ ขอ 1 สงมอบพ้ืนท่ีกอสราง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ลงวันที ่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แสดงวาจะสงมอบพื้นท่ีตั ้งแตวันท่ี 15 

พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เปนตนไป ในสวนขอ 2 ยินดีรับมอบเมื่อดำเนินการ
กอสรางเสร็จ แสดงวาจากวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไปจนถึงโครงการ
แลวเสร็จ เทศบาลจะดำเนินการอะไรไดหรือไม หรือวา ณ วันนี้ในที่ประชุม
เราจะหาขอยุติโดยการเปลี่ยนแปลงไดหรือไม ในสวนที่วาสงมอบพื้นที่เพ่ือ
การสำรวจ 
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตนมองวาในญัตติของทานนายกเทศมนตรีเรื่องนี้เราไมสามารถ 
ประธานสภาเทศบาล เปลี่ยนแปลงญัตติได ทานนายกเทศมนตรีเสนอญัตติมาคือขอพื้นที่เพื่อใช

ดำเนินการ เพราะฉะนั ้นวันนี ้ถ าสภาฯ จะอนุมัติคือจนกวาจะแลวเสร็จ
โครงการ ไมใชเปนเพียงแตการสำรวจเพราะวาทางโยธาธิการและผังเมืองได
ออกแบบมาแลวในพื้นที่ที่จะใชงาน แตประเด็นคือวาวันนี้เราจะอนุมัติเฉพาะ
สวนหรือเราจะอนุมัติทั ้งหมด หรือทานนายกเทศมนตรีเห็นควรวาอยางไร 
หรือเราจะอนุมัติเฉพาะสวนท่ีทางโยธาธิการและผังเมืองไดขอเพ่ือท่ีวาสวนอ่ืน
เราจะยังรับผิดชอบอยู ตนมองวาเมื่อมันยังมีขอสงสัยอยากใหทางผูบริหารได
พูดคุยกับทางโยธาธิการและผังเมืองใหเรียบรอยกอน ในสวนวาจะใชพื้นท่ี
เทาไหร สวนใด แลวความรับผิดชอบทั้งหมดจะเปนของเราหรือจะเปนของ
โยธาธิการและผังเมือง ควรจะแบงเปนสัดสวนใหชัดเจน เพราะวาในสวน
ตอไปเรื่องของอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบหรือการใชงบประมาณตางๆ ใน
สวนท่ียังเปนของเทศบาลตำบลบานเปดซ่ึงเปนขอกังวลของตนเอง จากนั้นได
ถามในที่ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระ
นี้เพ่ิมเติมหรือไม 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์   ขออนุญาตเพ่ิมเติมตนเปนหวงท่ีระบุในหลักการ ขอ 1 และขอ ๒  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ คือสงมอบพื้นที่และรับมอบเมื่อกอสรางเสร็จ เราสงมอบพื้นที่ตั้งแตป ๒๕๖๖ 

ตนเปนหวงเรื่องของประตูน้ำและน้ำทวม เพราะเราจะไมสามารถทำอะไรได
เลยจึงเปนหวงในจุดนี้ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  สิ่งท่ีตนเปนหวงคือเราใหพ้ืนท่ีใหมากนอยเทาไหร อยางไร อำนาจใน 
ประธานสภาเทศบาล การที่เราจะบริหารจัดการโครงการตางๆ ที่เกี ่ยวเนื่องกับเทศบาลจะมีผล 

เพราะวาวันนี้สิ่งที่ประชาชนรองขอมาคือซอมประตูน้ำและการดำเนินการใน
หลายๆโครงการที ่เกี ่ยวของกับบึงกี ถาวันนี ้เราอนุมัติใหใชพื ้นที ่ความ
รับผิดชอบจะเปนของโยธาธิการและผังเมือง เพราะฉะนั้นเราไมสามารถที่จะ
เขาไปอนุมัติหรืออนุญาตอะไรได หรือวาไมเกี ่ยวกัน เกี ่ยวแควาใหเพ่ือ
ดำเนินการในโครงการนี้แตความรับผิดชอบในโครงการตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องยัง
เปนของเราอยู 

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนยังยืนยันคำเดิมตามหนังสือสั่งการ ขอใหทางสภาฯ พิจารณา 
นายกเทศมนตรี ตามหนังสือท่ีทางโยธาธิการและผังเมืองไดนำเสนอมา สวนขอกังวลตางๆ นั้น

ทางโยธาธิการและผังเมืองไดพูดคุยกับทางผูบริหาร ผูบริหารใชอำนาจหนาท่ี
ในการยื่นญัตติเพื่อนำเสนอเขาสูสภาฯ ถาหากสภาฯ มีขอสงสัยอยางไรก็เปน
หนาที่หรือเปนมติของทางสภาฯ ที่จะทำหนังสือหารือกับทางกรมโยธาธิการ
และผังเมืองก็ได เรื่องนี้เปนขอท่ีตนพยายามหาทางออกรวมกัน ตนเชื่อวาทุก
คนเห็นวาโครงการนี้เปนเรื่องที่ดีอยูแลว ตามหนังสือก็ไมไดระบุถึงวาถาสง
มอบแลวจะไมอนุญาตใหทางเราเขาไปดำเนินการอะไรได เพราะไมไดระบุไว
เหมือนกัน อยูที่การตีความ ตนไมแนใจวาทานปลัดเทศบาลหรือนิติกรจะให
ความรู เรื ่องกฎระเบียบนี ้เพิ ่มเติมไดหรือไม เพราะวาตามหนังสือไมได
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ครอบคลุมมาวาขอใชบริเวณบึงกีทั้งหมดหรือมีการสำรวจออกแบบทั้งหมด 
แตก็ไมไดมีหมายเหตุวาถาสงมอบแลวหามเทศบาลเขาไปดำเนินการใดๆ
ทั ้งสิ ้น ไมนาจะมีกฎหมายหรือระเบียบตัวใดรองรับในเรื ่องนี ้ ขอใหทาง
เจาหนาท่ีสำนักปลัดเทศบาลโดยนิติกรหรือผู ที ่ร ู ระเบียบชวยเสริมขอมูล
ดังกลาวนี้ใหดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  โดยสวนตัวแลวตนเขาใจวาพ้ืนท่ีท่ีเราสงมอบแลว ตัวอยางเชน กรณี 
ประธานสภาเทศบาล  ของถนนมะลิวัลยที ่เราไดยกใหกับกรมทางหลวงในชวงที ่กรมทางหลวง

ดำเนินการในสวนของการทำถนน ในชวงนั้นที่เรายังไมไดรับมอบคืนเราก็ไม
สามารถท่ีจะดำเนินการซอมหรือทำการใดๆ ได เพราะวาเปนความรับผิดชอบ
ในสวนของเขา ดังนั้นความกังวลในขอนี้ตนมองวาเปนสาระสำคัญของการ
อนุมัติหรืออนุญาตในวันนี้ ไมทราบวานิติกรหรือทางสำนักปลัดเทศบาลมี
ความเห็นเพ่ิมเติมอยางไร 

นายเพชร  โพสาราช   ถาเราดูตามแบบและแผนผังตนคิดวานาจะมีการกำหนดพ้ืนท่ีมาแลว 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ประมาณนี้ ตนเขาใจวาอยางนั้นเพราะเขามีรายละเอียดประกอบแบบมาอยู

วาบริเวณท่ีเขาจะสำรวจหรือดำเนินการก็มีแบบท่ีชัดเจน ถาเปนไปไดก็อาจจะ 
อนุญาตตามแผนผังนี้ หรืออยางไรก็แลวแตทางสภาฯ แตมองในมุมนัก
กฎหมายแบบตนคือวาเม่ือเขามีแผนผังมาชัดเจน มีรายละเอียดมาใหเราแสดง
วาพ้ืนท่ีท่ีเขาขอก็นาจะประมาณนี้ซ่ึงเปนแนวความคิดของตนเอง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ตนขออนุญาตแลกเปลี่ยนความคิดอีกรอบหนึ่ง ตนวาอยางท่ีบอก 
เลขานุการสภาเทศบาล ญัตติท่ีทานนายกเทศมนตรีไดนำเสนอมาในวันนี้นาจะเปนชื่อโครงการ การ

สำรวจเปนหนึ่งในขั้นตอนของโครงการ เมื่อดูตามเอกสารประกอบก็จะรูวา
เปนแคสัญญาท่ีทางโยธาธิการและผังเมืองจางกลุมบริษัทนี้เพื่อสำรวจไมได
จางมากอสราง เพราะฉะนั้นนาจะสบายใจไดวาเขาขอพื้นที่แคสำรวจ จึงขอ
อนุญาตเรียนทานประธานสภาฯ สอบถามผานไปยังกองชางวาการสำรวจถือ
วาเปนงานกอสรางหรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  การสำรวจถือวาเปนสวนหนึ่งของงานกอสราง ตนขออนุญาตตอบ 
ประธานสภาเทศบาล แทนกองชางหรือทานอื่นๆ วากรณีการสำรวจอยูในสวนของชางที่จะตอง

ออกไปสำรวจงานกอนที ่จะทำประมาณการโครงการ ในโครงการนี ้มีการ
ประมาณการมาแลวถูกตองหรือไม มีประมาณการรายละเอียดของโครงการ 
แตในวันนี้ทานเจษฎา  ชัยมงคล กำลังจะสรุปวาเปนแตเพียงขอเขาพื ้นท่ี
สำรวจถูกตองหรือไม ประเด็นเริ่มแตกแยกเริ่มมีการแยงกันระหวางประเด็น
ขอใชพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศนกับขอเขาพื้นที่เพื่อสำรวจ ตนไดชี้แจงไป
แลววาชื่อญัตติคือชื่อนี้ แตในรายละเอียดของโครงการมีสวนดังนั้นจึงขอเขา
สำรวจ ทานจึงตีความขอความที่วาดังนั้นจึงขอเขาสำรวจคือสาระสำคัญของ
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ญัตตินี้ ทานจะถอนญัตติออกกอนหรือไม ตนวานำมาประชุมคราวหนาเพ่ือ
ความชัดเจนจะไดบังเกิดกับทุกทาน เพราะวาความรับผิดชอบหรือใดๆ ถา
เปนการโตแยงวาวันนี้ญัตติคืออะไร ตนไมใหอภิปรายแลว ตนวินิจฉัยแลววา
สาระของญัตตินี้คืออะไร 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   เม่ือสักประมาณ ๕ นาทีท่ีแลวทานประธานสภาฯ ถามวาทานสมาชิก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สภาฯ ทานใดมีความคิดเห็นอยางไร ตนจึงขอใชสิทธิ์ตรงนั้น ในญัตติท่ี 3.1 ท่ี

ทานนายกเทศมนตรีเสนอเขามาในขอ ๑ สงมอบพื้นที่กอสราง มีในวงเล็บ
ไมใชสงมอบพื้นที่กอสรางทั้งหมด แตมีวงเล็บกำกับวาตามหนังสือ ท่ี ขก 
0022/2048 ลงวันที ่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หนังส ือฉบับนี ้จะเปน
สาระสำคัญวาเขาจะใชอะไร การกอสรางมีการสำรวจออกแบบโดยการไปจาง
บริษัทหรือกลุมบริษัทที่จะเขามาตามสัญญาจางของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง เปนสวนหนึ่งออกแบบกอนในขณะที่ในภาคปฏิบัติก็จะมาประชาคมซ่ึง
ไมใชการเปนประชาคมเฉพาะ 4 หมูบานของบานเปด แตเปนการประชาคม
ท้ังหมด ถาสมาชิกอยูหมูท่ี 4 หรือหมูท่ี 21 ก็มาแสดงความคิดเห็นรวมกันได 
เขายังไมรูวาจะใชตรงไหนบางเพราะยังไมไดมีการตกผลึกวาโครงการนี้จะใช
พื้นที่ตรงไหนบาง เวลาเขามากอสรางจริงเขานาจะมีหนังสือขอเขาพื้นที่อีก
ตางหาก แตตอนนี้มาสำรวจเพ่ือท่ีจะไปออกแบบประกอบกับการประชาคมใน
วันที่ 17 กรกฎาคมนี้ดวย และในขอ 2 ยินดีรับมอบโครงการดังกลาวเม่ือ
ดำเนินการกอสรางแลวเสร็จในการบำรุง ก็เขาใจงายๆ วางบของเขาของกรม
โยธาธิการและผังเมืองมาทำ แตทำเสร็จแลวเขาจะมอบใหเราบริหารจัดการ
ตอซอมแซมบำรุงรักษาตอมันไมไดเปนสาระอะไรท่ีจะตองมากังวล 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  สาระคือวันนี้เรากำลังถามกันวาเราใหพ้ืนท่ีเทาไหรซ่ึงขอสงสัยของ 
ประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาฯ บางทานซึ ่งไดสอบถามทานนายกเทศมนตรีและทาน

นายกเทศมนตรีบอกวาใหเปนกาวินิจฉัยของพวกทานวาทานจะใหพื ้นท่ี
เทาไหร อยางไร วันนี้ตอนนี้เราถกกันวาทานจะใหพื้นที่เฉพาะสวนที่กอสราง
หรือใหไปมากนอยเพียงใด เปนพ้ืนท่ีจากทิศเหนือไปถึงทิศใต ทิศตะวันออกไป
ถึงทิศตะวันตกเปนพ้ืนท่ีบริเวณใด  

นายธนดล  ประเสริฐทรง   อยางท่ีตนบอกคือยังใหคำตอบไมไดเพราะการออกแบบยังไมเสร็จ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สิ้นกระบวนการ เราก็ตองอนุมัติตามหนังสือลงวันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

แคนั้นเอง เขามาสำรวจแลวก็จนขั้นตอนสุดทายไปทำงบประมาณเสร็จแลว
เขาจึงจะขอเขาพื้นที่ใชขอใชพื้นที่สงทั้งหมดได เขาก็ตอบไมไดวาเขาจะใช
เหนือใตเทาไหร ออกตกเทาไหร เพราะวันที ่ 17 กรกฎาคมก็ย ังไมได
ประชาคม ออกแบบตางๆ ก็ยังไมได เพราะเราอนุญาตทั้งแปลง นสล. ฉบับนี้ 
เพื่อท่ีจะใหเขามาสำรวจ แลวเขาจะใชตรงไหนก็จะมีขั้นตอนการประชาคม
ตอเนื่องไมนาจะเขาใจยาก 
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขอชี้แจงอีกครั้งและขอเปนครั้งสุดทายวาวันนี้เราใหเทาไหรไมใช 
ประธานสภาเทศบาล สาระสำคัญ ในเมื่อทานบอกวาวันนี้ยังตอบไมไดวาจะใชพื้นที่จากเหนือถึงใต

ออกถึงตกประมาณเทาไหร อยางไร ถาทานบอกวาวันนี้เขาขอสำรวจนั้น
แปลวาวันนี้เราใหเขาเขาสำรวจหรือวันนี้เราใหพื้นที่เขา ประเด็นญัตติของ
วันนี้ ถาทานใหเขาเขาสำรวจญัตติวันนี ้จะเปนการขอใชพ้ืนที ่เพื ่อสำรวจ
โครงการ แตในญัตติที่ทานผูบริหารสงมาใหตนคือขอใชพื้นที่เพื่อดำเนินการ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงกี เพราะฉะนั้นเราตองมีการกำหนดพื้นท่ี
เพราะวาถาทานไมกำหนดพื้นที่มันจะเขาขอซักถามที่วาวันนี้เราใหพื้นที่มาก
นอยขนาดไหน แลวพื ้นท่ีสวนที ่เหลือจะเปนความรับผิดชอบเดิมของเรา
ถูกตองหรือไม ทางหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลไดชี้แจงแลววาใหเฉพาะสวนท่ี
กอสราง ซึ่งวันนี้ถาทานใหไปเฉพาะสวนที่ขออำนาจของเราจะเหลือแคสวนท่ี
เหลือท่ีเราไมไดให สวนท่ีเราอนุมัติวันนี้จะเปนความรับผิดชอบของโยธาธิการ
และผังเมืองไป นี้คือประเด็นเพราะวาเขาระบุวาใหเขาตั้งแตวันนี้แลวจะสง
มอบพื้นที่คืนเมื่อดำเนินการแลวเสร็จ เพราะฉะนั้นความรับผิดชอบในสวนนี้
พ้ืนท่ีตรงนี้จะตกเปนของโยธาธิการและผังเมือง เม่ือทานยกมืออนุมัติในวันนี้มี
มติวาเห็นชอบดวยเสียงขางมากหรือเสียงท้ังหมดท้ัง 12 คน 

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนขออนุญาตใหขอมูลเพ่ิมเติมเปนครั้งสุดทายกอนการตัดสินใจของ 
นายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ขอใหทุกทานคอยๆ ตามเรื่องมาตามวัตถุประสงค

มา ทางคณะผูบริหารไดนำเสนอญัตติตามหนังสือของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง ที่ ขก 002๒/2048 ที่เราพูดถึงกันเราขอตามหนังสือนี้ เพราะฉะนั้น
ในญัตติขอ 1 ขอสงมอบพื้นที ่กอสรางในวงเล็บตามหนังสือ ขก 002๒/
2048 เชนกัน ดังนั้นขอใหทุกทานตามมาที ่หนังสือท่ีตนอางอิงในการขอ
เสนอญัตตินี้ ในบรรทัดที่ 4 จึงจำเปนขออนุญาตใชพื้นที่ไปยังหนวยงานท่ี
เกี่ยวของซึ ่งเราเปนหนวยงานที่เกี ่ยวของเพื ่อดำเนินการโครงการพัฒนา
พื้นฐานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเขาใช
ในการนี ้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจึงขออนุญาตใหกลุ มบริษัทท่ี
เกี่ยวของเขาดำเนินการเพื่อสำรวจออกแบบ กอนหนาบรรทัดนั้นเปนการขอ
อนุญาตตามวัตถุประสงคของโครงการ ซึ่งวัตถุประสงคของโครงการในระดับ
หนึ ่งก็คือใหผู ที ่เกี ่ยวของหนวยงานที ่เกี ่ยวของไดเขาพื ้นที ่ในการสำรวจ
ออกแบบ แลววัตถุประสงคในการออกแบบท้ังหมด 4 จุดท่ีทางกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเสนอวัตถุประสงคมาวาเราจะพัฒนา 4 จุดนี้ ตนขอเพ่ิมเติมวาเรา
ไมไดขอ ตนเขาใจความกังวลของทุกๆ ทานแตวาเราก็ไมไดกาวลวงวาญัตติ
ไมไดหมายความวาจะใหทางสภาฯ อนุมัติพื้นท่ีใดบาง ตนก็ยังยืนยันวาญัตติ
ขอตามหนังสือ ถาขอมูลพรอมหรือครบประกอบการตัดสินใจก็จะเปนมติทาง
สภาฯ วาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ สวนขอสังเกตตางๆ เราสามารถทำหนังสือ
หารือไปทางกรมโยธาธิการและผังเมืองไดวาวัตถุประสงคของทานจะถึงข้ัน
ไมใหเราไปทำประตูน้ำไดเลยหรือ ตามที่ทุกทานมีขอซักถามหรือถามีเรื ่อง
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อื ่นๆ อีกซึ ่งตนเห็นวามันไมตรงตามวัตถุประสงคของโครงการนี ้เพราะ
โครงการนี้ก็ไมไดมีวัตถุประสงคจะไปทำประตูน้ำหรือจะหามเราทำสิ่งหนึ่งสิง่
ใด ถาเราจะยึดเอาตามเอกสารเปนหลักการในการพิจารณา ตามท่ีทาน
ประธานสภาฯ ไดนำเสนอมาวาใหทางผูบริหารขออนุญาตถอนญัตติ แตตนก็
ยังยืนยันที่จะนำเสนอญัตติตามหนังสือสั่งการนี้ เพราะฉะนั้นอำนาจในการ
พิจารณายังยืนยันเหมือนเดิมวาสุดแลวแตทางทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานใน
การตัดสินใจ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  สรุปก็คือตอนนี้ทานผูบริหารพูดออกมาเปนในแนวทางท่ีวามาขอ 
ประธานสภาเทศบาล สำรวจซึ่งวันนี้ก็คือถาขอสำรวจ ขอสอบถามวาทานจะขอใชพื้นที่อีกครั้ง

หรือไม หรือวาวันนี้ขอแลวก็คือจบเลย เพราะฉะนั้นในญัตติตนถือวาเปนการ
ขอใชพื้นที่ครั้งเดียว เสร็จแลวก็คือดำเนินการทั้งหมดเพราะวาในชื่อโครงการ
ระบุไวแบบนี้ เพราะฉะนั้นวันนี้ตนขอสรุปในรายละเอียดวาวันนี้เปนไปตามท่ี
ทุกทานไดอภิปรายไปแลว และในสวนของทานหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลท่ีได
ชี้แจงมาวานาจะเปนเพียงการใชพื้นที่เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ ตนขอยุติการ
อภิปรายเพื่อจะไดลงมติเพราะวาเวลาลวงเลยมานานแลว ยังอยูในญัตติแรก
เพียงญัตติเดียว ดังนั้นใหยึดเอาตามที่เราไดอภิปรายกันมีทานใดเห็นชอบ
ตามท่ีตนเสนอหรือไมวาเราจะอนุมัติเพียงแคพื้นที่ที่ขอ ขอใหทุกทานเงียบ
เสียงดวย ตนขอโทษดวยแตวาเวลาลวงเลยมานานแลว ไมอยากใหโตเถียงใน
ประเด็นอ่ืนๆ อีกควรท่ีจะไปวาระอ่ืนไดแลว ตนขอสรุปวาทานนายกเทศมนตรี
ไดเสนอเขามาคือขอใชพื้นที่เฉพาะในสวนที่มีการกอสรางซึ่งเราจะไดสงมอบ
พ้ืนท่ีใหสวนข้ันตอนตอไปหากทานนายกเทศมนตรีไดเสนออะไรท่ีเก่ียวของกับ
โครงการนี้เพิ่มเติมก็คงเปนวาระอื่นๆ แตวันนี้รับทราบโดยทั่วกันวาเราไดสง
มอบพื้นที่ตามที่โยธาธิการและผังเมืองไดสงมายังผูบริหารวา เราใหพื้นท่ีใน
การปรับปรุงในโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงกีกับทางโยธาธิการและผัง
เมือง ซ่ึงมีผลบังคับใชนับตั้งแตตามท่ีหนังสือท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอกับ
ทางสภาฯ มาทุกทานคงเขาใจตรงกัน จึงไดขอมติในท่ีประชุม  
เห็นชอบ ๑๒ เสียง  
ไมเห็นชอบ ๐ เสียง   
งดออกเสียง ๐ เสียง   

มติท่ีประชุม เห็นชอบการใชพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณบึงกี ตำบล 
บานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน (กองชาง) ดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันท 

 

 

 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒๐ 

 

   ๓.๒  ขออนุมัติยกเลิกโครงการกอสรางของเทศบาลตำบลบานเปด (โครงการใชเงินสะสม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) (กองชาง) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ขออนุมัติยกเลิกโครงการกอสรางของเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ตำบลบานเปด (โครงการใชเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กอง

ชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขอถอนญัตติในระเบียบวาระท่ี 3.๒ ขออนุมัติยกเลิกโครงการ 
นายกเทศมนตร ี กอสรางของเทศบาลตำบลบานเปด (โครงการใชเง ินสะสมประจำปงบ 

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองชาง)) เนื่องจากเอกสารไมถูกตองและไมสมบูรณ 
ซ่ึงคาดวาจะเรงดำเนินการท้ัง 19 โครงการนี้ตามอำนาจหนาท่ีและระเบียบท่ี
เก่ียวของตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ในญัตตินี้ทานนายกเทศมนตรีไดขอเสนอถอนญัตติ มีสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล  มีความเห็นวาอยางไร มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์    ในระเบียบวาระนี้ขอยกเลกิจำนวนโครงการ 19 โครงการ เปนจำนวน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เงินโดยประมาณ 18,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้จากเอกสารขอมูลที่ไดรับมา

กอนหนานี้แลว เหตุผลที่ยกเลิกเพราะวาราคาไมตรงกันกับยอดของท่ีปรากฏ
ในแผนพัฒนา ตนจึงอยากสอบถามในขั้นตอนตอไปวาถาเปนกรณีนี้ขั้นตอน
ตอไปคือตองทำอยางไรตอไป เพราะตนเกรงวาท้ัง 19 โครงการนี้จะไมไดเกิด 
ขึ้นหรือวาถาเกิดจะตองมีกระบวนการดำเนินการตอไปอยางไร จะมีวิธีการ
แกไขอยางไร จึงขอคำชี้แจงจากผูเก่ียวของดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ขอเชิญผูบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขอยืนยันในข้ันตอนตอไปในการลงระบบในการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือ 
นายกเทศมนตรี หาผูรับจาง สวนรายละเอียดท่ีเก่ียวของท้ังหมดจะขออนุญาตทำเปนเอกสาร

ชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง ในเม่ือเราถอนญัตติไปแลวก็ไมไดมีคำตอบ  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ทานนายกเทศมนตรีแคเสนอใหมีการถอดถอนแตยังไมไดมีการลงมติ 
ประธานสภาเทศบาล ตนขออนุญาตซักถามวายังคงจะดำเนินโครงการตางๆ ไดอยูเชนเดิมถูกตอง

หรือไม ทั้งฝายผูบริหารและผูที่รวมรับผิดชอบในโครงการ ไมวาจะเปนกอง
คลังในการจัดซ้ือจัดจาง  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขอยืนยันในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตอไป 
นายกเทศมนตรี 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ทานผูบริหารยืนยันวาดำเนินการได ซ่ึงตามระเบียบแลวตนไมอาจ 
ประธานสภาเทศบาล กาวลวงไดวาจะตองมีข้ันตอนอยางไรในการท่ีจะดำเนินการตอไป โดยหนังสือ

สั ่งการก็แจงเพียงวาจะตองใหเปนไปตามแผน ในกรณีโครงการทั ้ง 19 
โครงการท่ีขอถอนกอนท่ีทานนายกเทศมนตรขีอถอนในระเบียบวาระนี ้ตามท่ี
ทานปศนพลไดอภิปรายไปก็คือราคาท่ีประมาณการของกองชางสูงกวาราคาท่ี



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒๑ 

 

ปรากฏในแผนพัฒนา ซึ่งขั ้นตอนและวิธีการทานนายกเทศมนตรียืนยันวา
ยังคงดำเนินการไดจึงขอถอนญัตติออกไป มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใดจะ
อภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติมหรือไม 

นายสุพล  โตะปง    ในญัตตินี้ตนก็เปนหวงเพราะวาผมก็ดีใจแลวก็ขอบคุณทางทานนายก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เทศมนตรีและฝายบริหาร ในการประชุมที่ผานมาตนขอเอกสารอางอิงถึง

โครงการกอสรางที่สภาฯ ไดอนุมัติเงินสะสมไปแลว ทานก็ใหตนมาเพื่อนำไป
เปรียบเทียบ ตนอยากเห็นโครงการของหมูท่ี 2 บานเปดในซอยบานแมหนู
พลอยที่สภาฯ อนุมัติเงินสะสม ตนจึงไดสอบถามและไดเอกสารนี้มาพอดีซ่ึง
เกี่ยวของกับการที่ทานนายกเทศมนตรีจะขอยกเลิกโครงการและในวันนี้ก็ขอ
ถอนญัตตินี้ออก แลวโครงการของหมูที่ 1 ในการขอใชเงินสาะสมประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๗ ไดมีการยกเลิกเนื่องจากมีผูเสนอราคาเพียงรายเดียว 
เปนโครงการของหมูท่ี 1 โครงการวางทอระบายน้ำ (นางสมศรีถึงบานนางบุญ
รวม) ซึ่งปรากฏอยูในเอกสารที่สงมาใหทานสมาชิกสภาฯ ตนเคยอภิปรายวา
กอนจะอนุมัติเงินสะสมตนเปนหวงฝายบริหารวาจะทำโครงการทันหรือไม 
ท านก็ตอบว าทำทัน แล วต ั ้งแต อน ุม ัติมาจนถ ึงว ันน ี ้ โครงการที ่ท าน
นายกเทศมนตรีจะขอยกเลิกแลวขอถอนญัตตินั ้นเกี ่ยวพันกันกับสภาฯ ท่ี
อนุมัติไปแลว เพราะวาเอกสารสงในที ่หองประชุมวันนี้ไมไดสงลวงหนา 
สมาชิกสภาฯ ทุกทานจะดูตามรายละเอียดก็ไดหรือจะเอาไปเปนทีละหมูบาน 
ตองขอบคุณที ่ทานนายกเทศมนตรีท่ีใหรายละเอียดมา ยกตัวอยางมีบาง
โครงการกำลังหาผูรับจาง รวมทั้งหมูท่ี 19 บานกังวานโครงการนี้ก็ยกเลิก
เพราะวามีผูรับจางเสนอเพียงรายเดียว มีปญหาหนึ่งท่ีตนเห็นแลวก็มีความ
หนักใจกับฝายบริหาร เงินภาษีจากประชาชนไดภาษีจัดเก็บไดหรืออุดหนุนมา
จากหลายๆ แหงมารวมกันเปนงบประมาณซ่ึงในสภาฯ ก็อนุมัติงบประมาณไป
แลว ตนเห็นใจฝายบริหารไมรูวาจะเกี่ยวของตรงไหนผมก็อยากใหโครงการท่ี
ทานนายกเทศมนตรีท่ีจะขอยกเลิกทั้ง 19 โครงการ แลวขอถอนญัตติจะ
นำไปบริหารตอไป ตนเกรงวาจะทำไมทันเพราะโครงการมันเยอะเกินไป ทาน
ก็บอกวาทำทัน ผานมากี ่เดือนแลวท่ีสภาฯ ไดอนุมัติมานี ้ถาตนจำไมผิด
ประมาณ 6-7 เดือนแลวท่ีสภาฯ เราอนุมัติเงินสะสม เงินก็คางอยูตรงนี้ งานก็
จะขอยกเลิกโครงการ ดีแลวท่ีทานนายกเทศมนตรีขอถอนญัตติแตตนก็ติดใจ
เหมือนทานปศนพล  เมืองสนธิ์ วาขั้นตอนดำเนินการถามันผิดพลาดไปแลว
จะเริ่มตนนับ 1, 2, 3 อยางไร สภาฯ เองก็อยากรู ในสภาแหงนี้เคยมีทาน
สมาชิกสภาฯ อภิปรายวากอนจะนำญัตติเขาสูสภาฯ ขอใหมีรายละเอียดให
สภาฯ บาง เพราะวาอนุมัติไปแลวบางครั้งก็หาวาสภาฯ ไมอนุมัติก็มีตนไดยิน
มา แตถาอนุมัติไปแลวแตยังไมทำก็มีหลายโครงการเชนกัน ขอฝากทาน
ผูบริหารดวยตนเปนหวงเรื่องงบประมาณและภาษีของพ่ีนองประชาชนเรา ใน
ฐานะสมาชิกสภาฯ ทุกทานเขามาเปนตัวแทนของประชาชนแลวก็ตองดูแล
เง ินภาษีของพี ่น องประชาชนใหใช ได พอประมาณและเหมาะสม ตน
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ขอขอบคุณถาหากไดคืนสูประชาชนเต็มรอย ในสวนของเจาหนาที่ท่ีไดนำเอา
เอกสารที่ไดขอทานนายกเทศมนตรีไวมาใหตองขอบคุณดวยและขอบคุณไว
กอนลวงหนาเลย วันนี้สภาฯ จะไดเห็นวาเราทำงานรวมกันมีอะไรบาง จะได
ตอบซักถามของประชาชนใหเกิดความชัดเจน ติดขัดตรงไหนจะไดชวยกัน
แกไขและตอบคำถามของประชาชน ไมใชวาตางคนตางทำ เปนเรื่องธรรมดา
ของฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหาร จึงขอฝากขอซักถามตรงนี้วาโครงการท่ีขอ
ยกเลิกก็มีแตเงินสะสมท่ีสภาฯ อนุมัติไปแลว โครงการที่รอทำสัญญาก็มีแตมี
นอยเม่ือเปรียบเทียบกันแลว 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายสมพงษ  พรหมแสง    โครงการกอสรางท่ีถูกยกเลิกการใชเงินสะสมประจำป พ.ศ. 256๗ 
สมาชิกกสภาเทศบาล เขต ๒ ซึ่งทานนายกเทศมนตรีจะขอถอนญัตติออก ทานสุพล  โตะปงไดอภิปราย

เกี่ยวกับโครงการของหมูท่ี 2 หมูท่ี 1 และหมูท่ี 19 เพราะวาทางผูบริหารมี
อำนาจหนาที ่เสนอปญหาเพื ่อจะมาแกไขใหก ับชาวบานใหไดร ับความ
ชวยเหลือในทุกๆ ดาน ทางฝายสภาฯ เขามาเปนฝายนิติบัญญัติใหความ
เห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบคณะบริหารได อันไหนถูกตองก็เห็นชอบไป 
อันไหนไมถูกตองไมเห็นชอบซึ่งเปนอำนาจหนาที่ของฝายสภาฯ โดยตรง แลว 
12 ทานนี้ท่ีจะบริหารบานเมืองชวยกัน ตอนนี้เราอนุมัติไปแลว 19 โครงการ
ประมาณ 1๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีหมูบานใดบางตนจะเลาใหฟง หมูท่ี 2 วาง
ทอระบายน้ำ, หมู 2 วางทอระบายน้ำ, หมูท่ี 5 วางทอระบายน้ำ, หมูท่ี 6 
วางทอระบายน้ำ, หมูท่ี 8 บานหนองโจด ชุมชนดวงตะวัน อันนี้ก็เหมือนกัน, 
บานหนองขาม, บานสันติสุข, บานกอกนอย, บานพรสวรรค, บานพรสวรรค, 
บานแกนพยอม, บานเดชา, บานไทรทองซึ่งบานไทรทองขอมาตลอดทั้งปท้ัง
ชาติไมเคยไดโครงการเลย ยกตัวอยางที่ผานมาที่ไปทำบานไทรทองคือถนน
หาดทรายตรงนี้มีปญหาอีกแลว จะไดทอระบายน้ำหลังโรงเรียนพรอมบุญท่ีตั้ง
โครงการไวในซอยจิตตะมัยในปนี ้ 

นายประทีป  เสาผล    ทานสมพงษ  พรหมแสง ไดอภิปรายออกนอกเรื่องวันนี้ในสวนของ 
สมาชิกกสภาเทศบาล เขต ๒ ญัตติของทานนายกเทศมนตรี ในระเบยีบวาระท่ี 3.2 ทานขอยกเลิกโครงการ 

19 โครงการ เปนอำนาจของทานนายกเทศมนตรีหรือฝายบริหาร ตอนนี้สภา
เรามีอำนาจแควาเราจะรับรองหรือไมรับรอง ตนวาทานประธานสภาฯ 
วินิจฉัยผิดใหคณะสมาชิกสภาฯ เรามาอภิปราย ทานก็ถามแคประเด็นยาวไป
ขางหนาวาจะถอนไป 19 โครงการแลวทานนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตอ
หรือไม เราหวงประชาชนไปตรงนั้นจะไมดีกวาหรือ อันนี้ทานนอกเรื่องนอก
ประเด็น ตนขอประทวง  
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นายสมพงษ  พรหมแสง    ตนขออนุญาตชี้แจง ๑๙ โครงการท่ีทานนายกเทศมนตรีไดขอถอน 
สมาชิกกสภาเทศบาล เขต ๒ ญัตติออกไป ไดผานการประชาคมหมูบานมาแลว ตนเขาใจเปนหนาท่ีของฝาย

บริหารจะถอนหรือจะเสนอ แตตอนนี้ตนอนุมัติไปแลวตองการใหทำ ไมได
นอกประเด็นอะไรเลย สภาแหงนี้อนุมัติไปแลวทุกโครงการ ทางหมูบานเขาก็
รับทราบแลววาจะมาทำจะลงมือทำ ประชาสัมพันธใหชาวบานรับทราบแลว 
ทานก็มายกเลิกไปเฉยๆ แลวไมทราบวาอีกเม่ือไหรจะทำ ทำท้ัง 19 โครงการ
นี้หรือไม ท่ีตนพูดขอใหเขาใจดวยวาหากโครงการเหลานี้ตกไปขอใหบรรจุใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๘ อยาลืมอยาพลาดเลย 
แตละโครงการสำคัญที่สุดแลว ทานจะมาเสนอโครงการอื่นๆ ในวันขางหนา
ตนบอกเลยตอนนีต้นไมเชื่อใจและไมไววางใจทานแลว 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    เอาเปนวานาจะพอสมควรแลวซ่ึงทุกทานก็คงมีความเห็นในมุมเดียว 
ประธานสภาเทศบาล กันท่ีตนมองก็คือไมวาจะเปนเทศบัญญัติหรือเงินสะสมหรืออื่นใดก็พรอมที่จะ

ใหเพื่อที่จะใหประชาชนไดตามโครงการที่เราไดอนุมัติไปแลว เปนขอกังวล
ที่วาวันนี้เมื่อถอนญัตติออกไปแลวจะดำเนินโครงการไดหรือไม จะจัดซื้อจัด
จางไดหรือไม เพราะวามันเปนเรื่องของงบประมาณที่ไมตรงกับแผนพัฒนา 
เมื่อระเบียบสั่งการวากรณีที่ประมาณการเกินราคาจากแลวสภาฯ อนุมัติซ่ึง
เกินจากที่แผนกำหนดไวจะตองเปลี่ยนแปลงแกไขแผน ซึ่งวันนี้เราอนุมัติไป
แลว กรณีนี้ก็คือทานนายกเทศมนตรียืนยันวายังจะคงไว ยังทำได ยังจะจัดซ้ือ
จัดจางได และจะใหทางกองคลังไดดำเนินการตอไป สวนในเรื่องของการจะไป
แกไขแผนหรือไม อยางไร ตนไมขอกาวลวงเปนเรื่องของการบริหารจัดการ
ของผูบริหารที่จะดำเนินโครงการใหเปนไปตามที่สภาฯ ไดอนุมัติ สวนในเรื่อง
ท่ีจะแกไขแผนไดหรือไม หรือจะตองดำเนินการอยางไรตอไป หากทางกอง
ยุทธศาสตรและงบประมาณบอกวาตองขอยกเลิกกับสภาฯ กอนจึงจะแกไข
แผนไดแลวนำเขาสูสภาฯ ในรอบตอไป อันนี้ก็ใหทางผูบริหารไดไปดำเนินการ
กับกองแตละกองใหแลวเสร็จ แตในเมื่อวันนี้ผูบริหารแจงวาสิ่งที่ดำเนินการ
ผิดพลาดมากอนหนานี้ ผูบริหารยังยืนยันวายังสามารถที่จะดำเนินการตอไป
ได ยังจัดซื้อจัดจางไดและใหทันตามระเบียบไมเปนอันพับไปก็ถือวาทานได
ยืนยันแลว ขอใหทุกทานหมดขอสงสัยวาจะดำเนินการไดหรือไม สวนวาเม่ือ
ใกลจะครบหรือวาในการประชุมคราวตอๆ ไปทานมีอำนาจที ่จะติดตาม
สอบถามวาโครงการตางๆ ที ่ทานไดอนุมัติไปแลวดำเนินการแลวหรือยัง 
ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแลวเปนอำนาจของทาน วันนี้ทานผูบริหารไดขอให
ถอนญัตตินี้ ตนจะขอมติทานสมาชิกสภาฯ วาทานเห็นสมควรใหถอนหรือ
ไมใหถอนญัตติดังกลาวหรือไม แคถอนหรือไมถอนญัตติ ตนขอประทานอภัยท่ี
ไดเสียมารยาทตอทานสมาชิกสภาฯ เนื่องจากวาเหมือนที่ทานประทีปไดบอก
ไปแลววามีเพียงแคถอนหรือไมถอน ตนขอวาเราควรไปอภิปรายในวาระอ่ืน
เพราะวายังมีเงินงบประมาณอีก 87,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่รอใหพวกทานได
อนุมัติอยูทานจะไดอภิปราย ตนขอวาระเบียบวาระนี้มีแคถอนกับไมถอนญัตติ 
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ในระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องขออนุมัติยกเลิกโครงการกอสรางของเทศบาล
ตำบลบานเปดจำนวน 19 โครงการโดยโครงการดังกลาวใชเงินสะสมประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองชางซึ่งทานนายกเทศมนตรีไดขอถอนญัตติ 
จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๒ เสียง งดออกเสียง ๕ 
เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๒ เสียง คือ 
๑. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๒. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๕ เสียง คือ  
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนญัตติในระเบียบวาระท่ี ๓.๒ ขออนุมัติยกเลิกโครงการกอสราง
ของเทศบาลตำบลบานเปด (โครงการใชเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗) (กองชาง) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๓  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม (กองการเจาหนาท่ี) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองการเจาหนาท่ี) 

จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
นายกเทศมนตร ี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั ้งจายเปนรายการใหม (กองการ

เจาหนาที่) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม รายละเอียดดังนี้ 

   โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหาร
ทั ่วไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส จำนวน ๒ รายการ 
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   ๑. เครื่องคอมพิวเตอร All in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ 
เครื่องๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งไว ๔๐,๐๐๐ บาท เปนไปตามเกณฑราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

   ๒. เครื ่องสำรองไฟฟา ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื ่องๆ ละ 
๒,๕๐๐ บาท ตั้งไว ๗,๕๐๐ บาท เปนไปตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ 

   รวมงบประมาณที่ขอโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมทั้งสิ้น ๔๗,๕๐๐ 
บาท  

   ขอโอนลดจาก  
   ๑. หนาที่ ๑๖๗ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ

ดำเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
รายการคาใชจายในการประชุมราชการ ตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือกอนโอน ๔๒,๓๑๕ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๑๗,๕๐๐ บาท งบประมาณ
คงเหลือหลงัโอน ๒๔,๘๑๕ บาท 

   ๒. หนาที่ ๑๗๐ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ดำเนินงาน หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไมเขาลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ตั้งไว ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือกอนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท 

   รวมงบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น ๔๗,๕๐๐ บาท โดยมีเหตุผลคือ 
เนื่องจากเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอตอการดำเนินงาน และ
เครื ่องเดิมมีความชำรุดซึ ่งหากซอมจะไมคุ มคาแกการซอม จึงมีความ
จำเปนตองจัดซ้ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 

   ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ซ่ึงเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ขอ 
๒๗ ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปดเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๐ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไป
ตั้งจายเปนรายการใหม (กองการเจาหนาท่ี) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๔  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจัดซ้ือเตียงเคล่ือนยายผูปวยฉุกเฉิน (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเตียงเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน 

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) โดยมีหลักการคือ 

ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อนำไปตั้งจายเปน แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและ
สาธารณสุขอ่ืน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการแพทย เตียงเคลื่อนยาย
ผ ู ป  วยฉ ุกฉ ินประจำรถพยาบาล (Stretcher For Ambulance) ต ั ้ ง ไว  
๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตียงเคลื่อนยายผูปวยฉุกฉินประจำ
รถพยาบาล (Stretcher For Ambulance) รายละเอียดดังนี้ 

   - โครงสรางทำจากอลูมิเนียม ไมเปนสนิม มีน้ำหนักเบา 
   - ท่ีนอนทำจากฟองน้ำหุมดวยยาง PVC สามารถเช็ดทำความสะอาด

ได 
   - สามารถปรับในทานั่ง เอนหลังนอนได ปรับสูง/ต่ำได 
   - ความสูงเม่ือกางเตียง กวางไมนอยกวา ๕๐xยาวไมนอยกวา ๑๙๐x

สูงไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร 
   - ความสูงเมื่อพับเก็บ กวางไมนอยกวา ๕๐xยาวไมนอยกวา ๑๙๐x

สูงไมนอยกวา ๒๐ เซนติเมตร 
   - สามารถพับขาเตียงเพ่ือข้ึนรถพยาบาลไดสะดวก 
   - มีเสาแขวนน้ำเกลือ ราวก้ันเตียง ๒ ขาง มีสายรัดตรึงผูปวย 
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   - น้ำหนักสุทธิไมเกิน ๕๐ กิโลกรัม 
   - รับน้ำหนักไดมากกวา ๒๐๐ กิโลกรัม 
   - รับประกันสินคาไมนอยกวา ๑ ป 
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง

ท่ี ๗/๒๕๖๗ หนาท่ี ๕๗ ลำดับท่ี ๑ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
 โดยมีเหตุผลคือ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการปฏิบัติราชการเปนไปตาม

ภารกิจงานที ่ร ับผ ิดชอบและมอบหมายใหเก ิดประส ิทธ ิภาพของกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตำบลบานเปด 

   ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ินและอยูภายใตเง่ือนไขกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีของ
เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
เทศบาลตำบลบานเปดมียอดเงินสะสมทั้งสิ้น ๑๒๐,๗๗๑,๕๑๖.๓๙ บาท กัน
เงินไวตามระเบียบฯแลวเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใชได 
จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศ ัยอำนาจตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2566 
หมวด 8 ขอ 97 เพ่ือสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  กอนท่ีทานสมาชิกสภาฯ จะไดอภิปรายในระเบียบวาระท่ี 3.4 จนไป 
ประธานสภาเทศบาล ถึงระเบียบวาระที่ 3.54 ซึ่งเปนเรื่องของการใชจายเงินสะสมทั้งหมด ตนใน

นามของประธานสภาฯ ไดทำหนังสือขอรับทราบรายละเอียดจากทางกองคลัง
เพื่อที่จะใหทางกองคลังไดอธิบายชี้แจงในสวนของงบประมาณตางๆ ที่วันนี้
เราจะใชจายเงินสะสม จำนวน 87,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะไดเปนขอที่จะ
รับทราบรับรูรวมกันกอนท่ีจะใชเงินสะสมจำนวนดังกลาว ตามหนังสือท่ีตนได
ขอความเห็นจากทางผูอำนวยการกองคลัง ขอใหผูอำนวยการกองคลังไดชี้แจง
ใหทานสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบกอน 

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ตามท่ีทางทานประธานสภาฯ ไดหารือการใชจายเงินสะสมใน 3  
ผูอำนวยการกองคลัง ประเด็นที่ทางผูบริหารไดเสนอญัตติเพื่อที ่จะขอใชจายเงินสะสมในครั ้งนี้ 

ประเด็นที่ทางทานประธานสภาฯ ไดสอบถามก็คือการขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมครั้งนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2566 หรือไม ทางกองคลังไดตรวจสอบในระเบียบของการใชจายเงินสะสม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว หมวด 8 เงินสะสม ขอ 97 องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน
ภายใตเงื ่อนไขดังตอไปนี้ ขอ 1. ใหกระทำไดเฉพาะกิจการที่อยูในอำนาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
และดำเนินการสมทบตามระเบียบที่กำหนดและกันไวตามระเบียบฯ ในขอท่ี 
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2. หากสภาเทศบาลตำบลบานเป ดอนุม ัต ิใช จ ายเง ินสะสมประจำป
งบประมาณ 2567 จำนวน 51 รายการเปนเงิน 87,๐4๙,๐๐0 บาท จะมี
ผลกระทบตอฐานะการเงินการคลังของเทศบาลและเสถียรภาพระยะยาว
ตอไปในภายภาคหนาหรือไม อยางไร สำหรับการพิสูจนยอดเงินสะสมของ
เทศบาลตำบลบานเปด เทศบาลตำบลบานเปดมียอดเงินสะสมที่พิสูจนตาม
ระเบียบฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2566 โดยพิสูจนตามหนังสือสั่งการยอดเงิน
ฝากธนาคารมีอยู ท ี ่  296,3๐5,194.๐4 บาท หักหนี ้ส ิน ณ ว ันที ่ 30 
กันยายน 2566 จำนวน 5,377,659.78 บาท หักทุนสำรองเงินสะสม  ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 86,388,572.32 บาท ซึ่งที่หักไว ณ 
เวลานั้นเนื่องจากระเบียบฯ ที่กำหนดใหมในป 2566 ไมมีทุนสำรองเงิน
สะสมไวมีผลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 จึงตองดำเนินการตามแบบคำนวณ
ของทางกรมสงเสริมฯ ไดแจงไวจะเหลือเงินฝากตามที่เงินฝากธนาคาร ณ 
ว ันท่ี 30 กันยายน ๒๕66 จำนวน 204,538,961.94 บาท แล วหัก
รายการกันเงินและการขยายเวลาเบิกจายเงินท่ีมิไดกอหนี้ผูกพันและกอหนี้
ผูกพันแตยังไมไดบันทึกบัญชีเปนหนี้สินอีกจำนวน 33,527,845.55 บาท 
กันเงินสะสมท่ีไดรับอนุมัติแลวแตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน จำนวน 50,239,600 
บาท แลวก็มีรายการรวมเปนเงินทั้งสิ้นที่ตองการหักอยูที่ 83,767,445.๕๕ 
บาท ก็เหลือเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช ณ วันท่ี 
30 ก ันยายน ๒๕๖๖ อย ู ท ี ่  120,771,516.39 บาท ซ ึ ่ งปรากฏตาม
เอกสารแนบทายญัตติท่ีเปนแบบรายงานเงินสะสมระหวางป ในแนบทายญัตติ
คงเหลือ ณ วันท่ี 11 มิถุนายน 2567 ตามบัญชีเงินฝากพิสูจนมาหลังจากหัก
รายการแลว หักเปนทุนสำรองตามระเบียบฯ เปนคาใชจายดานบุคลากร 3 
เดือน จำนวน 21,537,909 บาท หักรอยละ 15 ซึ่งเปนการหักตามกรณี 
สาธารณภัยตามงบประมาณรายจายประจำปรอยละ 15  ของงบประมาณ
รายจายประจำป 256๗ ที ่กันไว 40,140,960 บาท ทำใหเงินสะสมท่ี
สามารถนำไปใชไดอยูที่ 56,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลังจากนั้นการจายเงินสะสม
ไปจำนวน 38,218,195 บาท บวกรายการเง ินสะสมที ่ร ับคืน จำนวน 
59,598 บาท แลวทำไมเงินสะสมของเราเพิ่มขึ้นเพราะเราเอาทุนสำรอง ณ 
วันที่ 30 กันยายน ๒๕66 ที่ไปหักไวขางตนมาบวกทำใหทุนสำรองเงินสะสม
ก็คือ 86,388,572.32 บาท จึงทำใหมีเงินสะสมที่เราสามารถใชไดซึ่งกันไว
ตามระเบียบฯ ทุกอยางมีวงเงินอยูที่ 104,284,051.56 บาท นี้คือคำตอบ
ในประเด็นขอที่ 2 สำหรับประเด็นขอที่ 3 ที่จะนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับจำนวน
เงินสะสมที่คงเหลือหลังหักยอดแลว เทศบาลตำบลบานเปดจะมีเงินสะสม
คงเหลือเพียงพอในการใชจายในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือกรณีมีสาธารณภัย
หรือไมนั้น สำหรับประเด็นนี้ในตัวท่ีเรากันไวตามระเบียบรอยละ 15 จะมีเงิน
สำรองเงินสะสมไว จำนวน 40,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยูแลวในจำนวนที่กันไว
ตั้งแตเบื้องตนกอนท่ีเราจะนำมาคำนวณการใชจาย ทีนี้ในประเด็นท่ีทุนสำรอง
ในเสถียรภาพของเงินสะสมในอนาคตอันนี ้ก็คือเปนตัวคาดการณจำนวน 
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61,678,869 บาท เนื่องจากจะตองคำนวณหลังจากสิ้นปงบประมาณ แต
เราใชตัวเลขจากฐานที่เรากันไวเปนคาใชจายในงบบุคลากรประมาณ 21,
๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวก็สาธารณภัยอีก 15% ของงบป ๒๕67 จำนวน     
40,๐๐๐,๐๐๐ บาท เม็ดเงินท่ีเรากันไว 61,๐๐๐,๐๐๐ บาทมีอยูแลว และ
ยอดเงิน ๑๗,235,000 บาท นี้คือยอดเงินหลังจากที่เราใชจายเงินสะสมไป
ครั้งนี้จะเหลือเงินอยูท่ี 17,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวคาดวาสิ้นป 2567 เทศบาล
เราจะมีรายรับสูงกวารายจายที่จะตกเปนเงินสะสมประมาณ 39,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท คาดวาจะมีเงินสะสมทั้งหมดอยางต่ำประมาณ 118,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
แตในการคำนวณยอด 118,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้เราอาจจะใชไมไดทั ้งหมด
เพราะวาถึงสิ้นปจะตองมีการคำนวณอีกครั้งหนึ่งตามระเบียบฯ คำนวณเงิน
สะสมที่สามารถนำไปใชไดตอนสิ้นปอีกครั ้งหนึ่ง ก็ขออนุญาตนำเรียนใน
เบื้องตนเพียงเทานี้ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  รบกวนสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับเงินสะสมท่ีอนุมัติไปกอนหนานี้เปน 
ประธานสภาเทศบาล  จำนวนเงินเทาใด 

นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย   ตามรายงานลงวันท่ี 11 มิถุนายน ๒๕๖๖ ไดรับเงินสะสมท่ีไดรับ 
ผูอำนวยการกองคลัง อนุมัติแลวแตยังไมไดเบิกจายอยูท่ี 38,214,500 บาท ซ่ึงในสวนนี้ไดกันไว

ดังนั้นในยอด 104,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงไดมีการกันไวเรียบรอยแลว 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  วันนี้เราเหลือเงินหลังจากหักยอด 38,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวเหลือ 
ประธานสภาเทศบาล  เงินคงเหลือจำนวน 104,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่วันนี้เราจะอนุมัติอีกจำนวน  

87,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับระเบียบวาระที่ 3.4 เรื่องขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปราย
ซักถามหรือไม 

นายบัวฮอง  บุญจวง   ตนเห็นดวยกับญัตติท่ีทานนายกเทศมนตรไีดยื่นญัตติเขามา การจัดซ้ือ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เตียงเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉินเพราะวาตามที่รถพยาบาลที่ทางเทศบาลอนุมัติ

ใชจายมา ตอนนี้เตียงชำรุดเพราะวาบอยครั้งท่ีตนไปอนามัยบานหัวทุงชำรุด
จริงๆ และนาเห็นใจ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ 

เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจ ายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน 
๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเตียงเคลื่อนยายผูปวยฉุกเฉิน (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๕  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจัดซ้ือรถยนตไฟฟาสองสวาง (สำนักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อรถยนตไฟฟาสองสวาง 

(สำนักปลัดเทศบาล) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ี
ประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช

จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื ่อนำไปตั ้งจายเปน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน คา
ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถยนตไฟฟาสองสวาง รายละเอียด
ดังนี้ 

   รถยนตไฟฟาสองสวาง ชนิด ๔ ลอ แบบ ๔x๔ จำนวนเครื่องยนต
ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่อยู
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ 

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี ๗/๒๕๖๗ หนาท่ี ๑๙ ขอ ๕ (สำนักปลัดเทศบาล) 

 โดยมีเหตุผลคือ 
   ๑. ใชสนับสนุนงานดับเพลิงและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๒. เพื่อชวยใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ในกรณีที่บาง

พื้นที่เกิดอัคคีภัย บริเวณดังกลาวไมสามารถมีไฟฟาใช รถไฟฟาสองสวางจึงมี
ความจำเปนอยางยิ่งในการอำนวยความสะดวกในการทำงานและชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบอัคคีภัยใหไดรับความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
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   ๓. เพื ่อชวยในการดำเนินการแกไขภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย 
อุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปดใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียของประชาชน 

   ๔. เพิ ่มขีดความสามารถในการบรรเทาเหตุและภาวะฉุกเฉิน 
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ ่นและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอราชการและประโยชนสาธารณะ 

   ตนขออนุญาตใหขอมูลเพิ่มเติมในญัตติดังกลาวนี้ในการเสนอขอซ้ือ
รถยนตที่เกี่ยวกับการดับเพลิง จะขอใหขอมูลเพ่ิมเติมในระเบียบวาระที่ ๓.๕ 
และระเบียบวาระท่ี ๓.๖ เพราะมีความเก่ียวเนื่องเก่ียวพันกับการดับเพลิงของ
เทศบาลตำบลบานเปดเรา อยางที่ทุกทานเห็นปจจุบันตำบลบานเปดเรามี
พื้นที่ประมาณ ๔๕ ตารางกิโลเมตร มีประชากรโดยประมาณ ๔๘,๐๐๐ คน 
ซึ่งเปนขอมูลตามทะเบียนราษฎรยังไมรวมประชากรแฝง หากรวมประชากร
แฝงแลวคาดวาไมนาจะต่ำกวา ๑๐๐,๐๐๐ คน ตามมาตรฐานหนวยงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเรามีสูตรการคำนวณตามหนวยงานสมาคม
ปองกันอัคคีภัยแหงชาติ คราวๆ จำนวนประชากรประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน 
ควรจะมีรถดับเพลิงประมาณ ๖ คัน ไมรวมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงคซ่ึงเปน
ขอมูลของป ๒๕๖๖ อางอิงขอมูลมาจากปที่ผานมา มีเหตุเพลิงไหมทั้งสิ้น
จำนวน ๑๑๓ ครั้งหรือโดยประมาณ ๑๒๐ ครั้ง ตอนนี้รถดับเพลิงที ่เรามี
จำนวน ๑ คัน รถบรรทุกน้ำจำนวน ๓ คัน และรถกระเชาดับเพลิงจำนวน ๑ 
คัน อาจจะยังไมเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการเรื่องไฟไหมในเขตพื้นท่ี 
สำหรับป ๒๕๖๗ ขอมูลถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ ผานมาครึ่งปมีเหตุเพลิง
ไหม ๖๐ ครั้งไปแลว อัตรากำลังคนในตอนนี้มีเจาหนาที่รวม ๒๓ คน ซ่ึง
แบงเปนพนักงานขับรถยนตจำนวน ๔ คน พนักงานดับเพลิงจำนวน ๙ คน 
เจาหนาที่วิทยุ ๑ คน และเจาหนาที่เทศกิจอีก ๙ คน ซึ่งการคำนวณพนักงาน
ดับเพลิง ๑ คนตอประชาชน ๕๕๒ คน คิดงายๆ คือเทศบาลเรามีประชากร 
๔๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ คน เม่ือคำนวณแลวเราควรจะมีพนักงานดับเพลิงจำนวน 
๒๗ คนข้ึนไป ตอนนี้เรามีอยูเพียง ๙ คน อาจจำเปนตองใชเครื่องไมเครื่องมือ
ตางๆ ในการสนับสนุนในการทำงานของเราเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ
ชวยเหลือพี่นองประชาชนในการดับเพลิงภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด
มากข้ึน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั ้งนี ้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปดมียอดเงินสะสมซึ่งกันเงินไวตามระเบียบฯ สามารถใชจายเงินสะสม
ไดไม เก ิน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
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รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 
หมวด 8 ขอ 97 เพ่ือสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล  

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ในระเบียบวาระท่ี 3.5 เรื่องขอใชเงินสะสมเพ่ือจัดหารถยนตไฟฟา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สองสวาง ครั้งหนึ่งทานผูบริหารไดเคยเสนอเขาท่ีประชุมเมื่อครั้งการประชุม

สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/25๖7 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 
๒๕๖๗ ซึ ่งเรามีมต ิใหความเห็นชอบรถยนตไฟฟาสองสวางในวงเงิน     
4,500,๐๐0 บาท สมาชิกสภาฯ ใหความเห็นชอบ 5 คน ซึ่งมีทานบุญเพ็ง, 
ทานเกษทอง, ทานประทีป, ทานเจษฎา และตนเองท่ีใหความรับผิดชอบ แต
ไมใหความเห็นชอบ ๗ คนรวมทานประธานสภาฯ ดวย หลังจากวันที่ 20 ผม
ก็มีโอกาสไดพบปรึกษากับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบซึ่งเปนผูปฏิบัติในเรื่องของ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขาก็บอกวาเสียดาย คือในแงของรถยนต
ไฟฟาสองสวางเปนในสวนของรถอเนกประสงค ไมใชเฉพาะในกรณีการ
ดับเพลิงเพียงอยางเดียวสาธารณภัยอยางอื่นในพื้นที่ที่ไมมีไฟฟาสองสวาง
เขาถึง รถคันนี้จะสามารถใหความสวางแลวก็บรรเทาความฉุกเฉินหรือภัยท่ีจะ
ติดตามมาไดสะดวกขึ้น ตนจึงไดถามตอไปวาทำไมวันนั้นมีสมาชิกสภาฯ บาง
ทานถามวาในญัตตินี้ไมมีเรื่องของปริมาตรกระบอกสูบ ก็ไดรับคำตอบวาจริงๆ 
แลวรถขับเคลื่อน 4 ลอหรือ 4x4 มีเกณฑอยูที่ปริมาตรกระบอกสูบอยางสูง
อยูแลว แลวเขามั่นใจวาโดยกระบวนการบริหารจัดการที่จะติดตามมาถามีรถ
จำนวนแรงมาสำคัญกวา ซึ่งจะไปประกอบอยูในการออกแบบ TOR ตนก็
เขาใจในหลักคิดของผูปฏิบัติ ในบทบาทของตนซึ่งเปนสมาชิกสภาฯ ตางคนก็
ตางมีหลักคิดตางกัน บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบผูปฏิบัติราชการมีวินัยมี
เรื่องของ กฎหมายกำกับ เราอนุมัติเพราะวาตนเปนนักการเมืองซ่ึงเปนสมาชิก
สภาฯ  แตในขั ้นตอนการลงรายละเอียดการจัดซื ้อจัดจางตางๆ เขาจะ
รับผิดชอบ ถาผิดเราตรวจสอบหรือรองเรียน ปปช.หรือ สตง. ได ในสวนที่จะ
ไมเก่ียวของกับหลักของนักการเมืองตนก็คิดในหลักของตนวาเสียดายเม่ือวันท่ี 
20 พฤษภาคมที่มติไมผาน เพราะผูปฏิบัติเขาก็ยืนยันวาอยากจะใหพวกเรา
ทบทวนมติ ตนขอสนับสนุนวาควรจะมีการจัดหาอุปกรณเครื่องยนตที ่เปน
ครุภัณฑยานพาหนะใชประโยชนใหเต็มท่ี  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ทานธนดลไดอภิปรายสนับสนุน แตวาขออนุญาตแกไขและชี้แจงใน 
ประธานสภาเทศบาล สวนที่ทานไดอภิปรายวาในการประชุมครั้งกอน ทานสมาชิกสภาฯ ไมได

สอบถามแคเรื่องของกระบอกสูบแตถามถึงเรื่องวามีเพียงแตภาพประกอบมี
รายละเอียดอื ่นเพิ ่มเติมหรือไม ซึ ่งเรายังไมไดขอชี ้แจงและมีมติไปแลว
เนื่องจากวาไมไดรับคำตอบแลวก็จะตองมีการลงมต ิฉะนัน้ในวันนี้ผูบริหารได
เสนอญัตติเขามาอีกครั้งหนึ่งและไดเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมซึ่งอยูในหนา
กอนที่จะถึงระเบียบวาระที่ 3.6 คือจะมีภาพประกอบแลวก็มีรายละเอียด
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เพ่ิมเติมของรถไฟฟาสองสวางคันนี้เพ่ิมเติมข้ึนมา มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใด
จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีตนขออนุญาตเชิญทานรองประธานสภาฯ 
ทานชัยรัตน  มัสมี ขึ้นมาทำหนาท่ีเปนประธานสภาชั่วคราวแทน ตนจะขอ
อนุญาตลงไปอภิปรายตามระเบียบฯ ที่กำหนดวาประธานสภาฯ ไมสามารถท่ี
จะอภิปรายบนบลัลังกได 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้เปนเรื่องเก่ียวกับรถยนตดับเพลิงกูภัยเคลื่อนท่ีเร็ว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พรอมไฟสองสวาง ซึ่งในสวนท่ีทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายพาดพิงวาทำไม

ตนจึงไมไดอนุมัติตนก็ตองขอที่จะตองลงมาอภิปรายเพื่อชี้แจงในความเห็น
ของตน ซ่ึงในรายละเอียดท่ีทางผูบริหารใหมานี้ก็คอนขางท่ีจะเพ่ิมเติมมากข้ึน 
ไมวาจะเปนในสวนของรถคันนี้ประกอบดวยอะไร และมีอุปกรณอะไรเพ่ิมเติม
ที่จะนำมาใชใหเปนประโยชนกับทางชุมชน ซึ่งถามวารถเปนองคประกอบท่ี
สำคัญของการท่ีจะพัฒนาแลวก็แกไขปญหา คำถามแรกของตนก็คือกอนหนา
นี้เราไดอนุมัติโครงการซื้อคุรุภัณฑเรียกวารถดับเพลิงเคลื่อนท่ีเร็วจำนวน 2,
๐๐๐,๐๐๐ บาทไปแลว อยากสอบถามไปทางผู บร ิหารว ารถดังกล าว
ดำเนินการถึงขั ้นตอนใดแลวเนื ่องจากวาเราไดใชในสวนของเงินสะสม
ปงบประมาณ 256๗ ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ก็จะครบกำหนดและเปนอันพับ
ไป อยากทราบวาโครงการจัดซ้ือครุภัณฑดังกลาวดำเนินการจัดซ้ือจัดจางหรือ
ยัง หรือยังอยูในขั้นตอนใด เนื่องจากวาหากเราอนุมัติโครงการนี้ไปเราก็จะมี
รถเพ่ิมข้ึน แลวก็ขออนุญาตท่ีจะอภิปรายลวงไปถึงระเบียบวาระตอๆ ไปคือจะ
มีการขออนุมัติซื้อรถยนตดับเพลิงอีก ๑ คัน จำนวน 7,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึง
ปจจุบันตามที่ผูบริหารไดชี้แจงมาแลววาวันนี้เรามีรถดับเพลิงเพียงแค 1 คัน 
มีรถบรรทุกน้ำอยู 3 คันซึ่งมีจำนวนพนักงานที่จะดับเพลิงไดเพียง 9 คน 
พนักงานดับเพลิงมีเพียง 9 คน มีรถทั้งหมดตอนนี้คือรถบรรทุกน้ำ 3 คัน 
รถดับเพลิง 1 คัน กำลังจะมีรถดับเพลิงเคลื ่อนที ่เร็วอีก 1 คัน แลวก็มี
รถดับเพลิงกู ภัยเคลื่อนที ่เร็วพรอมไฟฟาสองสวางเพิ ่มอีก 1 คัน แลวใน
ระเบียบวาระตอไปเราก็ยังจะตองอนุมัติในสวนของรถดับเพลิงอีก 1 คัน ท่ี
มูลคาถึง 7,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งวันนี้พนักงาน 9 คนเพียงพอหรือไม ขอท่ี 2 
แนวนโยบายในการบริหารของผูบริหารกับคน 9 คน กับรถที่มีจำนวนมาก
ขนาดนี้ทานจะดำเนินการอยางไรเพิ่มขึ้น ซึ่งหากถาเปรียบเทียบกันในสวน
ขององคกรอื่นหรือหนวยงานอื่นที่มีศักยภาพใกลเคียงกับเรา ขออางถึงไมวา
จะเปนเมืองเกาหรือบานทุม เวลาเกิดเหตุเทาท่ีตนไดยินเสียงตอบรับโดยมาก
ก็คือประชาชนบอกวาเมืองเกาและบานทุมมาเร็วกวาบานเปด ซึ่งคำถามคือ
เหตุใดจึงเปนเชนนั้น ยกตัวอยางเชน เหตุเกิดท่ีบานหนองโจดที่มีบานเรือน
ประชาชนประสบอัคคีภัยหรือไฟไหมไปถึง 4-5 หลัง อาจจะกลาวไดวาเปน
ความเสียหายที่คอนขางจะรุนแรงและสรางความสะเทือนใจใหกับผูที่พบเห็น
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เหตุการณ เนื่องจากวามีความเสียหายที่คอนขางที่จะเปนวงกวางของบาน
หนองโจด ซึ่งกระแสของคำถามคือทำไมรถเราถึงมาชา ท่ีสำคัญคือเหตุเพลิง
ไหมของบานเปดที่อยู หางจากจุดที่รถจอดซึ่งรถดับเพลิงจอดอยูที ่อาคาร
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลบานเปด อยู ดานหลัง
โรงเรียนเทศบาลบานเปด แตเหตุเพลิงไหมหางออกไปเพียง 200 เมตร เหตุ
ใดบานทั้งหลังจึงไฟไหมทั้งที่เรามีรถดับเพลิง มีรถบรรทุกน้ำ นี้คือขอซักถาม
วาวันนี้เรามีรถไมเพียงพอหรือเรามีคนไมเพียงพอ หรือเรามีการบริหารจัดการ
ท่ีไมดีพอ จากการท่ีตนไดขอขอมูลไปยังเมืองเกาหรือบานทุม ตนขออนุญาตท่ี
จะเปรียบเทียบ บานทุมมีรถดับเพลิง 3 คัน มีพนักงานท่ีเปนพนักงานดับเพลิง
ท้ังหมด 24 คน เปลี่ยนกะ 24 ชั่วโมงแบงเปน 2 ชุด คือชุดละ 12 คนตอ 1 
กะ เขากะทุกๆ 24 ชั่วโมงเปลี่ยนเวรกัน เขามีคน 24 คน เรามีคน 9 คนเขา
มีรถดับเพลิง 3 คัน เรามีรถดับเพลิงแคคันเดียว แตเรามีรถบรรทุกน้ำอีก 3 
คัน วิธีการบริหารจัดการคือ 1. เปลี่ยนกะ 2. เตรียมการ จะตองมีน้ำอยูในรถ
เต็มจำนวนอยูตลอด ขอที่ 3. พนักงานจะตองมีความรูตองไปอบรมเรื่อย ๆ 
วาวันนี้วิธีการดับเพลิงเปนอยางไร ขอที่ 4. รถจะตองมีการซอมดับเพลิงทุก
เดือน ไมวาจะมีเหตุหรือไมมีเหตุพนักงานทุกคนจะตองมีการซอมทุกเดือน 
แลวการบริหารจัดการของเราเปนอยางไร วันที่บานเปดไฟไหมทุกคนไปดูใน
เหตุการณก็จะทราบวาหาง 200 เมตร รถที่มากอนเปนรถของเทศบาลใด 
เหตุใดรถดับเพลิงที่มีแคคันเดียวถึงจอดอยูในอาคารดับเพลิงตั้งแตเกิดเหตุ
เพลิงไหมจนดับเพลิงเสร็จ ดวยคำตอบที่วารถเสีย รถเสียทำไมไมเอาไปซอม 
รถเสียทำไมจอดไวอยูในอาคาร แตกอนหนานั้นเพียงไมกี่วันเปนงานวันเด็ก 
เหตุใดเทศบาลจึงนำรถดับเพลิงคันนี้ออกไปจัดแสดงใหกับเด็กๆ ในงานวันเด็ก
วันนั้น มีการฉีดน้ำใหดูวาเรามีศักยภาพ วันนี้ทั้งหมดท่ีตนไดอภิปรายอาจจะ
กาวลวงไปถึงวาระอ่ืน รถท่ีเราอนุมัติไปกอนหนานี้ยังไมไดซ้ือรถท่ีมีซอมดีแลว
หรือยัง พนักงานมีความพรอมหรือยัง หากจำนวนบุคลากรไมเพียงพอสรรหา
เพิ่มหรือยัง วันนี้เราจะซื้อรถๆ ๆ ๆ ซื้อรถทุกประเภทการบริหารจัดการของ
เราเปนอยางไร คนมีคุณภาพหรือยัง มีงบประมาณท่ีจะซ้ือได แตถาซ้ือมาแลว
จอดไวเฉยๆ ก็ไมมีประโยชนที่จะซื้อ สภาฯ พรอมท่ีจะอนุมัติเพื่อประโยชน
ของประชาชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของทาน แตซ้ือมาแลว
จะไดใชหรือเปนประโยชนมากนอยเพียงใดอยูท่ีผูบริหารและเจาหนาท่ีท่ีจะใช 
วันนี้สภาฯ ไมไดติดในสวนของการอนุมัติ แตติดในสวนของการบริหารจัดการ
ซึ่งตนมองวาวันนี้คำตอบไมใชวารถไมพอ แตเปนที่การบริหารจัดการภายใน
องคกรที่ยังไมดีพอ เรามีระบบรับรองเรื่องอยางไร วันนี้เกิดเหตุไฟไหมกวาจะ
โทรติด โทรหาประธานสภาฯ โทรหาทานปลัดเทศบาล โทรหาเจาหนาท่ี เรามี
เบอรกลางแตเบอรกลางเปนเบอร 043 ซึ่งจะติดตอก็คอนขางที่จะยาก วันนี้
ถาหากเราเปลี่ยนระบบเปนระบบ Call Center อาจจะเปนเบอรเฉพาะ เชน 
ตัวเลข 4 หลักอยางเชน 1669 รูวา 16๖9 คือเรื่องของสุขภาพ ถาวันนี้เรา
มีเบอรเฉพาะในสวนของการแจงเหตุเพลิงไหมอัคคีภัย เม่ือเกิดเหตุทราบทันที
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โทรเบอรนี้ไมวาจะเปนหนวยงานใดรับเรื่องพรอมกัน ใครมากอนนั้นเปนเรื่อง
ที่ดี แตทำอยางไรเราจะบริหารจัดการใหเราไปถึงจุดนั้นไดคือ เร็ว ความ
เสียหายนอย ดังนั้นในทั้งหมดท่ีตนไดอภิปรายมา สวนตัวก็ยังยืนยันวาไมเห็น
ดวยกับการซ้ือรถเพ่ิม ตนมองวาทานควรท่ีจะบริหารจัดการภายในองคกรของ
ทานใหมีความเหมาะสมกับรถท่ีมีอยู กอนท่ีจะซ้ือเพ่ิมเพราะหากทานซ้ือไมวา
จะเปนรถที่จะเขามาเพิ่มหรือรถคันที่เรากำลังจะพิจารณา รวมถึงรถคันตางๆ 
ที่กำลังจะพิจารณาตอไป จะเอารถตางๆเหลานี้ไปจอดที่ใดบาง ทานจะตอง
วิเคราะหแลววาวันนี้เมืองเกาแยกจุดจอด 1, 2, 3, 4 จำนวนคนอยู ตาม
หนวยเพื่อความรวดเร็วของการทำงาน ลดความเสียหาย เราจะไปจอดที่ไหน 
วันนี้เรายังไมทราบเลย คนจะสรรหาเพิ่มมาจากที่ไหน จะตองเปนพนักงาน
หรือเจาหนาท่ีหรือขาราชการมากนอยเพียงใด นี้คือสาระสำคัญท่ีตนมองวาสิ่ง
ตางๆ เหลานี้ควรท่ีจะเกิดข้ึนกอนท่ีจะมีแคเพียงการซ้ือรถ ซ้ือรถ และซ้ือรถ 

นายชัยรัตน  มัสมี   ขอเชิญทางผูบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ถาทานจะกาวลวงไปญัตติอ่ืนก็ไมวากัน แตถาทานจะกาวลวงถึง 
นายกเทศมนตรี ความตั ้งใจและความทุ มเทของทีมงานปองกันทั ้งหมดที่ทุ มเทกำลังกาย

กำลังใจในการดับเพลิง พวกเขาไมไดอยูในที่นี้ตนขอเปนตัวแทนในการชี้แจง 
ในการบงบอกวาทีมงานปองกันทีมงานดับเพลิงของเราทั้งหมดมีการบริหาร
จัดการ มีความตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้แบบไหน ทางสำนักปลัดเทศบาลเองโดย
ทางผูที ่เกี ่ยวของทั้งพนักงานดับเพลิงและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ จะตองให
ขอมูลใหครบดานใหครบถวนกับทางสภาฯ ดวย อยาใหเขามาดอยคาเราแบบ
นี้ พวกคุณทำงานกันเอาชีวิตเขาไปเสี่ยงขนาดนี้จะใหเขามาตัดสินเราจาก
เหตุการณเพียงไมกี่ครั้งไมได ถามวาทั้งหมดนี้ตั้งแตปที่แลวมา 100 กวาครั้ง
รวมปนี้อีก 60 กวาครั้ง เกือบ 200 ครั้ง เอาขอมูลสถิติเท็จจริงมาคุยกัน เรา
เองก็ตองชี้แจงทางสภาฯ ดวยวาเกือบ 200 ครั้งนี้เราไปทันก่ีครั้ง ไมทันก่ีครั้ง 
ไปชากี่ครั้ง ไมชากี่ครั้ง ที่อื่นไปถึงกอนเรากี่ครั้ง ถูกตองหรือไม จะใหมันเปน
๑๐๐ เปอรเซ็นตเราตองทำอยางไร เราโดนพาดพิงหลายเรื่อง รถเสียจะเอาไป
จัดแสดงงานวันเด็กไดอยางไร จะตองตอบใหไดไมงั้นเสียขวัญเสียกำลังใจกัน
หมด คนทำงานก็ทำแทบแย กระบวนการจัดการของสำนักปลัดเทศบาลตน
เชื่อวามีอยูแลว คนกับรถก็ตองสัมพันธหรือ Balance กัน ที่เราจะเปดกรอบ
รับพนักงานเพิ่มหรือจางเหมาที่เรามีหรือพนักงานที่เรามีทำอยางไรก็แจงทาง
สภาฯ ดวย พนักงานเราสองคนเขาไปโดยอุปกรณไมพรอมเกือบเสียชีวิตได
ลากกันออกมาเคยมีใครรูไหม คนเหลานั้นไมไดอยูหองนี้ แตคนเหลานั้นโดน
พาดพิงถึงความตั้งใจและมุงมั่น ทางผูบริหารทางสำนักปลัดเทศบาลเองโดน
พาดพิงถึงการบริหารจัดการซ่ึงพวกเราก็ยืนยันวาเราบริหารจัดการเรื่องนี้ดวย
ความตรงไปตรงมาและทุ มเทที ่สุดตามขอจำกัดที ่พวกเรามี เราก็เห็นวา
ขอจำกัดที่เรามีทั้งคนและรถไมพอจึงนำเสนอตอที่ประชุมสภาฯ เพราะฉะนั้น
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ความจำเปนหรือเห็นดวยไมเห็นดวยผมเขาใจเปนอำนาจหนาท่ีของทางสภาฯ 
แตขออนุญาตอยากาวลวงถึงความมุงมั่นตั้งใจของพนักงานดับเพลิงเทศบาล
ตำบลบานเปดของเราทุกคน พวกเขาไมไดอยู ในที ่นี ้ไมไดอยู ในหองนี้ ไม
สามารถตอบแทนไดตนจึงมีหนาท่ีในการตอบแทน สวนเรื่องไหนท่ียังผิดพลาด
ท่ียังไมสมบูรณพวกเรานอมรับอยูแลว ไมมีใครอยากใหเกิดการสูญเสียอยูแลว
เพราะฉะนั้นอันนี้เปนแนวทางในการที่ผู บริหารจะนำเสนอตอสภาฯ เพ่ือ
อนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขออนุญาตใชสิทธิ์พาดพิง เนื่องจากทานผูบริหารไดใชคำวาตน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ กาวลวงการอภิปรายของตนท่ีอภิปรายไปไมไดไปลดคุณคาหรือวาบั ่นทอน

กำลังใจของพนักงาน ตนอภิปรายในฐานะของการตรวจสอบติดตามการ
บริหารจัดการของผูบริหารและการดำเนินการของสวนราชการและเจาหนาท่ี
ที่เกี่ยวของ การอภิปรายของตนไมไดไปบอกวาคุณทำงานไมดี คุณทำงานแย 
แตคือเสียงสะทอนที ่ออกมาวามีปญหา 1, 2, 3, 4 ซึ ่งสะทอนวาวันนี้คือ
แนวนโยบายท่ีทานจะตองตอบวาทานจะตองเอาคนเพิ่มเทาไหร หรืออยางไร 
ไมใชมากลาวหาวาตนดอยคาคน ทานเปนผูบริหารจะตองตอบวานอมรับหรือ
ใดๆ สิ่งท่ีตนอาจจะกลาวไมถูกตองเพราะคนจำนวน 9 คนนี้อยางเพียงพอ
แลวดีแลวและถูกตอง จำนวนคนเหมาะสมกับรถ 4-5 คัน รวมถึงที่เรากำลัง
จะอนุมัติ ซึ่งการที่จะอนุมัติกาวลวงตอไปในระเบียบวาระอื่นก็เปนเอกสิทธิ์ท่ี
สามารถจะทำได เพราะวาเปนเรื่องเกี่ยวเนื่องกันไมไดพูดถึงวาวาระนั้นจะอยู
กอนหรือหลัง แตพูดถึงวามันมีความสอดคลองของจำนวนจึงตองอภิปรายใน
สวนนั้นเพิ่มเติมเขามาในรายละเอียดของญัตตินี้ ทั ้งหมดนี้คือเหตุผลที่ตน
อภิปรายชี้แจงวาเหตุใดตนจึงไมเห็นดวยกับการที่จะซื้อรถ ถามวาไมเห็นดวย
นี้ไมไดเปนการดอยคาวาพนักงานไมมีความรูไมมีความสามารถหรือไมได
ทำงานเต็มท่ี แตอภิปรายในภาพรวมวาวันนี้ระบบการจัดการของเราเม่ือเทียบ
กับองคกรอื ่นเปนอยางไร รถที ่มีระยะเวลาทำงานมานานมากแตยังซอม 
รถดับเพลิง 1 คันขอยอนไปวาไดมีการขออนุมัติซอมดวยเงินงบประมาณ
จำนวน 500,000 บาท เพื่อเปลี่ยนทุกสิ่งอยางแตยังคงใชงานอยู ทำไมไม
จำหนายออกไปแลวซื้อคันใหม ณ ตอนนั้น ที่เราถามกันทานก็บอกวายังใชได 
มาวันนี้ทานบอกวารถไมพอ ถามวาวันนี้คำถามของตนคือซื้อรถเพิ่มแลวเอา
คนที่ไหนมาขับ ทานจะเปดกรอบเวลาใด อยางไร นี้คือคำถามทานจะรับคน
เพ่ิมอีกก่ีคน หรือจะดำเนินการอยางไร นี้คือคำถามวาวันนี้เราอนุมัติไปแลวจะ
จอดไวเฉยๆ หรือไม นี้คือคำถามของตนเอง 

นายชัยรัตน  มัสมี   ขอเชิญทางผูบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนขออนุญาตใหทางสำนักปลัดเทศบาลเปนผูตอบขอซักถามของ 
นายกเทศมนตรี   ทานสมาชิกสภาฯ 
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พ.จ.อ.ประดิษฐ  โยเหลา   ตนขออธิบายชี้แจงในสิทธิ์พาดพิงไมก่ีขอ ในเรื่องท่ีทานประธานสภาฯ 
รักษาราชการแทนหัวหนาฝาย ไดสอบถามมาวารถดับเพลิงราคา 2,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยูในข้ันตอนใดแลวนั้น 
ปองกันและรักษาความสงบ  เราไดดำเนินการจัดหาและตั ้งคณะกรรมการ ตอนนี้อยูในคณะกรรมการ

พิจารณาผลกำลังดำเนินการ ในเรื่องท่ี 2 ท่ีบอกวาเกิดเหตุเพลิงไหมเสร็จแลว
ที ่ว าบานทุ มมากอนนั้นไมเปนความจริง ตนขออนุญาตเพราะวาท าน
ประธานสภาฯ อาจจะไดฟงเฉพาะประชาชนที ่เขาเห็นในอีกดานหนึ่ง 
เพราะวาเหตุเพลิงไหมมีดวยกัน 3 ดานถนนทางเขา รถของบานเปดเองเขา
อีกฝงหนึ่งบานทุมจะเขาอีกฝงหนึ่งเขาจะเห็นเฉพาะรถของบานทุมที่อยูอีกฝง  
พอเราเขาไปเสร็จน้ำหมดเราก็ใหอีกชุดหนึ่งออกไปไปรับคันใหมมา เราไมได
ไปเติมน้ำเพียงแตเราไปเอาคันใหมที่อยูศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ไปเอามาเพราะความเรงรีบซ่ึงตนก็ไดสอบถามจากเจาหนาท่ีของเทศบาลเมือง
บานทุมแลว ตรวจสอบแลวเปนเรื่องจริงที่วาบานเปดมากอนแลวบานทุมเขา
มาทีหล ังเขาอยู อ ีกฝ  งหนึ่ง จ ึงขออนุญาตช ี ้แจงเร ื ่องน ี ้ค ือเร ื ่องจริงมี
พยานหลักฐานและมีพยานบุคคลดวยจากเจาหนาท่ีของบานทุมเอง ทานจะวา
รถดับเพลิงใชไมไดนั้นความจริงใชได แตเรามีจุดอยู 2 จุดคือที่อยูบานเปด
และบึงหนองโคตร รถที่อยูบึงหนองโคตรเขาจะใชรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค
จะมีความคลองตัวและเร็ว รถท่ีบานเปดก็เชนกันเขาจะใชรถคันท่ีสะดวกท่ีสุด
และเร็วท่ีสุด แตบังเอิญวันนั้นเราจะมีพนักงานขับรถแควันละ 2 คน บานเปด
เขาจะเอาคันท่ีเร็วท่ีสุดสะดวกท่ีสุดก็คือรถเคลื่อนท่ีเร็วซ่ึงจะเปนคันเล็กเอาไป
กอน จะบรรทุกน้ำไดประมาณ 5,000 ลิตรมันก็จะใชเวลาสูบไมถึง 10 นาที
ครั้งหนึ่งไมถึง 10 นาทีหรือ 5 นาทีดวยซ้ำไปน้ำก็จะหมดแลว เขาก็จะวิ่งกลับ
เขามาเอาคันใหมก็จะเปนลักษณะแบบนี้ ปจจุบันท่ีเราบริหารจัดการอยูมันจะ
เปนในลักษณะแบบนี้ ก็ขออธิบายเพียงคราวๆ กอน เรื่องการฝกอบรมเรามี
การฝกอบรมทุกเดือน ทานประธานสภาฯ อาจจะไมเห็นแตผูบริหารเรามีการ
รายงานทุกเดือนเพราะเราฝกอบรมทุกเดือนและจะมีภาพมีอะไรประกอบทุก
ครั้ง สวนในเรื่องเบอรโทรแจงเหตุอัคคีภัยจะมีเบอรสวนกลางคือเบอร 043 
ขอนี้ตนเห็นดวยและไดนำเสนอมาหลายครั้งแลว ไมวาจะเปนขอเพิ่มเบอร
หรือวาอาจจะเปนเบอรมือถือสวนกลางเพิ่มเขามา หรือวาจะเปนเบอร 4 ตัว
เบอร 3 ตัว ปจจุบันนี้ก็ไดสืบคนขอมูลแลวก็คงจะไดเตรียมการท่ีจะขอเบอร
พิเศษท่ีนี้ นี้คือตั้งใจทำอยูแลวก็อยูระหวางดำเนินการในสวนนี ้สำหรับสมุดท่ี
ตนสรุปไปในเลมสีเหลืองนี้จะมีแผนปฏิบัติการวาเราตองใชศูนยจำนวนกี่ศนูย
เจาหนาท่ีจำนวนกี่คน รถจำนวนกี่คัน ซึ่งจะอยูในเลมสีเหลืองที่ไดมอบใหกับ
ทานสมาชิกสภาฯ ทุกทาน ดานทายเลมจะเปนลักษณะของงานที่จะทำใน
ลักษณะแบบนี้ท่ีเราวางแผนไวท่ีเราอยากไดในข้ันตอนนี้ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ขอบคุณสำหรับขอมูลท่ีทางหัวหนาปองกันและรักษาความสงบใหมา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ แตวาตนกลับมองวาสิ่งนี้สะทอนวาเจาหนาที่วันนี้ไมเพียงพอ วันนี้เกิดเหตุ

ทานแบงรถวารถคันไหนถึงเร็วกวา แลวรถคันอ่ืนเหตุใดไมตามมา ถาทานบอก
วารถดับเพลิงไมไดพังทำไมทานไมขับตามมาใชเพราะวาแรงดันมันสูงกวา
ถูกตองหรือไม ทานควรที่จะใหคันที่ใกลกวามาถึงกอนคันตอๆ ไปก็ไมตองใช
หรือใหจอดไวแคนั้น ถูกตองหรือไม ในเมื่อวันนั้นตนไปเห็นกับตาตัวเองวา
รถดับเพลิงของทานจอดอยูในอาคารปองกันฯ จนดับเพลิงเสร็จหมดแลว ตน
ไมไดกลาวอางเพราะวาฟงเขาเลามา รถทานคันแรกมาถึงที่เกิดเหตุมีน้ำไม
เพียงพอดวยซ้ำ เอาเปนวาในสวนของตนมองวาวันนี ้จำนวนพนักงานไม
เพียงพอ ถาทานจะเลือกวาเอาคันแรกมาถึงแลวคันตอไปไมตองออกเพราะวา
รถของที่อื ่นมาถึงแลว อันนี้ก็ขึ ้นอยูกับวาอำนาจการบริหารจัดการในการ
จัดการรถของทานซึ่งสะทอนออกมาวาวันนี้รถไมไดไมเพียงพอ ตนมองวาคน
ไมเพียงพอ  

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นายประทีป  เสาผล   สำหรับญัตตินี้ตนมองวาเม่ือสักครูก็เปนความคิดเห็นสวนตัวของทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปยวรรณในการท่ีทานอภิปรายถาไดขอมูลจริงเท็จก็ตองวากันไปตามหลักฐาน 

ฝายงานปองกันฯ ที่ตองเก็บหลักฐานเราคงจะไมไปชี้วาใครผิดใครถูกอยางไร 
ในสวนตัวตนมองวารายการนี้เปนรถยนตไฟฟาสองสวางซึ่งเปนงบประมาณท่ี
เกี่ยวเนื่อง อยางที่ทานปยวรรณไดอภิปรายขามไปถึงระเบียบวาระที่ 3.6 ตอ
วาเปนรถดับเพลิง ทานนายกเทศมนตรีก็อภิปรายชี้แจงไปแลววาปจจุบันมี
รถดับเพลิง 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 3 คัน ตนมองวาตัวนี ้ก็เปนสวนสำคัญ
เพราะวาตอนที่เกิดเพลิงไหมแตละแหงนั้นจะตองตัดไฟฟาออก ทำใหไฟฟา
บริเวณนั ้นใชไมไดฉะนั ้นรถยนตดังกลาวนี ้เปนรถยนตท่ีตนวามองวามี
ความสำคัญในการทำงานจะตองมีแสงสวาง แลวยังเปนรถอเนกประสงคดวย
ตนมองวาเปนสิ่งสำคัญและเคยขออนุมัติผานสภาฯ แลว ทานมองในมุมของ
ทานบอกวาคนไมเพียงพอ โอกาสตอไปก็คงเปนหนาท่ีของงานปองกันฯ สำนัก
ปลัดเทศบาลที่จะบริหารงานของคน แตทานบอกวาถาไมมีรถแลวเราจะไป
บริหารอยางไรเวลาฝกก็ตองมีของจริง ในความคิดตนวามองวาจะตองมีรถมี
อุปกรณในการฝกจึงจะมีความชำนาญ อยางเชนรถสองสวางก็เชนเดียวกัน
จะตองมีรถมีของจริงมาฝกดวยของจริง ไดใชงานดวยของจริง ตนขออภิปราย
สนับสนุนวาเห็นสมควรที่จะตองซื้อในสวนของรถไฟฟาสองสวางนี้ถึงจะราคา
สูง แตการใชงานตนวาคงจะคุมเพราะวาอาจจะเปนรถคันแรกของเทศบาล
ตำบลเปด จึงขอนำเรียนอภิปรายตรงนี้ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 
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นายเพชร  โพสาราช   ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานนะครับท่ีหันมามองงานปองกันฯ 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ของเรา งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือฝายปองกันฯ นั้นมีภารกิจ

หลักๆ ไมใชวางานดับเพลิงเพียงอยางเดียวแตเปนการบรรเทาสาธารณภัยทุก
อยาง งานหลักของเราเองตอนนี้ท่ีรับผิดชอบหลักๆ ก็คือเรื่องงานดับเพลิงและ
อุทกภัย บุคลากรของเราทั้งฝายปองกันฯ ซึ่งมีงานเทศกิจกับงานดับเพลิง
ประมาณ 20 กวาทาน ถามวางานหนักไหมก็หนัก ทีนี ้การใชรถที ่ทาน
ปยวรรณไดอภิปรายไปทานอาจจะไมเขาใจวามีรถ 4 คันแลว ทำไมเอาคันนี้
ไป แลวทำไมวิ่งกลับมาอีก เนื่องจากเรามีรถ 4 คันแตมีคนขับ 2 คน มันคง
เปนไปไมไดท่ีคนขับ 2 คนแลววิ่งรถทีเดียว 4 คัน ตนตองการอธิบายใหทาน
เขาใจวารถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิงมี 4 คันแตมีคนขับ 2 คน ทีนี้พอน้ำหมด
คนขับก็ตองยอนกลับมาเอาคันเกามาจอด ทำไมจึงเปนอยางนั้นเพราะรถพวก
นี้เปนรถท่ีมีความเสี่ยงสูงถาหากเอาพนักงานจางท่ีไมมีความรูไมมีทักษะขับไป
ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได ซึ่งตนก็เคยตำหนิเหมือนที่ทานตำหนิวาทำไมไมขับ
ออกไปพรอมกัน ก็ไดรับคำตอบวามีคนขับแคเพียง ๒ คน นี้ก็เลยมีปญหา
ในทางปฏิบัติอยู ในอนาคตที่เรากำลังจะเปดสอบเร็วๆ ที่ขอความอนุเคราะห
จากผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ีใหเปดสอบพนักงานขับรถใหตนดวย ขาด
อยูประมาณ 3-4 ตำแหนงชวยเปดสอบใหหนอย เขาก็บอกวาเดือนนี้จะทำ
การเปดสอบจะสอบเพิ่ม นี้คือเหตุผลวาบางครั้งมันอาจจะมีปญหาคนอาจจะ
มองวาทำไมไมออกไปพรอมกัน แลวรถดับเพลิงคันหนึ่ง 6,000 ลิตรหรือ 
๔,๐๐๐ ลิตรฉีดน้ำจริงๆ ประมาณ 3-5 นาทีน้ำก็หมด ตนเคยเสนอทาน
นายกเทศมนตรีบอกวาเทศบาลอื่นเขามี 12,000 ลิตร ควรให 4,000 ลิตร
หรือ 5,๐๐๐ ลิตร เดินหนาแลวมีรถ ๑๒,๐๐๐ ลิตรวิ่งตามไป ถาน้ำหมดก็สูบ
น้ำจากรถ 12,000 ลิตรเสร็จแลวก็ฉีดตอ แตของเทศบาลเราไมมี ก็ไมเปนไร 
ตนพยายามผลักดันอยูวาใหนำเขาแผนไว อันนี้คือภาพรวมขอใหทานเขาใจ 
เมื่อยอนมาเรื ่องรถไฟฟาสองสวางในเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ ้นมาเขาจะตัดไฟ 
หลายๆ ที่ก็มีปญหาในการปฏิบัติงานเกิดปญหาในเวลากลางคืนเพราะเราจะ
มองไมเห็น แลวเจาหนาท่ีจะเขาไปดับไฟอยางไรเม่ือมองไมเห็น หรืออาจจะมี
คนติดอยูในบานหรืออะไรเรามองไมเห็น เราอาจจะมีปญหาอุปสรรคในการ
ทำงาน ตรงนี้ก็คือปญหาเพราะในรถเราจะมีเครื่องกำเนิดไฟฟาดวย มีเครื่อง   
กูชีพกูภัยดวย มีเครื่องใชท่ีเปนประโยชนกับการบรรเทาสาธารณภัยจะอยูในนี้
เปนลักษณะของรถอเนกประสงค เปนรถปคอัพขับเคลื่อน 4 ลอ เครื่องยนต
ประมาณ 150 แรงมา ประมาณ 2,700 ซีซีข้ึนไปหรือประมาณ 2,800 ซีซี
ในรถคันนี้มีอุปกรณกูชีพกูภัยครบชุด ทำไมเราจึงตองการซื้อแบบนี้เพราะวา
พื ้นที ่บริบทของเราเปนพื ้นท่ีเขตเทศบาลเมืองก็วาได มีถนนใหญตัดผาน
จำนวนมากเวลาประชาชนสัญจรไปมาหรือประชาชนในเขตพื้นที ่ของเรา
ประสบเหตุประสบภัย แทนที่เราจะมีรถชวยดานกูชีพกูภัย มีเครื่องตัดถางมี
เครื่องมือตางๆ หรือไม เราก็ไมมี ทำใหการทำงานคอนขางยาก ทายสุดใช
รถดับเพลิงมาก็ไมมีประโยชนนี้คือจุดประสงคที่เราขออนุมัติ ในขณะเดียวกัน
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ถาจะมองวาราคาแพงเกินไปหรือไม ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางนั้นรถคันนี้
เปนรถนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑดังนั้นก็ตองมีการสืบราคา มีการประมาณ
ราคา มีการหาขอมูลจากหนวยงานอื่น ถามวาในขั้นตอนนี้เรามีขอมูลหรือไม 
เราก็มีขอมูลพอสังเขปอยูซึ่งสอบถามหลายท่ี แลวแตบริบทของแตละท่ี บาง
แหงก็ 2,๐๐๐,๐๐๐ บาท, ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท, ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท หรือ 
๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท จะถูกหรือแพงข้ึนอยูท่ีกับอุปกรณท่ีนำมาติดตั้ง อุปกรณท่ี
นำมาติดตั้งหรือเครื่องไมเครื่องมือที่นำมาติดตั้ง ถาเราอยากจะไดแบบ Full 
Option มีเครื่องไมเครื่องมือดีๆ อาจจะถึง 5,๐๐๐,๐๐๐ บาทดวยซ้ำไป นี้คือ
ขอมูลเบื้องตนที่นำเรียนทาน อีกประเด็นตอมาท่ีทานสอบถามวารถดับเพลิง
เคลื่อนที่เร็วราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถึงขั้นตอนใดแลว มีการเสนอประมูล
ราคามาแลวขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานวาท่ีผูเสนอราคา
ประมูลราคามาวาหลักฐานครบถวนถูกตองหรือไม คุณสมบัติหรือสเปคเปน
อยางไร สาระสำคัญที่เราลงรายละเอียดคือมีศูนยซอมมีศูนยบำรุงรักษาอยูใน
เขตนี้หรือไม รวมถึงรถยนตก็สมรรถนะเปนรถยนตบรรทุก 4 ลอ เครื่องยนต
ดีเซล 4 ลอเล็กแตไมใชรถปคอัพ เปนรถ 4 ลอเล็กเครื่องยนตดีเซล ยี่หอ 
Isuzu ก็กำลังตรวจสอบคุณสมบัติอยู คาดวาในเดือนนี้นาจะประกาศผล จึง
ขอนำเรียนในเบื้องตนเทานี้  

นายชัยรัตน  มัสมี   ตนขอชี้แจงเพ่ิมเติมสำหรับท่ีทานไดอธิบายชี้แจงวามีพนักงานขับรถ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 2 ทาน แตตามตารางที่ทานนายกเทศมนตรีนำเสนอมี 4 ทาน จากนั้นไดถาม

ในที่ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้
เพิ ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไม
เห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
 ๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 

๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรตัน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
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มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อรถยนตไฟฟาสองสวาง (สำนักปลัดเทศบาล) 
ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

นายชัยรัตน  มัสมี   ขณะนี้เวลา ๑๒.๑๑ น. ขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหาร 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว กลางวัน และขอนัดประชุมในภาคบายอีกครั้งในเวลา ๑๓.๑๐ น. 

หลังจากพักการประชุม 

   ๓.๖  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจัดซ้ือรถยนตดับเพลิง (สำนักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลิง (สำนัก

ปลัดเทศบาล) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช

จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อนำไปตั้งจายเปน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
จัดซ้ือรถยนตดับเพลิง รายละเอียดดังนี้ 

   รถยนตดับเพลิงขนาดบรรจุไมนอยกวา ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน 
และบรรจุโฟมไมนอยกวา ๕๐๐ ลิตร เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา ๒๔๐ 
แรงมา ชนิด ๖ ลอ พรอมติดตั้งระบบปมแรงดันสูงและอุปกรณในการดับเพลิง
ครบชุด จำนวน ๑ คันๆ ละ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาทองตลาด 
เนื ่องจากเปนครุภัณฑที ่อยู นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนัก
งบประมาณ 

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี ๖/๒๕๖๗ หนาท่ี ๑๘ ขอ ๒ (สำนักปลัดเทศบาล) 

 โดยมีเหตุผลคือ 
   ๑. ใชสนับสนุนงานดับเพลิงและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือลดอัตราความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาล 
   ๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานดานการดับเพลิง 
   ๓. สามารถใชแจกจายน้ำตามแหลงชุมชนที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการ

อุปโภคบริโภค 
   ๔. ลำเลียงน้ำชวยดับเพลิงในยามเกิดเหตุเพลิงไหม 
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   ๕. เพิ ่มขีดความสามารถในการดับเพลิงไดทันทวงที สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอราชการและประโยชนสาธารณะ 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั ้งนี ้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปดมียอดเงินสะสมซึ่งกันเงินไวตามระเบียบฯ สามารถใชจายเงินสะสม
ไดไม เก ิน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ.2566 
หมวด 8 ขอ 97 เพ่ือสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน 
๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อรถยนตดับเพลิง (สำนักปลัดเทศบาล) ดวย
คะแนนเสียงขางมาก 
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   ๓.๗  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจัดซ้ือรถยนตบรรทุกเททาย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค (สำนักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๗ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกเททาย 

ติดตั้งเครนไฮดรอลิค (สำนักปลัดเทศบาล) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช

จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื ่อนำไปตั ้งจายเปน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน คา
ครุภัณฑ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกเททาย 
ติดตั้งเครนไฮดรอลิค รายละเอียดดังนี้ 

   รถยนตบรรทุกเททาย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค ขนาด ๗ ตัน จำนวน ๑ 
คัน รถยนตบรรทุเททายพรอมติดตั้งเครนไฮดรอลิค ขนาดยกน้ำหนักไดไม
นอยกวา ๗ ตัน ยกเททายดวยระบบไฮดรอลิค เครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอย
กวา ๒๔๐ แรงมา ชนิด ๖ ลอ รถยนตบรรทุเททายพรอมติดตั้งเครนไฮดรอลิค 
ขนาดยกน้ำหนักไดไมนอยกวา ๗ ตัน และสามารถยืดยกสูงไดไมนอยกวา ๑๕ 
เมตร พรอมกระเชา จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑที่อยู
นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ 

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี ๒/๒๕๖๗ หนาท่ี ๑๘ ขอ ๑ (สำนักปลัดเทศบาล) 

 โดยมีเหตุผลคือ 
   ๑. สามารถใชเปนเครื่องมือชวยสนับสนุนในการปฏิบัติงานดาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาลตำบลบานเปด และชวย
สนับสนนุการขนยายวัสดุอุปกรณในการจัดระเบียบดานงานจราจร 

   ๒. สามารถขนยายวัสดุอุปกรณในงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยไดรวดเร็วในการทำงานบางสถานการณเรามีขอจำกัดในเรื ่องของพื้นท่ี 
อุปกรณหรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานไมสามารถ เชน เครื่องสูบน้ำทอสูบน้ำ
ท ี ่ม ีขนาดใหญ ไม สามารถเคล ื ่อนย ายเข าไปปฏิบ ัต ิงานได  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
ในทองถิ่นและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอราชการและประโยชนสาธารณะ 
เนื่องจากตอนนี้เราใชรถตักหนาขุดหลังในการยกเครื่องไมเครื่องมือทั้งเครื่อง
สูบน้ำทั้งทอทั้งฝาทอ ซึ่งอาจจะไมตรงวัตถุประสงคการใชงานมากนัก จึงมี
ความจำเปนท่ีตองขอรถบรรทุกเททายติดตั้งเครนไฮดรอลิคเพ่ิมเติม 
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ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั ้งนี ้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปดมียอดเงินสะสมทั้งสิ ้น ๑๒๐,๗๗๑,๕๑๖.๓๙ บาท กันเงินไวตาม
ระเบียบฯ สามารถใชจายเงินสะสมไดไมเกิน 104,284,051.56 บาท โดย
อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2566 หมวด 8 ขอ 97 เพ่ือสภาเทศบาลตำบลบานเปดได
พิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล  

นายประทีป  เสาผล   ในระเบียบวาระนี้ขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนคณะผูบริหารในการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เสนอญัตติเพื่อขออนุมัติใชจายเงินสะสม ในสวนของการซื้อรถบรรทุกเททาย

ติดตั้งเครนไฮดรอลิคตามสภาพแลวท่ีตนไปเจอเวลาเราจะยายเครื่องสูบน้ำไป
ติดตั้งจากจุดหนึ่งไปสูจุดหนึ่ง ตนเห็นสภาพแลวการรอใหเจาหนาท่ีท่ีจะมายก
หรือเคลื่อนยายเครื่องสูบน้ำใชเวลานาน แตถาเรามีรถเครนไฮดรอลิคเราจะ
สามารถยกขึ้นรถเครนแลวก็ยายจากจุดหนึ่งไปสูจุดหนึ่งได ถามีเหตุดวนเหตุ
จำเปนเพราะวาตนเห็นตอนที่ลงไปดูน้ำทวม เจาหนาท่ีงานเทศกิจและงาน
ปองกันฯ นำเครื่องสูบน้ำยายจากจุดหนึ่งไปสูจุดหนึ่งตองใชเวลาตองรอคน 
เพราะวาเครื่องสูบน้ำแตละตัวก็ถือวามีน้ำหนักมาก ถามีรถเครนไฮดรอลิคคัน
นี้จะสามารถยกหรือยายไดอยางรวดเร็ว ถามีเหตุฉุกเฉินฉับพลันตนวาเปนสิ่ง
ที่จำเปนเพราะวาเทศบาลเราเองก็ไมมีรถดังกลาวนี้เลย ถามีสัก 1 คันตนเห็น
วาเปนสิ่งที่สมควรและเหมาะสมดี ตนขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนทางคณะ
ผูบริหารท่ีไดเสนอญัตตินี้เขามาเพ่ือใชจายเงินสะสม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายชัยรัตน  มัสมี   ญัตตินี้เก่ียวกับการจัดซ้ือรถบรรทุกเททายพรอมติดตั้งเครนไฮดรอลิค 
รองประธานสภาเทศบาล เมื่อพิจารณาดูแลวก็สมควรในการจัดซื้อแตทานจะมาใชเพื่อยกเครื่องสูบน้ำ

อยางเดียวหรือวาจะไปยกอะไรบาง สวนมากที่พูดกันอยูนี้คือจะใชในการยก
เครื่องสูบน้ำเพ่ือนำไปวางจุดตางๆ บริเวณท่ีมีน้ำทวมเพราะวาเรามีกำลังคนไม
เพียงพอ แตเครื่องสูบน้ำแตละเครื่องก็มีเทลเลอรในการลากจูงท่ีจะเอาไป
สวนมากบริเวณท่ีเราเอาเครื่องสูบน้ำไปวางไวก็เปนบริเวณท่ีเปนพื้นเรียบไม
ขรุขระหรือวาเปนหลุมเปนบอมากเกินไป แลวการใชเครื่องสูบน้ำหรือวารถ
เครนคันนี้ถามวาถาเราไมไดยกเครื่องสูบน้ำแลวเราจะเอาไปจอดหรือใชงาน
แบบใด ซ่ึงเปนขอสงสัยในการใชรถเครนคันนี้ ถาใช JCB เราก็ถือวายังชวยยก
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ไดแตไมใชวายกจากเทศบาลไปตรงท่ีจะติดตั้งเพราะวาเรามีตัวลากอยูแลว 
ลากเครื่องสูบน้ำทุกตัวทั้ง 8 นิ้ว, 12 นิ้วหรือ 16 นิ้ว ซึ่งรถท่ีใชลากก็คือรถ
หกลอของเทศบาลเราที่ใชไปบรรทุกพวกหินตางๆ ที่เอาไปซอมแซมถนน
หนทาง นี้คือสิ่งท่ีตนเห็นเปนความเห็นตนถาเราซื้อมาแลวมีการใชงานคุมคา
หรือไม ในการท่ีจะใชงบประมาณในการจัดซ้ือ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตนขอชี้แจง
ใหทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมใดรับทราบ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  เปนความเห็นสวนบุคคลของแตละทานซ่ึงมีท้ังสนับสนุนและคัดคาน 
ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนขออนุญาตตอบขอซักถามท่ีทานรองประธานสภาฯ ไดสอบถามมา 
นายกเทศมนตรี ในสวนของรถบรรทุกติดเครนหรือรถเฮี ๊ยบ (HIAB) นี้ เราจะใชในหลาย

วัตถุประสงคหรือวาเปนรถอเนกประสงค นอกจากเครื่องสูบน้ำแลวเราใชยก
หลายอยางไดไมวาจะทอหรือวาเครื่องจักรหนักหรือวาทุกๆ อยาง เราไมได
เฉพาะเจาะจงไปที่เครื่องสูบน้ำ ตนขอใหขอมูลเพิ่มเติมวาถึงแมเครื่องสูบน้ำ
เราจะมีรถเทรลเลอรในการลากจูงก็จริง แตเครื่องสูบน้ำประกอบดวยอุปกรณ
อีกหลายชิ ้น ทออีกหลายทอที ่มีน ้ำหนักคอนขางหนักมาก ปกติเราใช
แรงงานคนหรือใชรถตักหนาขุดหลังในการชวยยกในการประกอบ ไมใชวาเรา
ลากไปถึงจุดแลวเราจะสูบไดเลย เราตองประกอบทออีกหลายสวนดวยกัน ซ่ึง
ตรงนี้มีความจำเปนมากแลวเราจะตองใชบุคลากรหนางานในการประกอบทอ
คอนขางนาน ตองการใชเครื่องไมเครื่องมือในการมาชวยงานตรงนี้  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ 

เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  
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มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อรถยนตบรรทุกเททาย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค 
(สำนักปลัดเทศบาล) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๘  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท เพ่ือจัดซ้ือเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโขง จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโขง 

จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช

จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื ่อนำไปตั ้งจายเปน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน คา
ครุภณัฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโขง แบบเครื่องยนต
ดีเซล รายละเอียดดังนี้ 

   เครื่องสูบน้ำชนิดหอยโขง แบบเครื่องยนตดีเซล ขนาด ๔ สูบ ๔ 
จังหวะ ขนาดไมนอยกวา ๑๕๐ แรงมา พรอมปมแรงดันสูง ทอสูบน้ำไมนอย
กวา ๑๒ นิ้ว ติดตั้งบนเทรลเลอรสำหรับลากจูงเคลื่อนที่ได พรอมอุปกรณ 
ฯลฯ จำนวน ๓ เคร ื ่องๆ ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเง ินทั ้ งสิ้น 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดซ้ือตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑท่ีอยูนอก
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ เปนผลิตภัณฑในประเทศ
หรือนำเขาจากตางประเทศ 

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) 

   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง
ท่ี ๖/๒๕๖๗ หนาท่ี ๑๕ ขอ ๑ (สำนักปลัดเทศบาล) 

 โดยมีเหตุผลคือ 
   ๑. เพื่อเปนการแกไขปญหาในดานการบริหารจัดการน้ำทวมหรือ

อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด 
   ๒. เพื่อใหเทศบาลตำบลบานเปดมีเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ และ

เครื ่องมืออุปกรณมาใชในการพัฒนา การบริหารจัดการฟ นฟูแหลงน้ำ
ธรรมชาติ รวมถึงสามารถชวยเหลือ บรรเทาภัยพิบัติจากแหลงน้ำ ภัยแลง 
และน้ำทวมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเทศบาลตำบลบานเปด 

ตนขออนุญาตใหขอมูลเพ่ิมเติมตามภาพประกอบท่ีทุกทานเห็นนี้เปน
แผนท่ีของจุดติดตั้งท่ีเราวางเครื่องสูบน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปดเรา 
เครื่องที่ 1 อยูท่ีบริเวณดานหนาหมูบานลิขิตตราซึ่งตรงนี้เราใชเครื่องสูบน้ำ
ของทาง อบจ.ขอนแกน จุดที่ 2 บริเวณหนาหมูบานสินธารา 1-2 เครื่องซ่ึง
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เปนเครื่องสูบน้ำของเทศบาลเราเอง จุดที่ 3 แยกวังมัจฉาเปนเครื่องสูบน้ำ
ของกรมทรัพยากรน้ำ จุดท่ี 4 อยูท่ีหนองมันปลาดานบนเปนเครื่องสูบน้ำจาก 
ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแกน (ปภ.) ซึ่งเปนเครื่องสูบ
สงระยะไกล 3 กิโลเมตรท่ีจะตองใช จุดท่ี 5 ก็คือบริเวณหนาโรงเรียนผูพิการ
ทางสายตา จุดท่ี 6 คือวงเวียนหมูบานบุศรินทร จุดท่ี 7 คือบริเวณซอยหาชา
นนท และจุดท่ี 8 อยูบริเวณโรงสูบน้ำประจำบึงหนองโคตรของเรา เรามีความ
จำเปนตองติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณเขตตำบลบานเปดเพื่อบริหารจัดการน้ำ
ทวมประมาณ 8-10 จุด เราตองใชเครื่องสูบน้ำไมต่ำกวา 8 เครื่อง ซึ่งตอนนี้
ทางเทศบาลเองมีจำนวน 2 เครื่อง ก็ตองขอขอบคุณหนวยงานองคกรตางๆ 
ท้ัง อบจ. ท้ังกรมทรัพยากรน้ำ รวมท้ังปองกันจังหวัดหรือ ปภ. และหนวยงาน
ทุกหนวยงานชวยในการใหยืมเครื่องสูบน้ำเพื่อนำมาสูบน้ำเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนของพี่นองชาวตำบลบานเปดในบริเวณที่เกิดน้ำทวม ดังนั้นจึงมี
ความจำเปนท่ีจะตองใชเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการตามจุดตางๆ 
ซึ่งความจริงที่เราเสนอเปน 12 นิ้วที่เคลื่อนยายไดงายเพราะเนื่องจากปญหา
น้ำทวมของเราเปนเขตชุมชน ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจ อยางที่ทุกทานทราบอยู
แลววาตำบลบานเปดโดยกายภาพนี้ถือวาเปนเปนแองกระทะขนาดใหญ ซ่ึงใน
แองกระทะขนาดใหญที่รับน้ำอยูแลวก็จะประกอบดวยหลุมเล็กๆ คลายกับ
หลุมขนมครกเล็กๆ เต็มไปหมดซึ่งมีการเคลื่อนไหวของน้ำตลอดเวลา จึงมี
ความจำเปนที่เราอาจจะตองเคลื่อนยายเครื่องสูบน้ำตามหนางานที่เหมาะสม 
อยางเชน บริเวณหมูบานสินธาราวันไหนท่ีฝนตกหนักเราก็ตองยายไปเปน 2 
เครื่อง วันไหนที่เราสูบน้ำจนดานในบรรเทาแลว ถาบริเวณปม ปตท. แยกวัง
มัจฉาตกหนักน้ำสะสมเยอะก็ตองมีคนเปนผูขนยายเครื่องไปชวยสูบกัน ก็ตอง
ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาทุกๆ ทานที่รวมกันลงพื้นที่ในการตรวจสอบการ
ใชเครื่องสูบน้ำของเรา รวมถึงงบประมาณในการเบิกคาน้ำมันตางๆ เราพรอม
รับการตรวจสอบ ไมวาจะลงพื้นที ่ตอนแหงแลวหรือทวมแลวก็ถือวาเปน
ประโยชนท้ังนั้น บางทีเครื่องสูบน้ำเราเสูบจนแหงหรืออาจจะสูบจนมีดินทราย
ไหลมาเขาเครื่องก็ยังดีกวาทวมแลวไมเปดเครื่องสูบ ตอนนี้หลายๆ จุดก็เริ่ม
แหงกันพอสมควร อยางบริเวณหนาหมูบานบุศรินทรปกติจะมีเครื่องสูบน้ำ
ของ อบจ. 1 เครื่องที่อยูตรงวงเวียนหนาบุศรินทร เพื่อรองรับน้ำที่มาจาก
โรงเรียนผูพิการทางสายตาผานมาทางหนองไฮแลวก็ลนมาทางเขามาใน
หมูบานบุศรินทร ซ่ึงตอนนี้บรรเทาไปพอสมควรแลวเนื่องจากทอท่ีกรมโยธาธิ
การและผังเมืองใหเรามาขนาด ๑.50 เมตร เปดระบบเต็มที่แลว ทุกทาน
อาจจะสังเกตวาที่ผานมา 4-5 ครั้งหลังสุดที่มีฝนตกหนักโรงเรียนผูพิการทาง
สายตาไมไดทวมแลว ก็เลยยายมาชวยจุดอื่นๆ ตอไปก็เปนภาพกวางๆ สวน
การทำงานวาวางจุดไหนบางโดยประมาณตามแผนที่ที่เราทำไวประมาณ 8-
10 จุดท่ีเราบริหารจัดการอยูในขณะนี้ 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั ้งนี ้ การใชจายเงินสะสมเปน
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อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปดมียอดเงินสะสมซึ่งกันเงินไวตามระเบียบฯ สามารถใชจายเงินสะสม
ไดไม เก ิน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ.2566 
หมวด 8 ขอ 97 เพ่ือสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล  

นายบัวฮอง  บุญจวง   ตนมีขอสงสัยซ่ึงตนเห็นดวยในความเดือดรอนของพ่ีนองประชาชนใน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เขตเทศบาลตำบลบานเปด แตเมื่อวานนี้ที่ทางสมาชิกสภาฯ ไดออกพื้นที่นำ

โดยทานปยวรรณ  จิตตะมัย ประธานสภาฯ, ทานชัยร ัตน  มัสมี รอง
ประธานสภาฯ, ทานปศนพล  เมืองสนธิ์, ทานสุพล  โตะปง, ตนเอง และคน
อื่นๆ อีกหลายทานที่ไปลงพื้นท่ีจุดท่ีเครื่องสูบน้ำหนาหมูบานสินธารา ตน
อยากสอบถามวาในขอแรกทานไดมีการสับเปลี่ยนเวรของเจาหนาท่ีเวลาก่ีโมง 
เพราะตอนท่ีตนลงไปกับทานประธานสภาฯ และคณะในเวลาประมาณ 
๑๑.๐๐ น. เครื่องยังติดอยูแตน้ำไมไหลแลว จึงสอบถามเจาหนาท่ีซึ่งไดรับ
คำตอบวาเพ่ิงมาเติมน้ำมันและน้ำไหลอยู แตท่ีพวกตนไปดูแลวน้ำในคลองมัน
ใสถาหากน้ำไหลน้ำจะตองขุน ทีแรกตนก็วาจะสนับสนุนแตพอตนเห็นแลว
โครงการตนไมเห็นดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนขออธิบายเรื่องเครื่องสูบน้ำท่ีทางสมาชิกสภาฯ ไดอนุมัติไปเม่ือ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ วันท่ี 20 พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทางฝายบริหารไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางหรือ

ยัง เครื่องสูบน้ำราคา ๒,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท ไดที่ไปดูมาก็มีการติดตั้งทุกจุด
อยูแลว ถาอนุมัติไปแลวในปหนาจึงจะเอามาติดตั้งใชหรือไม ตนขอฝากทาง
ฝายบริหารไดติดตามเรงดวนดวย ตนขอยกตัวอยางการปรับปรุงหองกองคลัง 
ผานมา 2 เดือนกวาแลวก็ยังไมเห็นขยับเขยื้อนอะไรเลย ตนเกรงวาจะเปน
เหมือนกับ ๑๙ โครงการงบประมาณ 16,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถาอนุมัติไปแลวไม
รู วาวันไหนจะขอยกเลิกเขามาอีก ก็จะมีความลาชาไปอีก จึงขอฝากทาง
ผูบริหารวาทำอะไรก็แลวแตใหคำนึงถึงความเรงดวนดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตอนนี้เราไดอนุมัติไปแลว  1  เครื่องถูกตองหรือไม  เม่ือการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลสมัยที่แลวมา 1 เครื่อง และที่ตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจายอีก 1 เครื่อง ที่ยังไมไดจัดซื้อจัดจางถูกตองหรือไม สรุปก็คือทานได
สอบถามผูบริหารวาทั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายและการขอใชเงิน
สะสมอยากใหเรงดำเนินการในสวนที่จะเพิ่มเติมขึ้นมา จากนั้นไดถามในท่ี
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ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม
หรือไม 

นายชัยรัตน  มัสมี   เปนเรื่องท่ีดีสำหรับจุดตางๆ ท้ังหมด 8 จุดในการวางเครื่องสูบน้ำ   
รองประธานสภาเทศบาล  1. หมูบานลิขิตตราก็มีโครงการท่ีจะทำวางทอ HDPE จึงขอถามวาทานจะซ้ือ

เครื่องสูบน้ำไปทำไม เอาเงินที่จะซื้อเครื่องสูบน้ำนี้มาวางทอระบายน้ำตั้งแต
หนาหมูบานลิขิตตราออกมาทางโรงเรียนเทศบาลจะดีกวาหรือไม งบประมาณ 
๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตนวานาไดระยะทางเยอะพอสมควรหากวางทอ 80 
เซนติเมตร ตอนนี้ทอฝงดานหนาโรงเรียนบานเปด (ทาบึงประชาสงเคราะห) 
ไปจนถึงโรงเรียนเทศบาลบานเปดเรานี้ทอฝงดานซายหรือขวาเรามีทออยูแลว 
ถาเราทำทอระบายน้ำเพื่อใหน้ำจากในหมูบานลิขิตตราลงมาทางนี้อีกดาน
หนึ ่งก็นาจะชวยได ใหน้ำไหลลงหวยน้ำเค็มฝ งโรงเรียนเทศบาลนาจะได
ประโยชนมากกวานำไปซื้อเครื่องสูบน้ำนี้ สวนจุดท่ี 2. สำหรับหมูบาน    สิน
ธาราตนก็เขาใจวาเดือดรอนแตระยะทาง 600 กวาเมตรนาจะถึงอยูที่ แสน
สุขรีสอรท ทานทราบหรือไมวามวลน้ำมาจากไหน มาจากฝงทางทิศเหนือ ทาง
โรงหมูในบานหนองโจด ทานไปดูไดเลยตอนนี้น้ำเหมือนทะเลท่ีฝงดานหลัง
จนถึงแถวบานผูกองสุรชัยซ่ึงตนไดไปนั่งคุยดวย เขายังบอกวาถามาทำทอนี้จะ
ไดประโยชนขนาดไหนพิจารณาดีแลวหรือกับการที่จะวางทอแลวก็ใชเครื่อง
สูบน้ำ ตอนนี้ตรงหนาสินธาราไปถึงทางเลี่ยงเมืองเรามีโครงการใชจายเงิน
สะสมท่ีอนุมัติไปแลว 2,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท ระยะทาง 400 กวาเมตรแตยัง
ไมทำ ที่สูบน้ำในตอนนี้จากหนาสินธาราไปทางเลี่ยงเมืองตนขอบอกวาเปน
การสูบข้ึนท่ีสูง บริเวณหองแถวทานไปดูเลยถาน้ำไมเต็มและทานเอากระสอบ
ไปอัดไวทำไม อัดเพื่อใหน้ำเต็มแลวใหมันไหลลงไป บริเวณหนาหอพักเพื่อไป
ทางเลี่ยงเมืองเมื่อวานตนไดไปนั่งคุยกับเจาของหอ เขาเดินทุกวันเขาเห็นสูบ
น้ำจนน้ำลนออกมาตามถนนก็มี แลวตรงท่ีเราสูบน้ำไปนั้นเอาเชือกลอดดึงทอ
ยางเพื่อใหมันสูบเลยไปอีกตรงท่ีเขาถมที่เพื่อทำบานจัดสรร สวนบานจัดสรร
ทานนาจะแนะนำเขาไมควรใหเขาใสทอ 60-80 เซนติเมตรรวมถึงวางทอสูง
ทำใหน้ำไมไหล ถาเราจะแกไขปญหาไปพลางกอนควรจะเอารถ JCB ไปขุดให
ลึกแลวขอความรวมมือจากหองแถวตนวาใชทอ 80 เซนติเมตรไมเกิน 20-
๓๐ ทอนเอาไปวางไวกอน น้ำไหลแนนอน ตอนนี้สูบน้ำที่สนิธาราเพราะอะไร 
เพราะขางในกับขางนอกพื้นเสมอกันแตระยะทางยาว ขางนอกอยูประมาณ 
20 เมตร สวนซอยหาชานนทเขาใจวาแถวนี้เราจำเปนตองสูบน้ำเพราะวาน้ำ
จากบานกังวานและ ม.ภาคน้ำตางก็ไหลมาทางนี้ แตเรามีโครงการอีกแลว
งบประมาณ 10,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท เพื่อวางทอ HDPE ลงคลองยาวบาน
ไทรทอง คลองนีจ้ะตรงท่ีไปหนาบานทานอดีตนายกเทศมนตรี แลวทานจะซ้ือ
เครื่องสูบน้ำมาอีกทำไมในเมื่อมีโครงการอยูแลว สำหรับแยกวังมัจฉาเราก็มี
โครงการจากป มน้ำมัน ปตท. จำนวน 10,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาทอีก เปน
โครงการวางทอ HDPE ไปเชื่อมกับหนาวังมัจฉาเพื่อออกไปหนา รพ.สต.บาน
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หัวทุง ในเม่ือเรามีโครงการอยูแลวจะตองซ้ือเครื่องสูบน้ำมาทำไมอีก โรงเรียน
การศึกษาคนตาบอดตอนนี้ก็ไมทวม ในเมื่อน้ำทุกอยางไหลลงบึงหนองโคตร
หมด ทั้งยังมีประตูน้ำปดเปดจึงเกิดเปนขอสงสัยของตน สวนหนาหมูบาน
บุศรินทรในเมื่อบึงหนองโคตรและหนาโรงเรียนคนตาบอดน้ำไหลดีที่สุดโดยท่ี
ไมจำเปนตองใชเครื่องสูบน้ำ ในการจัดการทางน้ำโดยท่ีไมตองใชเครื่องสูบน้ำ
ทานทำไดหรือไม แกไขสวนนี้ไดหรือไมพึ ่งพาอาศัยเครื่องสูบน้ำอีกเพราะ
สาเหตุใด เรามีวิธีคิดในการท่ีจะบริหารจัดการเรื ่องน้ำ ตนไดเขาไปแถว
โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดบาง หมูบานจุไรรัตนบาง ตอนนี้เขาก็ไมได
ประสบปญหาเรื่องน้ำทวมมากนัก แตครั้งหนาตนก็ไมแนใจจึงไดอภิปรายให
ฟง ในสวนของหนองมันปลาตนยังไมไดเขาไปดสูภาพปญหาแตคงจะมีเกิดข้ึน
เนื่องจากหนองมันปลานี้ยังมีกรณีพิพาทกันตลอด ตนไมทราบและไมอยาก
เขาไปละลาบละลวงในเรื่องนี้ ตนจึงยังไมเขาไปดู  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายประทีป  เสาผล   ในญัตตินี้ในความคิดเห็นสวนตัวซ่ึงแลวแตทานใดจะมีความคิดเห็น 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เปนอยางอ่ืน ตนมองวาตอนนี้เทศบาลตำบลบานเปดเองเรายังคงยืมเครื่องสูบ

น้ำจากกรมทรัพยากรน้ำอยู และจากองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนอยู
เลย ทานสมาชิกสภาฯ บอกวาเคยมีการอนุมัติผานไปแลวในคราวประชุมครั้ง
ที ่แลวนั้นก็คงจะเปนระบบของราชการ ในการที ่จะตองหาผู ร ับจางหาผู
จำหนายในการดำเนินการไปตามระบบ ตัวที่อยูในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายก็คงจะใชไป แตมองวาความจำเปนเรงดวนถาเรามีไวเยอะกอนเผื่อวา
เครื่องนี้เสียหายก็มีเครื่องนี้สำรองจะไมดีกวาหรือ เราจะบอกไดหรือไมวาฝน
จะตกวันไหนน้ำจะทวมตรงไหน การวางทอ HDPE ถือวาเปนโครงการท่ีดี แต
ไมรูวาจะผานการอนุมัติหรือไม ในตอนนี้ก็วากันไปอีกอยางหนึ่งแตมองวาใน
สวนของญัตตินี้ตองแยกออก ที่วัดสันติสุขเองก็ยังใชเครื่องของ อบจ. อยูเลย 
แลวท่ีบึงหนองโคตรเองก็ยังมีเครื่องของกรมทรัพยากรน้ำอยู กลายเปนวา
เทศบาลตำบลบานเปดซึ่งเปนเทศบาลตำบลขนาดใหญ มีงบประมาณเกือบ        
300,๐๐๐,๐๐๐ บาท ยังตองยืมเครื่องสูบน้ำจากหนวยงานอ่ืนอยูอีกหรือ ตน
มองวาสมควรที่จะมีไวเผื ่อเหลือเผื่อซอม เครื่องนี ้ซอมเครื ่องนี้ไปสำรอง
หลักการมันนาจะเปนอยางนั้นหรือไม ในหลักการของเทศบาลขนาดใหญที่มี
งบประมาณเยอะ วันนี้ญัตติของทานนายกเทศมนตรีเสนอเขามาครั้งที่แลว ก็
ไดมีการเสนอเขามาเม่ือการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำป พ.ศ. 2567 
ครั้งที่ 2 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธที่ผานมา ญัตตินี้ทานนายกเทศมนตรีก็เคย
เสนอเขามา มีตนเอง, ทานธนดล  ประเสริฐทรง, ทานเกษทอง  สุทธิ, ทาน
บุญเพ็ง  สุทธิ, ทานเจษฎา  ชัยมงคล ท่ียกมืออนุมัติเพียงแค 5 คนก็ตกไปอีก
และในครั้งนี้ทานนายกเทศมนตรยีังมองเห็นความสำคัญในการท่ีจำเปนตองใช
เครื่องสูบน้ำก็ยังมองเห็นอยู ทานนายกเทศมนตรีก็เอาเขามาอีกซึ่งตนก็ยังคง
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สนับสนุนเพราะเห็นวายังมีความจำเปนอยู เพื่อที่เราไมจำเปนตองไปยืม
หนวยงานอื ่นเราตองมีเพียงพอ ในญัตตินี้ตนมองวาควรอนุมัติให ทาน
นายกเทศมนตรไีดจัดซ้ือเครื่องสูบน้ำในสวนตรงนี้จะไดไมตองไปยืมใครอีก  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ในประเด็นนี้ตนก็ขออภิปรายสนับสนุนการซ้ือเครื่องสูบน้ำ เนื่องจาก 
เลขานุการสภาเทศบาล วาดูจากแบบที่ทานนายกนำเสนอมายังมีหลายจุดที่ตองใช โดยเฉพาะตอนนี้

อยูหนาหมูบานลิขิตตราไมใชเฉพาะทวมหมู บานทุ งนาดานหลังก็คือเปน
ทะเลสาบไปเลย ตนวาเทศบาลตำบลบานเปดเรามีหลายๆ ทานก็พรอมอยาก
ยกเปนเทศบาลเมือง เพราะเมื่อเรามีงบประมาณที่จะใชเพื่อบำบัดทุกขให
ประชาชน ทำไมเราถึงจะไมใช ถาถามวาเครื ่องสูบน้ำซื ้อมาทำไม ตนได 
search ใน Google ก็ไดคำตอบวา ชวยเรงระบายน้ำในกรณีเรงดวนในชวง
ฤดูฝน แมน้ำลำคลองที่มีน้ำสูงเออที่สำคัญไมใชวาการวางทอจะชวยแกไขได
ทุกอยาง เครื่องสูบน้ำสามารถดันน้ำจากที่ต่ำขึ้นไปที่สูงไดอีก นี้คือประโยชน
ของเครื่องสูบน้ำ ตั้งแตเกิดมาตนก็เพ่ิงเคยเห็นน้ำทวมบานเปดเม่ือประมาณ 3 
ปยอนหลัง กอนหนานี้ก็ไมเคยทวม สืบเนื่องมาจากอะไร เนื่องจากการพัฒนา
พื้นท่ีและความเจริญรุงเรืองเขามาสูพื้นที่ของเรา ทำใหทางน้ำไดเปลี่ยนไป ณ 
ขณะนี้จุดติดตั้งอาจจะมีแคที่เห็นในแผนท่ีแตในอนาคตตอไปทานจะมั่นใจได
อยางไรวาจะไมมีพื้นที่น้ำทวมอีก ไมมีพื้นที่ท่ีตองระบายน้ำอีก จุดสำคัญคือ
เขตเศรษฐกิจเราจำเปนตองเรงระบายน้ำออก เพื่อใหทุกอยางไดดำเนินตอไป 
ยกตัวอยางทุงนากวาน้ำจะไหลเองไปตามธรรมชาติอาจจะใชเวลา ฝนตก
นิดนึงไปดูไดเลยตอนนี ้หลังหมู บ านลิข ิตราฟาใสน้ำทวมท่ีนามา 3 ป 
ประชาชนหลายคนท่ีนาหลายแปลงลงทุนไปซื้อปุยมาหวานหรือเลี้ยงสัตวบาง
ก็สูญหายสูญเปลาไปหมดเนื่องจากน้ำระบายไมทัน ตนขออภิปรายสนับสนุน
การจัดซ้ือเครื่องสูบน้ำ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายชัยรัตน  มัสมี   ตนขออนุญาตเพ่ิมเติมท่ีตนไดอภิปรายไปเม่ือครูนี้ ทานจะเอาน้ำจาก 
รองประธานสภาเทศบาล ดานหลังหมูบานลิขิตตราออกมา ซ่ึงตนไดแจงไปแลววาทานนายกเทศมนตรีมี

นโยบายในการวางทอ HDPE เปนระยะทาง 650 เมตร 12,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
อันนี้ก็เปนโครงการอยูแลว ทานจะเอาเครื่องสูบน้ำไปสูบจากไหน สูบจากท่ีนา
ไปใสท่ีอ่ืนหรืออยางไร เปนขอสงสัยแคนั้นเอง แลวการบริหารจัดการของทาน
นายกเทศมนตรีซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอยูประมาณ 8 เดือน 12 วัน แลวเวลา  
3๘-๓๙ เดือนนั้นทานทำอะไรอยู น้ำทวมบานหนองโจดน้ำทวมบึงหนองโคตร
ตั้งแตป พ.ศ. 2565 พอเอยชื่อทานเจษฎาก็เคยไปกับตน ไปดูงูเหลือมสีสมไป
ดวยกันและสนับสนุนวา สูบไปทำไมสูบแลวไมไดประโยชน ทานยังพูดกับตน
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แบบนีเ้ลย และหลายๆ ทานในนี้ท่ีไปดูจุดสูบน้ำนี้ดวยกัน แลวทำไมน้ำทวมใน
ป ๒๕65 แลวในป ๒๕66 ก็ทวมอีก แตสุดทายคุณจะมาซ้ือเครื่องสูบน้ำท้ังท่ี
เหลืออีกประมาณ 8 เดือน 12 วันเพราะอะไร ตนขอสอบถามเพราะเกิด
ความสงสัย  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนขออนุญาตเอยชื่อทานเจษฎา  ชัยมงคล ท่ีบอกวาวาน้ำทวมหลัง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โควยูฮะ ขอใหทานไปดูเลยท่ีหมูบานแกนทองหมูท่ี 22 หลังหนาคายฝนตกไม

แรงขนาดนี้แตน้ำก็ทวมหมดแลวใหไปดูหนอย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขออนุญาตใชสิทธิ์พาดพิง น้ำมันทวมแลวจะใหตนทำอยางไร ตนสั่ง 
เลขานุการสภาเทศบาล  ฟาสั่งฝนไมได มันเปนภัยธรรมชาติทานตองเรียนรูวามันเปนภัยธรรมชาต ิ

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ทานเจษฎากรุณานั่งลงดวย มันคือการปะทะกันไมไดเปนการอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล เอาเปนวาวันนี้เราประชุมโดยเหตุและผลเพราะวาเรามีญัตติเยอะอยาโตแยง

กันดวยอารมณเลย จะเสียเวลาการประชุม จากนั้นไดถามในที่ประชุมวามี
สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติมหรือไม 

นายสุพล  โตะปง   ตนมีขอสงสัยเหมือนท่ีเคยอภิปรายในท่ีสภาแหงนี้วาการซ้ือเครื่อง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สูบน้ำ ตนเคยพูดไปแลววา 1. เรามีฤดูกาลเดียวที่เราจะใชงาน 2. ที่เก็บการ

รักษาและซอมแซม ตนก็เห็นดวยตามท่ีทานประทีปไดอภิปรายวาตองมี
เปลี่ยนมีเกามีซอม แตเราใชงานเพียงฤดูเดียวคือฤดูฝน ตนเคยเสนอในครั้ง
กอนวาโครงการที่เราจำเปนเดือดรอนท่ีจะตองบรรเทาทุกขใหกับประชาชน 
ตนขอใหฝายบริหารทำโครงการเขามาไมอยากใหซ้ือครุภัณฑ พูดงายๆ คือตน
ไมเห็นดวยเรื่องซ้ือเครื่องสูบน้ำ เพราะทุกวันนี้ท่ีซอยสินธารานั้นตนลงพ้ืนท่ีไป
ดูมาแลว สืบเนื่องมาจากบานขางเคียงท่ีเดือดรอนซึ่งผู ใหญบานก็เคยพูด
ออกมาเลยวาเขารองเรียนกับผูใหญบาน เปนการดีที่พวกเรามีการบรรเทา
ทุกขแตตนไมเห็นดวยที ่จะซื ้อ เพราะวาทุกหนวยงานที่ทานวายืมเขามา 
อยางเชน อบจ. เทศบาลเราก็อยูในเขตรับผิดชอบของเขาซ่ึงประชาชนก็เลือก
มา ตนอยากใหใชงบประมาณใหคุมคากวานี้ หรือวาจัดทำเปนโครงการทุก
อยางใหมันสิ้นสุดไป ก็เหมือนอยางท่ีทานสมาชิกสภาฯ บางทานวาโครงการ
จะวางทอ HDPE จะไดหรือไมไดก็ไมรู เพราะยังไมถึงญัตติดังกลาว แตถึง
อยางไรแผนท่ีจะแกไขปญหาใหประชาชน สภาแหงนี้ไมเคยวาไมอนุมัติและให
มาตลอดที่มีความเดือดรอน แตจะแกไขปญหาไดมากหรือนอยอยางไร ตองดู
ที่ขอเท็จจริง ตนไมสนับสนุนในการซื้อเครื่องสูบน้ำแตขอใหทำเปนโครงการ
เขามา 
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์   เรื่องการซ้ือเครื่องสูบน้ำในการประชุมสภาฯ คราวท่ีแลว ตนเองไมได 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ใหความเห็นชอบในการจัดซ้ือ ในสวนของเครื่องสูบน้ำนี้ซ่ึงไมไดหมายความวา

ไมสนับสนุนการแกไขปญหาการบรรเทาน้ำทวม แตท่ีสภาฯ ไมอนุมัติในการ
ซื้อเครื่องสูบน้ำคือไมสนับสนุนการแกไขปญหาน้ำทวมโดยวิธีการสูบน้ำ ซ่ึง
ลองคิดดูวาถาเอาเงินท่ีจะใชในการซ้ือเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องจักรตางๆ เอาไป
แกไขดวยวิธีธรรมชาติดวยวิธีปกติมันจะแกไขไดอยางยั่งยืน ยกตัวอยางเชน 
โรงเรียนผูพิการทางสายตาเมื่อมีการขุดวางทอคอนกรีตเขาไปแลวก็เห็นผล 
ทำใหน้ำบรรเทาลงซึ่งเปนการแกไขปญหาอยางยั่งยืน ทางสภาฯ ก็อยากให
ทานผูบริหารพิจารณาในสวนนี้ดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ถาไมมีขอเชิญทานรองประธานสภาฯ ขึ้นมาทำหนาที่ประธานสภา

เทศบาลชั่วคราว 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้เปนเรื่องการขออนุมัติใชจายเงินสะสมในสวนของ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เครื่องสูบน้ำซึ่งตนขออนุญาตที่จะไลเรียงลำดับของการที่เราไดอภิปรายไป

ทั้งหมด วันนี้ทานผูบริหารไดชี้แจงวาเรามีเครื่องสูบน้ำเพียง 2 เครื่อง สวน
เครื่องท่ีเหลือคือขอยืมจากภาคสวนตางๆ หนวยงานตางๆ เขามา ซ่ึงสภาฯ ได
อนุมัติไปแลวคือ อนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย เครื ่องสูบน้ำ 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 850,000 บาท และในการประชุมสมัยสามัญ
ท่ีผานมาก็มีการอนุมัติไปอีก 1 เครื่อง ถาไลเรียงก็คืออนุมัติผานเทศบัญญัติไป
แลว 1 เครื่อง ขอใชเงินสะสมเปนจำนวนเกือบ 20,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือท่ีจะ
ซื ้อเครื ่องสูบน้ำเปนจำนวนทั้งหมดมี 3 ขนาด ซึ ่งรวมเปนเงินประมาณ     
20,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยการอนุมัติครั้งนั้นไมไดผานการพิจารณาจากสภาฯ 
ดวยมติเสียงขางมาก สวนรายละเอียดตนไมขอลงรายละเอียดวาดวยเหตุใด
อยางไร เพราะวาเปนเอกสิทธิ์ของแตละทาน แลวตอมาในการประชุมที่ผาน
มาเราก็ไดอนุมัติใหกับทางผูบริหาร จำนวน ๑ เครื่อง และในวันนี้ผูบริหารก็ได
ขอเขามาอีก จำนวน 3 เครื่อง เปนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ตนมองวาความ
จำเปนของการใชเครื่องสูบน้ำมีหรือไมนั้น มี เห็นดวยหรือไมนั้น เห็นดวย แต
ดวยที่วันนี้การใชเงินสะสมตนจึงอยากใหทานสมาชิกสภาฯ ทุกทานคำนึงถึง
ความจำเปนและความเหมาะสมของการใชเงินงบประมาณ เรามีตัวเลขกลมๆ 
คือ 104,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถาวันนี้เราอนุมัติแบบเผื่อๆ เผื่อวาจะไดใช เผื่อวา
จะไดซอม เผื่อวาจะเกิดเหตุหรือใดๆ ถามวาเผื่อไดไหม เผื่อได แตในการใช
เงินสะสมอยากใหทานคำนึงถึงขอท่ีระเบียบกำหนดไว ซ่ึงถามวาอนุมัติถูกตอง
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ตรงตามระเบียบหรือไม ถูกตองตรงตามระเบียบ ไมวาจะเปนเรื่องของการ
บริการประชาชนบริการสาธารณะ ไมวาจะเปนเรื่องของเงินงบประมาณที่เรา
ม ีอย ู รวมถึงเร ื ่องของความค ุ มค าของการใช  เง ิน ถามว าเง ินจำนวน 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่ทานผูบริหารขอมาคุมคาหรือไม ก็คุมคาเพราะวาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นหากบานเรือนของประชาชนเกิดเหตุน้ำทวมหรือใดๆ ความ
เสียหายอาจจะมากกวา ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท แตว ันนี ้สิ่งสำคัญของการ
พิจารณาในสวนตัวตนมองถึงเรื่องความจำเปนเรงดวนที่จะตองดำเนินการใน
สวนของงบประมาณดวยเชนกัน ตามที่ทานชัยรัตน  มัสมี ตนขอขออนุญาต
พาดพิงที ่ได อภิปรายไปวาเหลือเวลาเพียง 8 เดือนที ่ท านผู บร ิหารจะ
ดำเนินการบริหารงานกอนที่จะครบวาระ หากวันนี้เราอนุมัติงบประมาณแลว
จะดำเนินการทันหรือไม อยางไร ตนไมอาจทราบได แตหากสะทอนถึงการท่ี
เราอนุมัติผานเทศบัญญัติงบประมาณตั้งแตเดือนสิงหาคมหรือกันยายนของป
ท่ีแลวหรือป ๒๕๖๖ ลวงเลยมาจนถึงวันนี้เกือบจะครบรอบของการจัดทำเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจำปแตก็ยังไมไดมีการจัดซื้อจัดจาง นี้คือขอ
สะทอนวาจะทำทันหรือไม อยางไร กอนหนานี้สภาฯ ก็อนุมัติไปแลว ๑ เครื่อง
ก็ไมอาจจะทราบไดวาทำทันหรือไม อยางไร ประกอบกับเมื่อเราไดอนุมัติไป
แลวทั้งในเทศบัญญัติงบประมาณและเงินสะสมตนมองวาอาจจะเพียงพอ
หรือไม เพ ียงพอ แตอย างน อยๆ ก็แก ป ญหาที ่จะเก ิดข ึ ้นได แน นอน 
เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทานผูบริหารขอเพื่อจัดเตรียมไวตนมองวาเกินกวาท่ี
จำเปนตองใช ตนมองวาเรามีอยูบางสวนและเราสามารถหยิบยืมไดบางสวน 
ดังนั้นวันนี้เงินงบประมาณที่เรามีอยูเอาไปทำโครงการอื่นที่คุมคากวาเรงดวน
กวาและจำเปนกวาจะดีกวาหรือไม 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ   ตนขออนุญาตตอบไปทีละหัวขอ อันดับแรกเปนขอซักถามของทาน  
นายกเทศมนตรี บัวฮองในสวนของการเขาเวรที ่หนาหมู บานสินธารานั ้นจะใหทางสำนัก

ปลัดเทศบาลโดยหัวหนาฝายปองกันฯ อธิบายชี้แจงเพ่ิมเติมเพราะเรามีตาราง
เวรอยู แตที่ทานแจงมาวาทานลงไปดู 1 เครื่องกับปญหาทั้งหมดท่ีตนอธิบาย
มา ก็อาจจะไดขอความเห็นใจถาทานไดดูครบทุกเครื่อง รวมถึงความจำเปนใน
การที่ตองใชทุกเครื่องทานจะพอทราบถึงความจำเปนในการที่ตองใชเครื่อง
สูบน้ำมีขนาดไหน ในการตอบคำถามเรื ่องของการเขาเวรสักครู จะใหทาง
สำนักปลัดเทศบาลชี้แจงเพิ่มเติม ในสวนคำถามที่ 2 ของทาน   แสนศักดิ์ใน
เรื่องของการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ำท่ีอนุมัติในการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีผานมาเปน
เครื่อง 16 นิ้ว ตนจะใหทางกองคลังไดชี้แจงวาตอนนี้อยูในกระบวนการใด
แลว สวนในเรื่องของบานแกนทอง หมูท่ี ๒๒ บริเวณซอยนวลหงสหรือบริเวณ
ดานทิศเหนือทั้งหมดตนเชื่อวาทุกทานมีใจที่อยากจะแกไขปญหาอยูแลว เม่ือ
พิจารณายอนกลับไปขอมูลเดิมก็อาจจะเกิดขอมูลท่ีผิดพลาดไดเพราะวามีท่ีมา
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ที่ไปใชหรือไม เราก็ลงพื้นที่กันตลอดจากซอยนวลหงสท่ีมีรูท่ีเขาเรียกรูหมา
นอยตนก็ไมแนใจวาใครไปทำไว ทำใหน้ำผานหมู บานแกนทองออกมา
ดานหนาไดมาทวมบริเวณหมูบานพวงเพชร เราก็คงตองคอยๆ ชวยกัน แลวก็
ในสวนของการบริหารจัดการน้ำทวมโดยผานเครื่องมือท่ีเรียกวาเครื่องสูบน้ำนี้
ตนจะขออธิบายเพิ่มเติม เนื่องจากการบริหารจัดการน้ำทวมในเขตเทศบาล
ตำบลบานเปดเปนปญหาเฉพาะจุดและเฉพาะสวน ซึ่งเราไมสามารถใชการ
แกปญหาคำตอบเดียวแกไดทุกสถานการณ อยางเชน เรามีโครงการระยะสั้น
เฉพาะหนา โครงการระยะกลาง และโครงการระยะยาวที ่จะชวยในการ
บริหารจัดการน้ำทวมท้ังหมด ถามวาเครื่องสูบน้ำมีความจำเปนหรือไมนั้น ตน
ก็ยังยืนยันความจำเปนในการบริหารจัดการเฉพาะหนาหรือระยะสั้น ถาหาก
ทานจะนำไปเปรียบเทียบแบบนั้นตนก็เกรงวาจะเกิดความสับสน ถาจะไป
เปรียบเทียบวามีทอระบายน้ำอยูแลวจะซื้อเครื่องสูบน้ำทำไม ถาเชนนั้นก็
เหมือนกับท่ีเราไมตองซื้อรถดับเพลิงที่ทานไมอนุมัติแลวเราวางทอระบายน้ำ
ตอไปเลยดีกวาไหม เพราะฉะนั้นตนคิดวาไมอยากใหเอาปญหาหนึ่งไปตอบอีก
ปญหาหนึ่งแตก็เขาใจวาเปนสิทธิ์ความคิดเห็นสวนตัวของแตละทาน พวกเรา
อยูหนางานตลอดลงพื้นที่กันตลอด บางหนางานมีเหตุฉุกเฉินก็ตองสูบจริงๆ 
สวนเรื่องทอระบายน้ำในวาระตอๆ ไปก็คงจะไดอธิบายชี้แจงเพ่ิมเติมวาเหตุใด 
ตอใหเรามีทอแลวก็จริงเหตุใดท่ีเรายังตองมีเครื่องไมเครื่องมือในการสนับสนุน
เฉพาะหนาอยู ยังยืนยันวามีความจำเปนเรงดวนของการบริหารจัดการน้ำ
ทวมสวนในขอมูลตางๆ วาน้ำทวมตั้งแตป ๒๕65 เปนตนมาทางเราไดทำ
อะไร ความจริงทั้งผูบริหารและสภาฯ ก็มีวาระหลือเทาๆ กันคือ 8 เดือนเศษ
เหมือนกัน พวกเราก็รวมทำงานกันมา 3 ปกวาๆ จริงๆ ตำบลบานเปดไมได
น้ำทวมเฉพาะในป ๒๕๖๕ แตน้ำทวมสะสมมาตั้งแตตอนที่ตนมารับตำแหนง
ในป ๒๕64 มีจุดน้ำทวมประมาณ 17 จุดในตอนที่รับตำแหนงแรกๆ ปญหา
ไหนแกไดกอนก็รีบแกไขโดยเรงดวน ตัวอยางเชน หมูบานกมลฉัตรซึ่งทาน
แสนศักดิ์ทราบดี อันไหนแกไดก็รีบแก อันไหนที่เปนโครงการใหญเกินอำนาจ
หนาที่เราก็เรงผลักดันโครงการใหโยธาธิการและผังเมืองใหรีบดำเนินการให
แลวเสร็จ จำเปนตองมีการผลักดันกันตลอดเวลา สวนท่ีอ่ืนๆ ท่ียังไมสมบูรณก็
นำมาสูการปรับปรุงแกไขในวันนี้ สวนขอคิดเห็นเสนอแนะก็ขอใหอยูบน
ขอเท็จจริงตางๆ ที่ทั้งผูบริหารหรือฝายที่สนับสนุน รวมถึงความเห็นตางที่ได
อภิปรายเพ่ือตัดสินบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงกัน ตอไปทางสำนักปลัดเทศบาล
จะไดอธิบายชี้แจงในเรื่องการเขาเวรและเรื่องการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาด 
16 นิ้ว เมื ่อสักครูที ่ทานประธานสภาฯ ไดอภิปรายมาเรื ่องเครื่องสูบน้ำท่ี
อนุมัติมาแลวและเราไดจัดซื้อไปแลว สามารถใชการไดอยางดีเลย ถารอบท่ี
แลวไมไดมาตนวาอาการหนักกวานี้แนนอน แลวระหวางที่เราประชุมหรือมี
กรณีพิพาทกันอยูน ี ้ข างนอกฝนตกอยู พี ่น องประชาชนก็ยังไดร ับความ
เดือดรอนอยู ณ วันท่ีเราประชุมกันตอนนี้ อยางไรก็ขอความเห็นใจกับสมาชิก
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สภาฯ ทุกทานดวย จากนั้นไดเชิญทางสำนักปลัดเทศบาลไดอธิบายชี้แจง
เพ่ิมเติมตอท่ีประชุม 

พ.จ.อ.ประดิษฐ  โยเหลา   ตนขออนุญาตชี้แจงในประเด็นท่ีเก่ียวของคือเรื่องการเขาเวรปฏิบัติ 
รักษาราชการแทนหัวหนาฝาย งานของฝายปองกันฯ ซ่ึงตนเองไดทำสรุปไปแลววาเรามีพนักงานขับรถ 4 คน 
ปองกันและรักษาความสงบ ในวันหนึ่งเราจะเขาเวร 2 คนก็คือ 24 ชั่วโมง จะแบงออกเปน 2 ชุด โดยท่ี

ชุดหนึ่งอยูที่อาคารปองกันฯ อีกชุดหนึ่งอยูที่บึงหนองโคตร เปนพนักงานขับ
รถ 2 คน พนักงานดับเพลิงก็จะมีเจาหนาที่ประจำรถอีก 3 คน แตละจุดก็จะ
เปน 6 คน ในวันหนึ่งก็จะเขาเวร 24 ชั่วโมง ทานจะเห็นไดวาเรามีคนอยูแคนี้
จุดละ 4 คน ก็ดวยจำนวนเครื ่องสูบน้ำในแตละวันที ่เราวางไวมีทั ้งหมด
ประมาณ 8 จุดดวยกัน ถาวันไหนท่ีเกิดฝนตกลักษณะแบบนี้คือตกตลอด 24 
ชั่วโมง สอบถามไดเลยวาเราจะเวียนกันไปทุกจุดแลวยังมีจุดนอกอีกที่เราตอง
ไปสูบจุดยอยอีกที่ใชเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กในแตละจุด ทานจะเห็นไดวาเฉลี่ย
แลวแทบจะไมมีเวลาไดพักเลย นี้คือลกัษณะของการเกิดเหตุ แตถาเกิดเหตุไป
ในลักษณะ 1 ว ันแลวฝนหยุดตกก็จะใชเวลาจัดการพื ้นท่ีอยู   2-3 วัน 
เจาหนาที่ประจำชุดหนึ่งจะใหออกแค 3 ทานเพราะวาอีกชุดหนึ่งจะตองเฝา
ระวังเหตุเรื่องดับเพลิงเรื่องไฟไหม เขาจะตระเวนออกจำนวน 3 รอบ ชุดแรก
คือตั้งแตเวลา ๐6.00 น. เพ่ือตระเวนเปดเครื่องสูบน้ำแลวเสร็จประมาณเวลา 
๐8.00 น. ถึง ๐9.00 น. ชุดท่ี 2 ก็จะออกตรวจเครื่องเวลาประมาณ ๑๒.๐๐ 
น. ก็เพื่อตรวจเช็คดูอีกรอบ ชุดที่ 3 ก็จะเปนชวงเย็นอีกรอบ ทั้งเติมน้ำมันท้ัง
เช็คเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบการทำงานของเครื่อง แตดวยคนเราไมพอ
ในชวงเวนหางอยางเช นที ่หนาหมู บ านสินธารา เราจึงขออนุญาตทาง
ผูใหญบานหรือผูชวยผูใหญบานใหชวยตรวจสอบเครื่องสูบน้ำให หากเกิดมี
ปญหาหรือเหตุอื่นใหโทรแจงดวย ตองขอขอบคุณทานผูใหญบานในบางครั้ง
ทานก็เปนหูเปนตาให ก็มีการแจงถาเครื่องไหนติดเครื่องไมไดทานก็ชวยโทร
แจงเขามาแลวตนก็จะวิ่งออกไปดู สวนเวลากลางคืนก็เหมือนกันก็จะวิ่งเก็บ
กัน หากฝนตกหนักจะปดเครื่องกันในเวลาประมาณ ๒๓.๐๐-๒๔.๐๐ น. แลว
จะขอบานใกลเคียงวาชวงนี้น้ำทวมจะขออนุญาตสูบเลยเวลาไปบาง ก็จะเปน
ลักษณะนี้เวียนไป สำหรับการเขาเวรก็จะมีประมาณนี้ สวนในเรื่องของเครื่อง
สูบน้ำที่อนุมัติใหใชจายเงินสะสมในการประชุมครั้งที่แลวก็อยูระหวางการ
ดำเนินการ และในสวนของเครื่องที่อนุมัติในเทศบัญญัติงบประมาณก็อยูใน
ระหวางคณะกรรมการพิจารณาผล จึงขออธิบายชี้แจงใหทานสมาชิกสภาฯ 
ไดรับทราบ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  

นายบัวฮอง  บุญจวง   ในประเด็นของเครื่องสูบน้ำท่ีหมูบานสินธาราในเรื่องของการเขาเวร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เมื่อมีการเปดเครื่องแลวไดมีการตรวจสอบหรือไมวาเครื่องสามารถใชงานได

หรือไม วามีน้ำไหลออกหรือไม แลวทานเปลี่ยนเวรในเวลา ๐๘.๐๐ น. แต
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พวกตนออกไปเวลา ๑๑.๐๐ น. เปดเครื่องไวเปนเวลา ๓-๔ ชั่วโมงโดยท่ีน้ำไม
ไหล ยังดีท่ีวันนั้นทางสมาชิกสภาฯ ออกไปดูกอนไมเชนนั้นเครื่องคงพังไปแลว 
เรื่องอ่ืนตนไมไดมีปญหาอะไรแตติดอยูเรื่องเดียว 

พ.จ.อ.ประดิษฐ  โยเหลา   ทางเราจะเช็ครอบท่ีเขารายงานชวงเวลา ๐9.00 น. ท่ีเขาสงรูป 
รักษาราชการแทนหัวหนาฝาย รายงานมานี้เครื่องสูบน้ำสามารถเดินไดตลอดอยู จากรูปท่ีเขารายงานมาชวง 
ปองกันและรักษาความสงบ ๐9:00-๐9.30 น. ที ่เขาไปตรวจเสร็จจึงเติมน้ำมัน ซึ ่งเวลา ๐9.30 น. 

เครื่องใชงานไดดี ปจจุบันนี้ก็ยังใชงานไดดีอยู ถามีปญหาก็อยางท่ีไดนำเรียน
คนท่ีเจอหรือวาขอทางผูใหญฝากดูเครื่องใหดวย  

นายชัยรัตน  มัสมี      ก็เปนเรื่องดีท่ีเราไดปรึกษากันเก่ียวกับการเขาเวร แตท่ียังเปนขอสงสัย 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ของตนคือเรื่องการทำงานของเครื่องสูบน้ำเจาหนาท่ีไดเขาไปดูเวลา ๐9.๐๐ 

น. แตถาเครื่องยังทำงานไดอยูน้ำก็คงไมใสแจวขนาดนั้น จากนั้นไดถามในท่ี
ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม
หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ 
เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรตัน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโขง จำนวน ๓ เครื่อง 
(สำนักปลัดเทศบาล) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๙  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวาง
ทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 1 บานเปด (ซอยอุดมสุขจากดานหลังหมูบานลิขิตรา
ฟาใส ถึงถนนศรีจันทรท่ีนานายสัญญา รัตนะภุชงค) จำนวน 12,185,000 บาท (กองชาง)) 
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๙ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที่ 1 บานเปด (ซอยอุดมสุขจากดานหลังหมูบานลิขิตราฟาใส 
ถึงถนนศรีจันทรที่นานายสัญญา รัตนะภุชงค) จำนวน 12,185,000 บาท 
(กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ.2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 12,185,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 1 บานเปด (ซอย
อุดมสุข จากดานหลังหมูบานลิขิตราฟาใส ถึงถนนศรีจันทรที่นานายสัญญา 
รัตนะภุชงค) ตั้งไว 12,185,000 บาท  เพื่อจายเปนคากอสราง วางทอ
ระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 1 บานเปด (ซอยอุดมสุข 
จากดานหลังหมูบานลิขิตราฟาใส ถึงถนนศรีจันทรที่นานายสัญญา รัตนะ
ภุชงค) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ HDPE 

กอสรางวางทอระบายน้ำ ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร 
(SN6) ความยาว 650.00 เมตร พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ   
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ความยาว 
650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื ้นที ่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 
2,508.48 ตารางเมตร   พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เปลี่ยนแปลง

ครั้งท่ี 10/67 หนาท่ี 3 ขอ 1 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ตนขอใหขอมูลเพิ่มเติมเนื่องจากระเบียบวาระที่ 3.9 ถึงระเบียบ
วาระที่ 3.12 มีขอมูลหลักการและเหตุผลท่ีเกี ่ยวพันเกี่ยวเนื่องกัน จึงขอ
อนุญาตใหขอมูลเพิ่มเติมกอนที่จะขอนำเสนอญัตติเขาสูสภาฯ ตามแผนท่ีท่ี
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ทุกทานไดเห็นเปนแผนท่ีโดยรวมของเทศบาลตำบลบานเปด ซ่ึงเปนโครงการ
วางทอ HDPE ทั้งหมด 4 โครงการรวมถึงในระเบียบวาระตอไป ในระเบียบ
วาระนี้จะเปนบริเวณหลังหมูบานลิขิตตรา จริงๆ แลวพ้ืนท่ีสำคัญมีท้ังหมด 6 
จุดดวยกัน ซึ่ง 4 จุดนี้อยูในวาระการประชุมที่เราจะขออนุมัติตอสภาฯ สวน
อีก 1 จุดบริเวณหนาหมูบานพวงเพชรมาถึงหนาหมูบานเลคนครานั้นอยูใน
ระหวางท่ีทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะทำในสวนตอขยายให เพราะตอน
แรกโครงการนี้จะถึงหนาหมูบานเลคนครา ตอมาไดมีการพูดคุยกันและขอ
ความอนุเคราะหใหทางโยธาธิการไดทำขยายระยะทางจนไปถึงหมูบานพวง
เพชร เพื่อรับน้ำจากหมูบานพวงเพชรแลวขามแยก ร.8 มาเขาสูบึงหนอง
โคตร เพราะฉะนั้นในระเบียบวาระท่ี ๓.9 เปนในสวนของหมูบานลิขิตตรา 
ตามท่ีทุกทานทราบหมูบานลิขิตตราปญหาน้ำทวมเกิดจากทางน้ำท่ีเปลี่ยนไป 
เริ่มจากถนนมะลิวัลยมาถึงท่ีดินของเอกชน รวมถึงระบบการระบายน้ำดวย 
และน้ำฝงอื่นๆ ดวย ซึ่งเราไดมีโอกาสไปประชุมที่อำเภอรวมกันทั้ง 3 อปท. 
ทั้งเทศบาลเมืองบานทุม อบต.แดงใหญ และเทศบาลตำบลบานเปดท่ีจะได
บูรณาการรวมกัน กอนที่จะเสนอวิธีการแกไขปญหาตนจะขออนุญาตใหทาน
รองจตุพลซึ่งเปนคนในพื้นที่อธิบายความเปนมาและมวลน้ำตางๆ สูวิธีการ
แกไขที่เราแกไขแลว ณ ปจจุบัน และวิธีการแกไขที่เราจะเสนอตอสภาฯ 
จากนั้นไดเชิญรองนายกเทศมนตรีไดอธิบายชี้แจงเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ    ตนขออนุญาตชี้แจงท่ีไปท่ีมาของอุทกภัยครั้งนี้ขอยอนไปสมัยท่ีตนเปน 
รองนายกเทศมนตร ี เด็กพื้นที่ตรงนี้เปนที่นาของชาวบานเปดไมมีสิ ่งปลูกสรางใดๆ เปนพื ้นท่ี

การเกษตร น้ำจากตำบลแดงใหญไลมาจากบานโนนสวรรค ทุงนาหนองทัน 
ฝงตะวันตกสินธารา ตะวันตกทางเลี่ยงเมืองน้ำทั้งหมดจะไหลมารวมกันที่จุด
ตรงนี้ซึ ่งเปนจุดต่ำที่สุดที่รวมน้ำ น้ำจากปากทางเขาหมูบานมาแลวจะมา
รวมกันที่นี่ ลอดใตถนนมะลิวัลยจะมาที่โรงเรียนคุวานันท รอบๆ บริเวณนี้จะ
เปนพ้ืนท่ีราบลุมระดับใกลเคียงกัน แตสวนท่ีต่ำท่ีสุดจะอยูตรงนี้เปนท่ีนาท่ีลุม
กวาท่ีอ่ืน ดังนั้นเวลาท่ีมวลน้ำหลากมาจะทวมทองทุงตรงนี้โดยมีคันนาเปนตัว
กั้นน้ำเอาไว น้ำก็จะหลากทวมคันนาไหลออกมาตรงนี้ บริเวณนี้จะเปนที่นา
ทั้งหมดเลย น้ำทั้งหมดจะไหลมาที่ลำรางธรรมชาติซึ่งจะมีลำรางอยูผานที่นา
เปนรองน้ำและน้ำจะผานถนนเขาบานเปด เจาของท่ีตรงนี้จะทำรองธรรมชาติ
ไวใหบานนายายวานเพื่อใหน้ำเขามาทางนี้ก็จะเขามาที่นาคุณศักดิ์สินตรงนี้
เจาของท่ีเขาไดเสียสละทำเปนรองน้ำเพ่ือไมใหเบี่ยงเขาพ้ืนท่ี ตอไปจะมาท่ีนา
ของอาจารยเข็มมา  ประเสริฐสังข หรือคุณครูแปวแลวก็ผานมาที่นาคุณพอ
กมล ประเสริฐทรง แลวจะออกมาที่ใตสะพานขางโรงเรียนเทศบาลบานเปด 
เราจะพบวาจุดนี้มวลน้ำจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากมวลน้ำจำนวนมาก
พอสมควร ตอมามีการมาซื้อท่ีนาเพื่อกอสรางพื้นท่ีจุดนี้เพื่อสรางโรงงานของ
บริษัทโควยูฮะมอเตอรซ่ึงเปนท่ีสูงขนาดใหญ พ้ืนท่ีลุมหรือไรนาสวนนี้ก็หายไป 
สวนตรงนี้ปจจุบันจะเปนหมูบาน T-Space และมีอีก 3-4 หมูบานอยูตรงนี้
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เปนหมูบานท่ีเอกชนทำขายเปนหมูบานยอยๆ คือท่ีเปนสีดำตรงนี้ซ่ึงเจาของท่ี
ไดทำคูกั้นไมใหน้ำเขามา ฝนตกครั้งแรกน้ำจะทวมบริเวณนี้พอน้ำทวมตรงนี้
ป บน้ำไมสามารถผานทางน้ำเดิมได น้ำก็จะเออขึ ้นมาทางนี ้ซึ ่งเปนพื ้นท่ี
ใกลเคียงกันลอดใตทอสะพานทางเขาโควยู ฮะแลวจะเกิดมาทวมทางนี้ 
หลังจากน้ำเออมามากคันคูตัวนี้ขาดทำใหน้ำจะเออมาทวมดานนี้หมดเลย 
ขณะเดียวกันพอน้ำทวมมาตรงนี้จะเปนถนนเดิมน้ำจะไหลผานถนนเพราะมี
เอกชนมาซื้อที่ถมถนนขึ้นก็เลยเปนคูกั้นน้ำอยางดี พอถนนตรงนี้เสร็จมีผลให
น้ำถูกกักไวจนเปนอางน้ำขนาดใหญ ปที่แลวพวกตนแกปญหาโดยขออนุญาต
ขุดถนนเพื่อใหน้ำผานท่ีดินของเฮียตี๋ T-Space น้ำก็ไหลลงมาเซาะที่ดินของ
เจาของที่เขาหายไปมากพอสมควร นี้คือการแกปญหาของปที่แลว พอมาปนี้
เจาของท่ีไมยอมใหน้ำผานจึงไดถมถนนเทคอนกรีต เราจะเจาะใหน้ำผานไมได
น้ำก็จะเต็มทองทุงตรงนี้เออฝงทางนี้มาเขาดานหลังหมูบานลิขิตตรา เรา
แกปญหาในอดีตโดยการขอขุดลอกรองดานหลังท่ีดินของเฮียตี๋ข้ึนตรงนี้ซ่ึงเปน
ท่ีดินของเอกชนท้ังหมด เพราะหากฝนตกหนักแตการถมท่ียังไมถึงรั้วเราจึงขอ
ขุดโดยใชรถแบ็คโฮไปขุดน้ำก็จะไหลผานดานหลังผานท่ีบอตกปลาเอกชน เรา
ตองขออนุญาตเขาดวยความผูกพันวาขอชวยพวกเราชวยชาวบานดวย เขาขอ
คาชดเชยเราก็ตองระดมทุนไปใหเขาเพ่ือชดเชยปลาท่ีหายไป หลังจากนั้นน้ำก็
สามารถระบายไดทันทีและไมเขาทวมหมูบานลิขิตรา พอตอมาฝนทิ้งชวง
เจาของท่ีมาถมท่ีติดรั้วดานหลังพอฝนมามวลน้ำจึงผานไมได เราตองไปขอรอง
รอบที่ 2 ในปนี ้ เพื ่อจะรื ้อที ่ที ่เขาถมออกแลวซึ ่งเปนปริมาณดินก็เยอะ
พอสมควรเพื่อขุดรองตรงนี ้ขณะที่เราขออยูทางน้ำฝนตกมาน้ำก็ทวมหมูบาน
ลิขิตตราไมมีทางออก ทีนี้น้ำที่ทวมหมูบานลิขิตตราโดยเกิดจากน้ำลอดใตรั้ว
หมูบาน ระยะทางระหวางหมูบานจากถนนเสนนี้ซอยอุดมสุขจนถึงที่ของ T-
Space ตัวนี้ประมาณ 300 เมตร เราเขาไปสำรวจดูพบวาเปนโพรงยาวตลอด 
300 เมตร ท่ีน้ำเขาไดเพราะฉะนั้นน้ำจะขึ้นตามทอระบายน้ำผุดขึ้นมา สูบ
อยางไรก็ไมหมดตราบใดที่น้ำขางหลังนีไ้มลด เพราะฉะนั้นวิธีแกคือหาทางทำ
ใหน้ำจากดานหลังลดโดยขุดลอกรองตรงนี้ ซึ่งก็ไดบอกกลาวชาวบานแลววา
ตนขออนุญาตขุดลอกรองโดยใชรถตักหนาขุดหลังหรือรถ JCB หากแลวเสร็จ
ตนบอกเลยวาพรุงนี้เวลา 15.00 น. น้ำแหง พอเวลา ๐9.00 น. หมูบาน
ลิขิตราเชิญประชุมวาเทศบาลจะมีการแกปญหาอยางไร มีชาวบานมาประชุม
ใหญกันตนก็ไปรวมประชุมดวยปรากฏวาน้ำแหงหมดแลว เพราะฉะนั้นตน
รับประกันตราบใดที่มีรองน้ำตรงนี้น้ำจะไมทวมลิขิตตราตลอดปนี้ นี้คือที่มา
ของโครงการท่ีเราจะตองวางทอระบายน้ำเพ่ือบรรเทาปญหาในเหตุการณนี้ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขอขอบคุณทานรองจตุพลท่ีไดชี้แจงในสวนของสาเหตุวามวลน้ำมา 
นายกเทศมนตร ี จากไหน อยางไร ตามท่ีทานรองนายกเทศมนตรีซ่ึงทานเปนคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีได

ชวยกันบริหารจัดการขอมูลจนนำไปสูหนทางที่จะนำเสนอในการแกไข อันนี้
เปนภาพในสวนของกรมโยธาธิการไดทำมาเพิ่มเติมใหวาเรารับน้ำมาจากทาง
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ใดบาง หากสังเกตจะพบวามวลน้ำกอนใหญท้ังหมดจะมีท้ังฝงบานเปดและฝง
แดงใหญ ซึ ่งการบริหารแบบบูรณาการเรื ่องน้ำทวมจากปริมาณน้ำฝนตอ
ชั่วโมงเปนตัวเลขที่สำคัญ บางคนไมเขาใจอาจจะบอกวาฝนตกแค ๑๐ นาทีก็
ทวม ซึ่ง 10 นาทีนั้นปริมาณน้ำฝนอาจจะมากกวาตกทั้งตำบล 6 ชั่วโมงก็ได 
เพราะฉะนั้นอันนี้เปนคาการคำนวณวาพื ้นที่ทั ้งหมดเกือบ 9,๐๐๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร ถาฝนตกอยางที ่เราเจอมาทุกครั ้งเกิน ๑๐๐ มิลลิลิตรตลอด 
คาดการณวานาจะมีน้ำท่ีสะสมในบริเวณนี้ท้ังหมดเกือบ 800,000 ลูกบาศก
เมตร ถาเราแบงแบบครึ ่งๆ เลยมีโอกาสที ่จะมาฝงบานเปดเราบริเวณนี้
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ถากรณีที่ตกไมมากก็จะประมาณ 2
๐๐,๐๐๐ กวาลูกบาศกเมตร น้ำปริมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรนี้ที ่เรา
ตองเรงระบายน้ำเพ่ือจะนำออกจากบริเวณนี้ใหเร็วท่ีสุด ไมเชนนั้นน้ำไมหมดก็
จะไหลไปหมูบานลิขิตตรา ในการคำนวณตางๆ ก็จะเปนในเชิงวิศวกรรมซ่ึงจะ
ไดอธิบายเพิ่มเติมในวาระตอๆ ไป เพราะจริงๆ แลวไมมีใครเอาน้ำทั้งกอนมา
คำนวณในการระบายน้ำอยูแลว แตวาจะมีในเรื่องอัตราการไหลผิวเรียบผิว
ขรุขระใหดูอีกครั ้งหนึ ่ง จากปญหาตางๆ นานาทั ้งหมดที่ทานรองนายก 
เทศมนตรีไดอธิบายชี้แจงไปวามาจากท่ีไหนบางนำไปสูวิธีการแกปญหาท่ีได
เห็นตรงกันวาหมูบานลิขิตตราเปนปญหาหลักที่พวกเราทุกคนตองรวมดวย
ชวยกัน ความจริงเรามีโครงการแรกอยูแลวท่ีเราจะวางทอจากบริเวณโรงเรียน
คุวานันทมาถนนศรีจันทรระยะทางยาวประมาณ 1,150 เมตร เปนทอขนาด 
60 เซนติเมตร ซ่ึงทางผูบริหารหรือตนเองก็คิดวาทุกๆ คนในท่ีนี้คิดตรงกันวา
ไมนาจะแกปญหาหรือบรรเทาได จึงเกิดทางเลือกมาอีก 1-2 ทางเลือกซึ่งใน
กรณีนี ้ทางผู บร ิหารเห็นดวยกับการใชเทคโนโลยีของทอ HDPE ที ่เปน
เทคโนโลยีทอเรียบ และเปนเทคโนโลยีท่ีสามารถเรงระบายน้ำไดเร็วในพ้ืนท่ีท่ี
มีความลาดเอียงต่ำ จึงตองใชทั้งขนาดและความเรียบในการชวยเพิ่มอัตรา
การไหลของน้ำจากจุดระยะตัวอักษรตัว a ระยะที่ 1 ระยะทาง 650 เมตร 
คือจากบริเวณหลังหมูบานลิขิตตรายาวมาจนถึงถนนศรีจันทรรวมเลี้ยวขวามา
อีก 200 เมตร ซ่ึงอันนี้จะเปนการแกปญหาเรงดวนเฉพาะกิจของหมูบานลิขิต
ตราออกมา สวนระยะท่ี 2 จะทำโครงการตอเนื่องจากตรงจุดสิ้นสุดตรง 200 
เมตร ยาวมาจนถึงหวยน้ำเค็ม เพื่อบรรเทาและเรงระบายน้ำจากหมูบานลิขิต
ตราเขาหวยน้ำเค็ม ความจริงเรามีหลายทางเลือกเม่ือเปรียบเทียบกับโครงการ
ของกรมโยธาธิการบริเวณโรงเรียนผูพิการทางสายตาหรือท่ีเรากำลังทำอยูตรง
แยกวังมัจฉาตอนนี้โดยการวางทอ Block Culvert ขนาด ๑.๕๐ เมตร ซ่ึงเม่ือ
ปที่แลวกอนเริ่มโครงการทางกรมโยธาธิการไดทำหนังสือมาถึงเทศบาลตำบล
บานเปดเพื่อขอเปลี่ยนจาก Block Culvert เปนทอ HDPE ตั้งแตนั้นมาทำให
เราไดรูวาเราควรจะใชเทคโนโลยีนี้ในการบริหารจัดการเรื่องการไหลของน้ำ 
แตดวยขอจำกัดของทางกรมโยธาธิการท่ีไดอนุมัติงบประมาณมาแลวจึงไม
สามารถเปลี่ยนเปนทอ HDPE ได คือถาเขาเลือกไดเขาจะเลือกทอ HDPE 
แทน Block Culvert ท ี ่ทำให  โรงเร ียนผ ู พ ิการทางสายตาเหม ือนกัน 
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เพราะฉะนั ้นมีทั ้งขอดีและขอเสียซึ ่งมีทั ้งเหตุผลในการสนับสนุนหรือไม
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อพิจารณาวาถาของดีราคาเหมาะสมหรือถาของ
คุณภาพลดทอนลงมาราคาถูก ตนคิดวามันอาจจะไมสามารถเอามาเทียบเคียง
กันได ในสวนของภาพที่ทุกทานเห็นทุกทานอาจทราบอยูแลวถึงปญหาตางๆ 
ในการวางทอ แมกระท่ังตอนนี้ท่ีกรมโยธาธิการไดทำการวางทออยูเราใชเวลา
เกือบ 2 ปแลวกวาจะวางทอเสร็จ แนนอนวามีโอกาสที่จะเกิดรองรอยท้ัง
รอยตอท้ังปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนตามสภาพท่ีเราเห็นกันอยูแลว เราจึงคิดหาวิธี
และปรึกษาผูรูตางๆ วามีวิธีใดท่ีดีกวานี้ ท่ีสมเหตุสมผลกวาท่ีจะแกปญหาเรื่อง
นี้ไดรวดเร็วกวาทอปูนปกติที่เราใช เพื่อนำมาสูทอ HDPE ซึ่งเปนการแนะนำ
มาจากทางกรมโยธาธิการวามีเทคโนโลยีนี้อยู ถาทางเทศบาลตำบลบานเปด
สนใจจะนำมาบูรณาการรวมกันได ซึ่งทอนี้เราสามารถอธิบายงายๆ คือเปน
เหมือนทอขนาดใหญคุณภาพสูงเสริมใยเหล็กโดยรอบเพื่อความแข็งแรง ผิว
ดานในเปนผิวเรียบเหมาะสำหรับการไหลของน้ำที่มีความชันต่ำ ซึ่งโดยปกติ
ถาเราใชทอปูนทั่วไปก็จะมีอัตราการไหลของน้ำตามสูตรที่เราคำนวณกันไววา
ชาเร็วแบบไหน เนื่องจากผิวเรียบจึงทำใหอัตราการไหลของน้ำเร็วขึ้น อันนี้ก็
จะเปนตัวอยางของหนวยงานตางๆ ท่ีเคยใชมาซ่ึงเราก็อาจจะไมใชเปนท่ีแรกท่ี
ไดใช สวนนี้ก็จะเปนภาพประกอบจากสถานท่ีดำเนินโครงการจริงในการใชทอ
นี้ ไมไดขุดถนนหรือวาตองใชพ้ืนท่ีในการวางทอนาน และท่ีสำคัญท่ีสุดคือเรื่อง
ระยะเวลาในการกอสรางซึ่งเรื ่องเวลานาจะเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีสำคัญตน
เขาใจวาอาจจะมีขอสงสัยตางๆ มากมายวาทำไมไมทำเปน Block Culvert 
เหมือนที่กรมโยธาธิการทำ ตนจะใหทางกองชางไดอธิบายชี้แจงเพิ่มเติม ตาม
ราคาที่เราศึกษาหรือขอขอมูลมา Block Culvert ขนาด 1.20 เมตร เราใช
งบประมาณเมตรละประมาณ 18,000 บาท ถาเราจะทำทั ้งระบบเลยก็
ประมาณเกือบ 2,000 กวาเมตรหรือประมาณ 2 กิโลเมตร หรือคิดเปน
งบประมาณจำนวน 18,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อเทียบกับอัตราการไหลและ
เทียบกับงบประมาณแลวเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเทียบกับเวลาท่ีมีความจำเปน
เรงดวนในการทำโครงการนี้ แนนอนวานอกจากปญหาในการเรงระบายน้ำ
แลวตัวเลือกระหวางทอปูนกับทอ HDPE แลวระยะเวลาและขนาดทั้งหมดท่ี
เรานำเสนอแนนอนคือเรื่องงบประมาณที่เพิ่มขึ้น จากเดิมเราเปนทอขนาด 
60 เซนติเมตรใชงบประมาณ 5,๐๐๐,๐๐๐ บาท เราเปลี่ยนเปนทอ HDPE 
650 เมตร งบประมาณท่ีขอตามญัตตินี้ก็คือ 12,185,000 บาท ตามท่ีทาน
ผูอำนวยการกองคลังไดอธิบายถึงขอกังวลไปแลววาถาเราใชงบประมาณสวน
นี้แลวจะคงเหลือเทาไร ตามท่ีทานผูอำนวยการกองคลังไดนำเสนอไปวาเรา
สามารถใชเงินสะสมไดไมเกิน 104,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถาอนุมัติงบประมาณ
ทั้งหมดนี้ไปแลวเรายังจะเหลือ เงินสะสมอีกประมาณ 17,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
แตความจริงแลวเรามีงบประมาณเก็บไวในหลายตะกรา เก็บกระเปาสตางคไว
หลายใบจะมีอีก 1 ตะกราที่มีเงินอยูประมาณ 61,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถาเหลือ
ประมาณ 17,๐๐๐,๐๐๐ บาท สวนการคาดเดาอีกจำนวน 39,๐๐๐,๐๐๐ 
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บาท ซึ่งถาสิ้นปงบประมาณ ๒๕67 แลวจะมีเงินคางที่จะตกเปนเงินสำรอง
เงินสะสมอยูประมาณ 39,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งขอมูลนี้อางอิงมาจากทางกอง
คลังท่ีสงมาใหทางผูบริหาร อางอิงในป ๒๕64 จำนวน 47,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ป ๒๕65 จำนวน 54,๐๐๐,๐๐๐ บาท ป ๒๕66 จำนวน 35,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท แลวก็คาดการณวาในป ๒๕67 นี้เราจะเหลือประมาณ 39,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท เพราะฉะนั้นรวมๆ แลวถาเราไดใชโครงการนี้หรืออนุมัติโครงการนี้ท้ัง
หมดแลวก็ยังเหลือเงินในการบริหารจัดการในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติหรือเกิด
เหตุไมคาดคิดข้ึนมา ซ่ึงเรามีเงินทุนสำรองอยูประมาณ 118,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ที่เราสามารถบริหารจัดการได เพราะฉะนั้นในสวนของเรื่องของกระบวนการ
หลังจากนี้ก็จะเปนเรื่องในสวนของกระบวนการตรวจสอบ ดวยหลักการและ
เหตุผลขอมูลตางๆ ท่ีตนไดอธิบายชี้แจงมานั้น ตนเขาใจถึงอำนาจของแตละ
ฝายมีความเห็นที ่ตรงกันบางไมตรงกันบางก็เปนเรื ่องที่เขาใจได แตทาง
ผูบริหารมีความเห็นวาดวยหลักการและเหตุผลทั้งหมดนี้ตนขออนุญาตใชคำ
วาผูปวยที่ชื่อวาลิขิตตรา ซึ่งเราวินิจฉัยวาเปนผูปวยเรงดวนเปนผูปวยวิกฤต
เราตองการใหผูปวยลิขิตตราไดรับสิ่งท่ีดีท่ีสุด เร็วท่ีสุด ยาท่ีดีท่ีสุด สวนราคาก็
ขอใหสมเหตุสมผล ไมใชวาเราขอวัคซีนท่ีดีท่ีสุดไปแตวาหองยาอาจจะไมใหยา
เรามาเพราะวาอาจจะบอกวาเอาเงินที่จะซื้อยาทั้งหมดไปซื้อน้ำเกลือดีกวา ก็
แลวแตมุมมองที่ทุกทานจะเห็นหรือถาทุกทานอาจจะวินิจฉัยไมตรงกันวา
ผูปวยที่ชื่อลิขิตตราอาจเปนผูปวยทั่วไปเอาน้ำเกลือไปก็พอ สุดแลวแตความ
คิดเห็นสวนตัวของแตละทาน แตทางผูบริหารก็ยังยืนยันวาหมูบานลิขิตตรา
และอีก 3 โครงการเปนโครงการท่ีเรงดวนจริงๆ เรามีความจำเปนท่ีจะตองปม
หัวใจข้ึนมากอน จะไปทะเลาะกันวาถาปมหัวใจมาแลวเดี๋ยวจะมีผลกระทบ 1, 
2, 3, 4 ตนวาแลวแตมุมมองก็แลวกัน ตนมีหนาที่ที่จะนำเสนอสิ่งที่คิดวาดี
ท่ีสุดใหกับพ่ีนองหมูบานลิขิตตราเพราะวาตนเปนตัวแทนในการนำเสนอสิ่งท่ีดี
ท่ีสุด 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัต ิใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งนี้ การใชจายเงินสะสม
เปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ใน
อำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการขณะนี้เทศบาล
ตำบลบานเปดมีเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลวเงินสะสมตามบัญชี
เงินฝากธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท  โดยอาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดได
พิจารณาอนุมัติตอไป  

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   
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นายปศนพล  เมืองสนธิ์   เก่ียวกับเรื่องทอระบายน้ำ HDPE ตนขออภิปรายเปนภาพรวมใน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ญัตติที่เกี่ยวกับทอ HDPE อยากใหตอบขอซักถามสั้นๆ ดังนี้ ขอ 1. คำที่วา

ดีกวานั ้นดีกวาอยางไร สามารถเทียบเปนตัวเลขไดหรือไม อยางไร 2. 
ระยะเวลาการกอสรางเร็วขึ ้นคิดเปนเปอรเซ็นตหรือวาคิดเปนตัวเลขท่ี
เทียบเทาอยางไร ตนขอคำชี้แจงเพ่ิมเติมดวย 

นายชัยรัตน  มัสมี   ขอเชิญผูบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายชัชวาล  ธีรภานุ    คำถามท่ี 1. ดีกวาอยางไรตนขออธิบายคราวๆ เชน ในขอท่ี 4 ผิว 
นายกเทศมนตรี สัมผัสเรียบกับขรุขระ อธิบายงายๆ คือปูนจะขรุขระกวาแนนอนอัตราการไหล

ก็อาจจะต่ำกวา ผิวเรียบอัตราการไหลก็จะเร็วกวา สวนคาแรงเสียดทานก็คือ
ขอท่ี 9 ท่ีจะสัมพันธกับขอ 4 ก็คือ C = 150 ซ่ึงทานปศนพลก็ทราบดีอยูแลว 
ก็จะเปนคาหนวงกัน สวนเพิ่มในการทนทานการกัดกรอนคือขอ 5 อยางท่ี
บอกวาสภาพกรดดางที ่เกิดกับทอระบายน้ำหรือทอ HDPE ก็สามารถทน
สภาพตอกรดดางได รวมถึงระยะเวลาตางๆ ถาเปนทอทั่วไปหรือวา Block 
Culvert ก็อยางท่ีเราเห็นกันอยูแลวอาจจะใชเวลาพอสมควร สวนทอนี้ไมรวม
ในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ถานับระยะเวลาเพียงชวงดำเนินโครงการ
ไมเกิน 60 วัน โครงการจะแลวเสร็จ แตวา Block Culvert อยางที่พวกเรา
ทราบอาจจะมีระยะเวลาประมาณ 120 วันขึ ้นไป แลวแตสภาพพื ้นท่ี
ดำเนินการ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  หรือไม 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์   ขอบคุณสำหรับขอมูลเก่ียวกับทอ HDPE ตนไดศึกษาขอมูลทอ HDPE  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เพื่อความรูความเขาใจมาพอสมควร อยางที่ทางผูบริหารไดแจงถึงขอดีเรื่อง

ของผิวสัมผัสที่ลื่นกวาคอนกรีต ระยะเวลาการกอสรางก็นอยกวาประมาณ
ครึ่งหนึ่งถือวาเปนขอดี แตในระเบียบวาระนี้โดยหลักการของการไหลของน้ำ
ที่ทางทานผูบริหารไดขึ้นจอเมื่อสักครู Q = V x A ใชหรือไม V คือความเร็ว
ของน้ำ A คือขนาดหนาตัด ซ่ึงอัตราการไหลของน้ำคาความขรุขระของผิววัสดุ
จะมีคาทำใหการไหลของน้ำมีผลนอยมากเมื่อเทียบกับระยะทางโครงการของ
เรา ซึ่งระยะทางโครงการของเราแค 650 เมตร ก็ถือวาไมมีผลกับการไหล
ของน้ำ แตในสวนที่มีผลกับการไหลของน้ำโดยตรงและสำคัญอยางมากคือ A 
หรือขนาดหนาตัด ก็แสดงวายิ่งขนาดหนาตัดของทอหรือขนาดความกวางของ
ทอ หากยิ ่งกวางหรือเยอะก็จะทำใหระบายน้ำไดดีขึ ้น ตอไปในสวนของ
งบประมาณซึ่งทอ HDPE ใชงบประมาณนี้ 12,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับ
ระยะทาง 650 เมตรหรือประมาณ 18,000 บาทตอเมตร ดูแลวถาเทียบกับ
ทอคอนกรีตธรรมดาจะสูงกวาประมาณ 3 เทา ก็เปรียบไดวาทำ HDPE 1 ทอ
เราสามารถทำทอคอนกรีตไดถึง 3 ทอ แสดงวาพื้นที่หนาตัดเยอะกวา 3 เทา 
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การไหลของน้ำก็ดีกวา 3 เทาของทอ HDPE ซึ ่งตัวเลขมูลคางานกอสราง
สำหรับทอคอนกรีต 1 ทอตอ 1 เมตรอยูที่ประมาณ 6,000 บาท และสวน
ตางของโครงการนี้อยูที่ประมาณ 8,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาทจาก 12,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ซึ่งเงินจำนวน 8,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้ตนคำนึงถึงความคุมคาเมื่อเทียบกับ
กอสรางเร็วข้ึน น้ำไหลดีข้ึน ซ่ึงเม่ือสักครูตนไดนำเสนอแลววาท่ีดีข้ึนนั้นข้ึนอยู
กับหนาตัดไมไดเกี่ยวกับผิวของวัสดุหรืองบประมาณจำนวน 8,๐๐๐,๐๐๐ 
บาทนี้ควรที่จะมีอะไรมากกวาขอดีในการไหลหรือไม ที่ผานมาตนทราบถึง
ความเดือดรอนของพี ่นองประชาชนและไดติดตามขาวทั้งเปนกำลังใจให
เจาหนาท่ีทุกๆ ทานท่ีชวยกันคนละไมคนละมือ ในการบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับชาวบานเปด ไมวาจะเปนเจาของท่ีนาและผูอยูอาศัยภายในหมูบานลิขิต
ตราฟาใส ซึ่งปญหาของหมูบานลิขิตตรานี้ทานผูบริหารไดนำเสนอแลววาน้ำ
สวนใหญจะเปนน้ำที่มาจากตำบลแดงใหญ ตนเห็นดวยในสวนของการแกไข
ปญหาแตวาในสวนของวัสดุและวิธีการในการแกไขปญหา ณ ตอนนี้ตนวายัง
ไมเหมาะสม งบประมาณ 12,๐๐๐,๐๐๐ บาทกับระยะทาง 650 เมตร จาก
หลังหมูบานลิขิตตรามาถนนศรีจันทรรวมปากซอยเลยไปอีก 250 เมตรโดย
ใชทอ HDPE ตนมีคำถามตอคือตอจาก 250 เมตรนี้จะทำอยางไร ยังไมรู
คำตอบวาพอน้ำจากหลังหมูบานลิขิตตรามาถึงปากทอถนนศรีจันทรแลวน้ำจะ
ไปทางไหนตอไป น้ำจะทวมหรือไม ในงบประมาณ 12,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้ตน
เห็นควรจัดทำเปนบล็อกคอนกรีต 2 บล็อกไปเลย ซึ่งอยูในงบประมาณและ
ประหยัดกวา ประสิทธิผลในการระบายน้ำก็ดีกวา 2 เทา และงบประมาณ 
12,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้สามารถทำไดถึงหวยน้ำเค็ม แลวการระบายน้ำก็จะทำ
ใหหมูบานลิขิตตราไมตองหวงในเรื่องวาพอน้ำมาจากลิขิตตราแลวจะไหลไปท่ี
ไหน หากมีทอบล็อค 2 บล็อกนี้สามารถถึงหวยน้ำเค็มไดเลยจะเปนการดีมาก
เพราะในอนาคตเม่ือเรามีทอระบายน้ำทอหลักของถนนศรีจันทรท้ังสองฝง ใช
สำหรับอนาคตทั้งสองฝง ฝงขวามือชาวบานจะไดใชทอนี้ดวย สวนฝงซายมือ
น้ำของหมูท่ี 18 ก็จะลงมาในทอนี้ดวยเชนกัน แลวก็จะไหลไปหวยน้ำเค็มจะ
ไดแกปญหาอยางยั่งยืนสำหรับชาวเปด อยางไรในญัตตินี้ตนเองเห็นดวยท่ีควร
แกไขปญหาแตตามที่ไดอภิปรายไปทั้งหมดคือตนอยากจะใหพิจารณาในสวน
ของวัสดุเพื ่อใหเกิดความคุ มคาตอเงินลงทุนที ่ทำลงไป ตนอยากใหทาน
ผูบริหารแกไขในสวนของวัสดุใหนำกลับไปแกไขแลวนำเสนอใหมในสวนของ
วัสดุท่ีเปนทอ HDPE ของโครงการนี้ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นายสุพล  โตะปง   เม่ือไดรับฟงท่ีทานสมาชิกสภาฯ อภิปรายไปก็พอจะเขาใจ ซ่ึงตนไดลง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ พื้นท่ีไดรับทราบถึงความเดือดรอนที่ฝายบริหารไดนำเสนอ โครงการนี้ตนก็

เห็นดวยครับแตตนมองวาราคาที่เราจะอนุมัติในวันนี้กับวัสดุที่ใชนั้น ตนเปน
หวงในสวนโครงการนี้ระยะทาง 650 เมตรกับงบประมาณที่เราจะอนุมัติ



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖๖ 

 

จำนวน 12,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวโครงการยังไมถึงที่สิ้นสุด หากดำเนินการ
เพียง 650 เมตร ตนเห็นวาจะมีปญหาตามมา โครงการนี้ตนเห็นดวยแตตนมี
แนวคิดวาวัสดุที ่ใชอยากใหใชเปนทอคอนกรีต ขออนุญาตเอยนามถึงทาน
เจษฎาตามท่ีทานรองประธานสภาฯ ไดอภิปรายไปแลววาปญหานี้ตนและทุก
ทานก็ทราบวาสาเหตุเพราะมนุษยท่ีไปทำลายธรรมชาติเพราะวาบานเมืองเรา
พัฒนาขึ้น เราคุยกันมาตลอดตนอยากใหฝายบริหารยังคงไวซึ่งโครงการนี้แต
อยากใหเปลี่ยนวัสดุเปนทอคอนกรีต  

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  หรือไม 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   กอนอ่ืนตองขอชื่นชมทานปศนพลในสวนการอภิปราย นอกจากจะ 
เลขานุการสภาเทศบาล เห็นคัดคานแลวก็ไดนำเสนอแนวทางที่ดีเพื่อแกปญหา แตการเปรียบเทียบ

เรื่องหนึ่งท่ีทานไมควรลืมคือเรื่องของความทนทาน เม่ือสักครูตนเห็นในตาราง
ทอ HDPE นี้มีอายุการใชงานประมาณ 50 ป แตถาเปนคอนกรีตประมาณ 
15-20 ป แตเทาที่ตนเคยเห็นนาจะประมาณ 15 ป งบประมาณตางกัน 3 
เทาคือ 4,๐๐๐,๐๐๐ บาทกับ 12,๐๐๐,๐๐๐ บาท เชนเดียวกันในเรื่องของ
ความคงทนเราทำทอคอนกรีต 3 ครั้งจึงจะได 50 ป ตรงนี้นอกจากจะมี
ชาวบานในหมูบานลิขิตตราฟาใสแลว ยังมีชาวนาที่อยูตรงนั้นอีกสวนหนึ่งท่ี
สำคัญ ทางน้ำไหลผานถึงบอตกปลาชัยมงคลของคุณศักดิ์สิทธิ์ปรากฏวาปลา
ตาย ทานไดฝากตนมาวาใหเทศบาลมาดูแลดวยปลาตายเปนลำเรือได ปลาใน
บอตกปลาเขาท้ังตัวใหญตัวเล็กตายหมด ผมจึงมองวาเปนปญหาเรงดวนจริงๆ 
ไมใชหนาที่ของประชาชนที่จะตองแบกรับความรับผิดชอบของคนสวนอ่ืน 
การใชจายเงินสะสมครั้งนี้ก็เปนเงินสวนรวมเปนเงินภาษี ไมวาจะเปนหมูบาน
ลิขิตตราฟาใส ไมวาจะเปนท้ัง 4 จุดนี้ บานหนองโจด หมูท่ี 8 บานหัวทุงนคร 
หมูท่ี 14 หรือจะเปนบานแกนทอง หมูท่ี 22 ที่ทานแสนศักดิ์บอกใหตนไปดู 
ไมวาจะเปนจุดไหนตนเห็นดวยกับโครงการนี้ในทุกๆ จุด 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  หรือไม 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนเห็นดวยกับโครงการวางทอเนื่องจากเปนความเดือดรอนของพ่ีนอง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ประชาชนในเขตตำบลบานเปดของเรา แตวัสดุที ่ใชในการวางทอครั้งนี้ตน

อยากสอบถามทางผูบริหารวาในเขตภาคอีสานนี้มีจังหวัดใดบางท่ีมีการวางทอ 
HDPE แบบนี้ อยากใหไปดูตัวอยางกอนไดหรือไม ไปดูงานท่ีเขาทำไวแลวเปน
อยางไร สะดวกสบายอยางไรในการทดแทนการวางทอปูนซีเมนต 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  หรือไม 
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระนี้ถือวามีความจำเปนเรงดวนหรือไมนั้น ถือวาเปน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ญัตติที่มีความจำเปนเรงดวน และเปนความรับผิดชอบของทั้งผูบริหารและ

สมาชิกสภาฯ ซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนที่เลือกเราเขามา เปนเรื่องที่เรา
ตองเห็นความสำคัญเพราะวาเรื่องน้ำเรื่องไฟหรือเรื่องใดๆ ที่เปนปญหาของ
ประชาชนเปนสิ่งที่เราจะตองใหความสำคัญ โครงการที่ทางผูบริหารไดเสนอ
มาในโครงการท่ีเก่ียวของกับเรื่องน้ำทวมท้ังหมดนั้น ตนเห็นดวยวาเราควรรีบ
ดำเนินการแกไข ถามวาโครงการในญัตตินี้ตนเห็นดวยวาเราควรวางทอแตขอ
สำคัญของปญหาวันนี้วางทอแลวจบหรือไม วางทอแลวน้ำยังจะทวมอยูไหม
อันนี้ก็ตองเปนเรื่องของอนาคต แตสาระสำคัญท่ีตนลุกขึ้นมาอภปิรายในวันนี้
ตนมองวาจากท่ีทานรองนายกเทศมนตรีไดอธิบายใหเราฟงถึงท่ีมาท่ีไปของน้ำ
ทวมหมูบานลิขิตตรา หรืออาจจะรวมถึงหลายๆ ท่ี หลายๆ จุดนั้น วันนี้เกิดข้ึน
จากสาเหตุใด เกิดขึ้นเพราะการถมท่ีดินของเอกชนที่ไปขวางทางน้ำ ทำให
วันนี้เราตองรับปญหานี้ การถมที่ของเอกชนดีหรือไมนั้น ดีเพราะนำมาซ่ึง
ความเจริญ ปจจุบันจำนวนประชากรท่ีเขามามีการปลูกบาน มีหมูบานจัดสรร
เพ่ิมมากข้ึน มีการลงทุนไมวาจะเปนอุตสาหกรรมหรือใดๆ ท่ีมาอยูในพ้ืนท่ีของ
เรา ทำใหเรามีรายไดในการจัดเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนในสวนของ
บานเรือนหรือวาใดๆ แตสาระสำคัญคือการถมท่ีซ่ึงวันนี้เอกชนถมดวยบริสุทธิ์
ใจวาเปนท่ีดินของตน เปนกรรมสิทธิ์ของตนที่จะทำอะไรก็ไดในพื้นที่ดังกลาว
เนื่องจากตนเปนเจาของกรรมสิทธิ์ แตวันนี้ พ.ร.บ.เทศบาลของเรามีผลบังคับ
ใชมากนอยเพียงใดกับการขุดขนและถมดินในพื้นที่ของเรา วันนี้ อยากจะถม
ท่ีดินสูง 1 เมตร, 2 เมตร, 3 เมตรก็ถมโดยที่ไมมีแบบแปลน ไมมีการขอ
อนุญาต ซึ่งโดยหลักการแลวผูที ่จะถมที ่ควรที่จะขออนุญาตเทศบาลกอน
หรือไม วาจะถมท่ีดินขนาดเทาไร มีความสูงเทาไร สรุปสุดทายเราจะได
พิจารณาไดดวยวาทานจะวิ่งรถขนดินกี่รอบ ถนนจะพังหรือไม มีเงินประกัน
เทาไหร วันนี้เราขาดสิ่งตางๆ เหลานี้ เงินประกันเพียงไมก่ีหม่ืนบาทกับถนนท่ี
เสียหายก็เปนอีกเรื ่องหนึ่ง แตว ันนี ้เร ื ่องของการถมท่ีทำใหเกิดป ญหา
เนื่องจากวาถมสูงเกินไป วันนี้น้ำทะลักทะลุเขาบานที่ปลูกมาแลวเปนเวลา 
20-30 ปจนมีสภาพต่ำมากกลายเปนแกมลิงใหกับหมูบานจัดสรรหรือใดๆ 
ตามกฎหมายกำหนดวาผูใดที่ขวางทางน้ำจะตองดำเนินการเพื่อแกไข วันนี้
ทานรองจตุพลไดอธิบายแลววาเจาของท่ีดินถมที่ขวางทางน้ำ เหตุใดเทศบาล
เพิกเฉยไปลอยใหเขาดำเนินการได ทานบอกวาพอเขารูวาน้ำจะทวมเราจะขอ
ใชพื้นท่ีก็เรงถมที่ทำถนนปดทางน้ำ ทำไมทานไมมีกระบวนการในการที่จะ
บริหารจัดการในสวนนี้ หากทานแจงวาผิดกฎหมายหรือควรท่ีจะแกไขอยางไร
สิ่งตางๆ เหลานี้จะชวยทานไดมาก กอนที่จะมีการถมที่ทำหมูบานจัดสรรทำ
โรงงานหรือใดๆ ในพื้นที่ของเรา ขอแบบแปลนเขาดูกอนไหมวาขวางทางน้ำ
หรือไม หากขวางจะดำเนินการอยางไร ปญหาน้ำทวมจะลดลงไมใชวาไมมีเลย
แตจะลดลงได นี้คือขอแรกท่ีตนมองวาเปนสาเหตุของน้ำทวม ขอที่ 2 ไม
แปลกเลยที่วันนี้ทำไมน้ำทวมเพราะเปนี้มีปรากฏการณลานีญา สวนเอลนีโญ
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ไมตองพูดถึงเพราะแลงจนชาวบานบอกวาเพาะปลูกไมได ซ่ึงในพ้ืนท่ีของเราก็
อาจจะไดรับผลกระทบนอยเพราะโดยมากเราเปนพื้นที่อยูอาศัยเปนสวนมาก 
วันนี้ปริมาณน้ำท่ีหลากมวลน้ำปริมาณมากที่ไหลทวมจากปรากฏการณนี้ 
เพราะฉะนั้นวันนี้โครงการตางๆ หรือขอมูลที่ทานนายกเทศมนตรีไดใหก็ดีใน
สวนที่วาน้ำที่จะมามีจำนวนเทาไร หลายแสนผานเขาพื้นที่ของเรา รับไปที่จุด
ไหน แลวจะออกไปอยางไร ในโครงการท่ีทานผูบริหารไดเสนอมาวันนี้เปนการ
แกปญหาระยะสั้น ตนมองวาลงทุนดวยทอ HDPE เปนการแกปญหาระยะสั้น
ที่มีมูลคาสูงเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะตองมีการสูบน้ำตอหรือมวลน้ำอาจจะไปหลาก
อยูที ่อื ่น อันนี้เปนความกังวลของตน สิ่งหนึ่งที่อยากจะใหทุกทานในที ่นี้
คำนึงถึงก็คือทอที่ทางผูบริหารไดนำเสนอเปนสิ่งใหม แตถามวาใหมมาก
หรือไม ก็ไมเพราะวามีหลายๆ ท่ีตามท่ีผูบริหารไดชี้แจงแลววาไดใช ซ่ึงญัตตินี้
ขออางไปถึงเทศบาลนครขอนแกนก็ไดมีการบรรจุโครงการทอ HDPE เขามา
ผูบริหารก็เห็นวาเปนทอที่มีประโยชน ท่ีตนเคยรับชมการประชุมสภาของ
เทศบาลนครในสวนของทางสภาฯ ก็มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อที ่จะ
ศึกษาการใชเงินสะสมเรื ่องนี ้ แตดวยระยะเวลาของเราก็อาจจะไมเพียง
พอท่ีจะไปแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือท่ีจะศึกษาความเหมาะสมความเปนไปได 
ผลของการพิจารณาก็คือทอ HDPE ที่ใชโดยปกติตามท่ีรับรูรับทราบกันวาทอ
นี้จะไมมีการเทพื ้นผิววางทอเหมือนทอคอนกรีตทั่วไป จะสะดวกรวดเร็ว
เนื่องจากวาเปนทอยางสามารถวางลงไดเลย แตดวยวาการวางทอยางถา
เปรียบเทียบกับเมืองพัทยาเขาวางบริเวณทางเทาหรือฟุตบาทไมมีการรับ
น้ำหนัก จะมีแคทางเดินเทาที่รับน้ำหนักของคนเดินไปเรื่อยๆ ก็คงจะไมหนัก
แตอยางใด แตในสวนของเทศบาลนครหรือเทศบาลตำบลบานเปดวันนี้เรา
วางทอใตผิวถนนถูกตองหรือไม รื้อถนนสวนหนึ่งเพ่ือวางทอนี้ลงไปแลวก็กลบ
ปดเทคืนผิวถนนเดิมสิ ่งที่จะตามมาคืออะไร อาจจะมีการยุบหักของถนน
เนื่องจากการรับน้ำหนักดังกลาว ทอ HDPE ตัวนี้มีประโยชนมากเพราะวาเปน
ทอที่การประปาใช หรือวางเปนทอนำสงกาซ ทอนำสงน้ำมันเนื่องจากวามี
คุณสมบัติที ่ดีมากๆ ยอมรับในความที่ไมวาจะเปนการไหลลื่น การที่จะไม
ระเบิดหรือใดๆ แตเหมาะสมที่จะเอามาใชในพื้นที่ของเราหรือไม เพราะเรา
ไมไดมีฟุตบาท ดังนั้นการที่วันนี้เราวางใตผิวถนนเมื่อรับน้ำหนักของรถผาน
เรื ่อย ๆ ถนนจะแตกหักงายหรือไมคือประเด็นหนึ ่ง อีกประเด็นหนึ่งท่ีตน
อยากจะขออนุญาตเปรียบเทียบในสวนของงบประมาณ ดวยในหลายๆ พื้นท่ี
หลายๆ เทศบาลหรือวาหลายๆ หนวยงานท่ีใช หากเราพิจารณาเปรียบ เทียบ
ตัวอยางเมืองพัทยา เนื่องจากวาดวยตนแบบที่เราเห็นชัดวาพัทยามีโครงการ
ใชทอ HDPE แลววันนี้กลาวคือพัทยามีเงินสะสม 8,000,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ดวยมีรายไดที่คอนขางที่จะสูงจากการจัดเก็บรายไดของเขาเองไมวาจะเปน
ภาษีตางๆ เมื่อเปรียบเทียบกับของเรา วันนี้เราจัดเก็บรายไดจากภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง ถามวาทำไมจึงจัดเก็บไดมากขึ้น รัฐบาลกำหนดวาปจจุบัน
ทุกคนมีหนาที่ตองเสียภาษีถาหากไมใชบานหลังแรก ดังนั้นวันนี้เทศบาล
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ตำบลบานเปดจึงมีรายไดเพ่ิมข้ึน สวนเงินสะสมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ตามท่ีขออนุมัติใน
วันนี้ไดเพราะเปนไปตามระบบระเบียบที่เปลี่ยนจากเงินสำรองเงินสะสมมา
เปนเงินสะสม วันนี้เรามีเงินสะสมจำนวน 104,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากเรา
นำไปใช ในการวางท อ HDPE จำนวน 4 โครงการประกอบด วย 12,
๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท, 13,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท, 9,800,000 บาท แลวก็อีก
โครงการหนึ่งประมาณ 15,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาท ถือวาคอนขางที่จะสูงโดย
งบประมาณอาจจะเกือบครึ่งหนึ่งของเงินสะสมที่เรามีอยูคือ 45,๐๐๐,๐๐๐ 
บาทหรือ 50,๐๐๐,๐๐๐ บาทโดยประมาณเนื่องจากตนไมไดคำนวณไว แต
อยากจะใหเปรียบเทียบวาวันนี้รายไดของเมืองพัทยากับรายไดของเทศบาล
ตำบลบานเปดตางกันมากเพียงใดนี่คือประเด็นแรก อีกประเด็นเหตุใดเมือง
พัทยาถึงตองใชหรือมีความสามารถที่จะทดลองใชทอ HDPE ไดเพราะวามี
งบประมาณจำนวนมากจึงสามารถทำอยางไรก็ไดจะใชเปนการนำรองเปน
ตัวอยางทดลอง ดวยศักยภาพทางการเงินของเขาท่ีมีสูงกวาเรา อีกประเด็นคือ
เมืองพัทยาเปนเมืองทองเที่ยวเพราะฉะนั้นความรวดเร็วของการทำงานจึง
สำคัญหากทำเปนปๆ ก็คงจะไมมีนักทองเที่ยวไปเที่ยว แตดวยเทศบาลตำบล
บานเปดไมจำเปนตองซ้ือเวลาขนาดนั้น ถามวาวันนี้เราจำเปนท่ีจะตองเสียเงิน
เพิ่มขึ้นแลวเรงใหเร็วขึ้นจาก 6 เดือน 9 เดือนเหลือเพียงแค 2 เดือนหรือไม 
อยางไรเสียวันนี้ถาอนุมัติโครงการนี้ทานก็ไมไดทำในทันทีเพราะสุดทายทานก็
ตองรอหลังฝน แลวทานมีเวลาอีก 9 เดือนกวาฝนจะมาใหม เวลา 9 เดือนไม
เพียงพอตอโครงการที่ทานจะทำหรือตองเรงแคเพียง 2 เดือนนี้ใหแลวเสร็จ
กับเงินงบประมาณที่สูงขนาดนี้ โครงการที ่ผู บริหารเสนอตนเห็นดวยวา
จำเปนตองเรงแกไข แตในสวนของการเรงแกไขตนขอเสนอวาวันนี้เปลี่ยนวัสดุ
เปลี่ยนแผนนำเสนอสูสภาฯ อีกครั้งหนึ่งก็ยังทันฝนอยูดี เพราะวาไมใชวาวันนี้
อนุมัติแลวจะดำเนินการใหแลวเสร็จไดเลย หากยอนไปถึงญัตติกอนหนานี้ท่ี
ทานถกกันในเรื่อง 29 โครงการที่อนุมัติใชเงินสะสมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม  
256๖ ก็มีการโตแยงกันเรื่องนี้วาเราใชเงินสะสมเพ่ือท่ีจะอนุมัติโครงการ 29 
โครงการนั้นดวยความจำเปนเรงดวน ปญหาของชาวบานเปนปญหาของพ่ี
นองประชาชนในชุมชนเราจึงอนุมัติ และผูบริหารก็ไดรับปากวาจะทำใหแลว
เสร็จกอนหนาฝนจะมาถึงดวยซ้ำ แตสุดทายวันนี ้ก็ย ังไมไดดำเนินการ 
โครงการท่ีคางอยูก็มีโครงการท่ีตองเรงดำเนินการ จึงเกิดคำถามวาระบบวันนี้
เกิดปญหาจากสวนใด เปนปญหาท่ีงบประมาณก็ไมใชเพราะมีเงินอยูแลว วันนี้
มีแบบแปลนมีการประมาณการแลว เหตุใดจึงยังไมไดมีการจัดซื้อจัดจางเหตุ
ใดยังไมไดมีการลงมือทำงาน อาจจะเปนดวยระบบการจัดซื้อจัดจางหรือเปน
ดวยการสรรหาหรือใดๆ ตนไมอาจกาวลวงได แตวันนี้อยากจะบอกวาแมทาน
จะอนุมัติ HDPE ใชวาจะทำวันนี้เลยก็ตองรอหมดฝนอยูดี ดวยเหตุผลท้ังหมด
ท่ีตนไดอภิปรายมาอาจจะไมไดครอบคลุมครบถวนทุกประการ ในสวนตัวตน
เห็นดวยกับเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกทานที่ไดอภิปรายไปแลว ไมวาจะเปน
ทานปศนพลท่ีไดอภิปรายวาน้ำจะไปเร็วมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความกวาง 
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เพราะฉะนั้นการท่ีทอจะดีขนาดไหนแตหากไมไดใชประโยชนสูงสุดเชนนั้นก็ไม
คุมคากับการลงทุน เพราะวาหากเปรียบเทียบวาพัทยาทำไมตองใช พัทยามี
พื้นที่เปนชายฝงทะเล ทอสิ่งนี้จำเปนอยางไร เพราะทนตอการกัดกรอนเกลือ
ไมสามารถกัด เรา ไมไดอยูทะเลแตถามวามีพื้นที่ที่เปนดินเค็มหรือไม มีแต
ถามวาจำเปนขนาดที่จะตองใชทอตัวนี้หรือไม ตนมองวาดวยศักยภาพทาง
การเงินของเราที่มีเพียง 104,๐๐๐,๐๐๐ บาทกับ 4 โครงการที่กำลังจะ
อนุมัติในงบประมาณท่ีคอนขางสูง หากวันนี้เราอนุมัติ 4 โครงการท่ีใชทอ 
HDPE ทั้งหมดแลวบอกวาเปนผูปวยรุนแรงตองใชยาแรง แลวหมูบานอื่นมา
บอกวาบานเขาก็ปวย ทำไมไมใชทอ HDPE กับเขาบาง ปญหาจะเกิดวาจะ
จัดสรรงบประมาณอยางไรใหเพียงพอกับทุกหมูบาน จะกลายเปนวาเกิดความ
นอยเนื้อต่ำใจหรือไม ในบางหมูบานท่ีไมไดงบประมาณหรือใดๆ  

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ในระเบียบวาระท่ี ๓.๙ นี้ รวมไปถึง ๓.๑๐, ๓.๑๑, ๓.๑๒ ก็อยูใน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอบขายของการใชทอ HDPE เชนกัน จะไดเขาใจตรงกันวา ซึ่งอาจจะเปน

เรื่องใหมสำหรับพื้นที่เรา ในญัตติที่ 3.9 ตนอยากจะใหมองบริบทของพื้นท่ี
ตรงนี้กอนวาถนนหรือเรียกวาซอยอุดมสุขนั้นเปนเสนแบงแดนระหวางหมูท่ี 1 
และหมูที่ ๑๘ ตอนท่ีตนเปนผูใหญไดแบงเขตหมูบานหมูท่ี 1 กับหมูที่  18 
สมัยนั้นมันเปนทางเกวียนทางเทียวของชาวบานไปไรไปนาธรรมดา แลวก็มี
การพัฒนาลงลูกรัง คอนกรีต แลวก็ไดงบจาก อบจ. มาทำถนนลาดยางจนเปน
ทางสัญจรใหกับชาวบาน เมื่อกอนถนนโดยลักษณะมีความแคบแตตอนหลังก็
มีโครงการถนนที่ไดมาตรฐานเขามาก็มีการขยายผิวจราจรไดประมาณ 4 
เมตร ซึ่งบางจุดฟตที่ 4 เมตรพอดีบางจุดอาจจะ 4 เมตรกวา แลวแตเจาของ
ที่นาจะลอมรั้วหรือสรางกำแพง โดยสภาพที่ตนนำเรียนนั้นมีความคดโคงของ
แนวถนน ถามวาทอ HDPE แพงหรือไม แพงแตคงจะไมถึง 3 เทาตามท่ี
สมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายเมื่อสักครู เพราะวาตัวเลข 12,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้
มันมีสวนของการคืนผิวจราจรดวย มันไมใชเฉพาะงานของทออยางเดียว สวน
หนึ่งที่เปนขอเปรียบเทียบที่เขานิยมใชเพราะทำไดเร็วเพราะเปนทอที่ยาวได
โดยไมตองมีขอตอ สามารถวางไปตามความคดโคงงอของถนนไดเลย ไมตอง
ไปยาแนวไมตองไปมีปญหาในเรื ่องของการหักเล ี ้ยวเหมือนกับ Block 
Culvert ซึ่งจริงๆแลว Block Culvert นี้เทาท่ีตนเคยเขาไปเกี่ยวของจะใชใน
กรณีท่ีเปนการระบายน้ำทางตรงไมมีจุดหักเลี้ยว แตเทศบาลนครขอนแกนทำ
ถนนคลองรองเหมืองจากโรงแรมพูลแมนเดิมไปทางดานหลังตลาดหนองไผ
ลอมไปทางขางธนาคาร ธกส. ลอดถนนหนาเมืองไปขางฝ งทิศเหนือของ
หางแฟรี่ เขาใชวิธีทำเปนรางคอนกรีตดานขางแลวก็ใชแผนพ้ืนสำเร็จปูขางบน
คอยทำถนนทับ ในสวนนี้เปนวิธีการแกปญหาของเทศบาลนครที่รองเหมืองมี
ความคดโคง ตนแตเคยถามเจาของบริษัทไทยพิพัฒนซึ่งเขาเปนคนทำงานมา



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗๑ 

 

วา Block Culvert ก็นาจะใชไดในจุดนี ้ เขาบอกวาโดยขั ้นตอนของการ
ออกแบบ แลวก็กอสราง มันเกินกวาท่ีจะขุดในเขตชุมชน ดังนั ้นในจุดนี้
เชนเดียวกัน จุดวางทอท่ีฝายบริหาร ประเมินวามีความเรงดวนท่ีจะตองทำใน
โครงการที่ 3.9 เปนเขตชุมชนท่ีจะตองรีบคืนผิวจราจรใหกับชาวบานใหเร็ว
ท่ีสุด ถาไมใหเขาเขาทางนี้หมูบานท่ีเปดอยูขางในก็ตองไปออมเขาฝงถนนมะลิ
ว ัลย ซึ ่งถนนยังไมมีแลวก็มีส วนเปนดินดวย เพราะฉะนั ้นแนวทางการ
แกปญหาตรงนี้ไมวาจะเปนท่ี ลิขิตตรา, หนองโจดสินธารา, กังวาน หรือหัวทุง
ก็ดี ตอนนี้ตนมองวาเปนเดิมพันสำคัญของนายกเทศมนตรี ถาโครงการเหลานี้
ใชงบประมาณขนาดนี้ แลวชาวบานมองวาไมคุ มคา บางหมู บานบอกวา
อยากจะไดเหมือนกันแตเขาบอกวาไมมีงบประมาณไปใหเขา เขาจะปฏิเสธ
นายชัชวาล  ธีรภานุ ในเดือนพฤษภาคม 256๘ เองคือเดิมพัน ตนวาเราเปน
หวงในฐานะที่เปนตัวแทนชาวบานนั้นถูกตอง เปนหวงและกังวลในสวนที่จะ
ติดตามมาได แตชาวบานคนที่อยูในพื้นที่คนที่สัมผัสน้ำเราคิดแทนเขาไมได
ทั้งหมด เราใชสิทธิ์แทนเขาไมไดทั้งหมด เราเปนหวงในฐานะเปนนักการเมือง
ที่เปนตัวแทนชาวบานถูกตองและดีมาก แตอยาไปคิดวาเขาไมตองการทอ 
HDPE เขาตองการทอ กลมซีเมนตท่ีจะตองกลับไปเริ่มตนใหมท่ีเรื่องแผน ซ่ึง
อันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงแผนเปนแผนที่ 10/25๖7 ไมตองกลับไปเริ่มตนใหม 
ระยะทางยืดยาวออกไป ไมใชวาอาจจะเริ่มทำเมื่อไหร เริ่มจากวาเราทำแลว 
เสร็จเมื่อไหรใหชาวบานเขาอุนใจ ไมใชเขาเพิ่งจะประสบเหตุเมื่อเดือนนี้หรือ
เดือนที่แลวหรือปนี้ แตเขาประสบปญหาพวกมาหลายป ชาวบานคนที่อยูใน
พื้นท่ีตั้งตารอคำตอบจากสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเปนตัวแทนใหชวยกลับไป
บอกเขาใหหนอยวาเขามีความหวังในปลายอุโมงคเขาอยู ตรงไหน เรา
แลกเปลี่ยนกันไดดวยความเปนกัลยาณมิตรเปนมิตรเปนพ่ีนองเหมือนเดิม แค
คิดไมเหมือนกันแตควรจะมีเหตุผลแลวก็มองไปถึงจิตใจของผูประสบเหตุ ตน
ไมมีท่ีดินบริเวณนั้น ตนก็ไมเดือดรอนท่ีนาน้ำทวม 3-4 ปไมไดทำนา แตเขาก็
ฝากเดิมพันนี ้เปนเดิมพันครั ้งสำคัญ 4 โครงการนี้ใชงบประมาณ   49,
๐๐๐,๐๐๐ บาท ในขณะนี้เราประหยัดเงินสะสมไปแลว 20,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
จากที่สภาแหงนี้ไมใหความเห็นชอบซื้อรถดับเพลิงก็ดี รถไฟฟาสองสวางก็ดี
ประหยัดไปแลว 20,๕๐๐,๐๐๐ บาท ถาเราอนุมัติทั้งหมดตอไปก็จะใชเงิน
สะสมแค ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาทจาก ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงไมใชตัวเลข 
๘๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวตอนนี้เพราะมันหายไปจากการไมไดอนุมัติจำนวน 
20,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นายประทีป  เสาผล   ตนขออภิปปรายนิดนึง เนื่องจากไมใชเปนคนในพ้ืนท่ีแตโครงการท้ัง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 4 โครงการจะคลายๆ กัน ทานผูบริหารไดอธิบายแลววาหลักการการไหลของ

น้ำนั้นเปนอยางไร ความที่แตละทานไมมีใครชี้ขาดวาผิด ไมมีทานใดชี้ขาดได
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วาถูก แตความเห็นของตนมองวาตอนนี้เรามีเงินสะสมที่สามารถใชได ทาน
นายกเทศมนตรีก็อธิบายไปแลววาสิ้นปนี้ก็อาจจะมีเงินสะสมเพิ่มรวมแลว
ประมาณ 118,๐๐๐,๐๐๐ บาท หลายทานหวงกระเปาของเทศบาลเหลือเกิน
แตทานยังไมลองกาวที่ 1 คือ ไมใหนายกเทศมนตรีลองเลย ยังไมใหลิขิตตรา
ลองเลยวาความเดือดรอนตรงนี้มันจะใชทอ HDPE นี้จะประสบความสำเร็จ
หรือไม แนนอนมีโครงการแรกสมมุติวาวันนี้หมูบานลิขิตตราไดรับอนุมัติจาก
สภาแหงนี้ 12,๐๐๐,๐๐๐ บาท หากวาโครงการประสบความสำเร็จทำไดเร็ว
ระยะการทำงานเร็ว Block Culvert ใชระยะเวลานาน ทานก็ไดอธิบายแลว 
ตนขอสนับสนุนวาระยะเวลาอันสั้นกวาจะกลับไปเริ่มใหมเหมือนท่ีทานธนดล
พูดกลับไปเริ่มประชาคมใหมมาสำรวจและหางบประมาณใหม เปนสิ่งที่ชา 
หนาฝนกำล ังมาถามว าย ังไม ได ทำใน 3 เด ือนนี ้แน นอน แตต องเริ่ม
กระบวนการหาจัดซื้อจัดจางอีกระยะหนึ่งหาผูรับจางมาอยูระยะหนึ่งอยูแลว
ตนวาวันนี ้เราสมควรที ่จะกาวสักหนึ ่งกาวไปกอนนั้นก็คือ HDPE ทั ้ง 4 
โครงการนี้กอน โดยเฉพาะลิขิตตราฟาใสที่ทานนายกเทศมนตรีบอกวาเปน
ผูปวยที่ตองใชยารุนแรง ตนมองวาน้ำกำลังจะทวมจมูกเขาแลวงบประมาณ 
12,๐๐๐,๐๐๐ บาทตนวาคุ ม บานหลังหนึ ่งราคา 5,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยประมาณ ลองไลดูทั ้งโครงการวาจะเปนเงินเทาไหร ตนขออภิปราย
สนับสนนุในสวนญัตติท่ี 3.9 นี้งบประมาณ 12,๐๐๐,๐๐๐ บาทของลิขิตตรา
ฟาใสสมควรวาท่ีจะเริ่มกาวแรกไดแลว  

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  หรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประเด็นเรื่องของทอ HDPE ในสวนท่ีตนบอกวาใหเปลี่ยนเราไม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จำเปนตองไปประชาคมใหม เพราะกอนหนานี้โครงการนี้ก็มีในแผนอยูแลว 

กอนหนานี้เปนทอ 60 เซนติเมตร ความยาวจากจุดเริ่มตนที่วันนี้เรากำลัง
พิจารณาออกไปสุดถึงหวยน้ำเค็ม แตดวยวาเปนทอ 60 เซนติเมตร ซ่ึง
ระยะทางประมาณ 1,647 เมตร เปนเงิน 5,800,000 บาทโดยประมาณ 
ซ่ึงผูบริหารอธิบายชี้แจงเปรียบเทียบกับงบ 12,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาทวาแตตัด
ทอนเปลี่ยนแปลงแกไขโครงการแกไขแผนผานคณะกรรมการแผนเปนจากเงิน 
๕,๘๐๐,๐๐๐ บาทเปน 12,22๒,000 บาท ในวันนี้ที่ทานจะพิจารณากันก็
คือตัดลดโครงการลงเปลี่ยนจากทอ 60 เซนติเมตรเปนทอ HDPE สิ่งท่ีตน
นำเสนอในที่ประชุมคือตนมองวาราคาสูง ถามวาถาเปลี่ยนกลับไปก็ไมไดใช
เวลานานเพราะเพียงแคเขาสูคณะกรรมการแผน 1 วันก็สามารถท่ีจะนำเขาสู
สภาแหงนี้ไดอีกครั้งหนึ่งทันที ในสวนของคำวาลอง ตนมองวาเรามีเงินอยู 
104,๐๐๐,๐๐๐ บาท เรายังจะตองลองอีกหรือ ในเมื่อวันนี้มีคำตอบแลววา
เมื่อประมาณ 2-3 วันท่ีผานมาหากทานไดติดตามขาวทานจะพบวาพัทยาจม
บาดาล 2 เมตร ทวมจนคนเกือบจะออกมาจากรถไมไดเพราะเหตุที่ฝนตก
กระหน่ำเพียงไมถึงชั่วโมง แตสภาพก็คือน้ำทวม ดังนั้นวันนี้คำตอบคือ HDPE 
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ไมไดตอบโจทยการแกปญหาน้ำทวม ดังนั้นความเห็นของตนอยาเอาเงิน
งบประมาณจำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทนี้มาลองเลย ในเม่ือ
เรามีตัวอยางใหเห็นแลววาไมไดตอบโจทยอยางแทจริง อาจจะเร็วขึ้นบางแต
เงินงบประมาณดังกลาวสามารถท่ีจะไปแกไขโครงการจนแลวเสร็จโครงการได 
เปลี่ยนขนาดทอไปจนสุดหวยน้ำเค็มดีกวาใหน้ำมาหลากถนนตอจากที่เราวาง
ทอไว วันนี้ทานใชทอ 120 เซนติเมตรถึงก่ึงกลางโครงการเดิมตอจากนั้นทาน
จะดำเนินการอยางไร เปนไปไดอยางมากสุดตอนนี้ก็คือขุดขางทางตอไปเรื่อย 
ๆ ถามวาน้ำจะไมหลากลนมาหรือ จะไมหลากออกมาถนนหรือ ในเม่ือน้ำจาก
ทอ 120 เซนติเมตรนี้พุงออกมา ถูกตองหรือไม ทำไมวันนี้เงินท่ีทานบอกวามี
อยูแลวไมดำเนินการใหแลวเสร็จโครงการไปเลย ทอนี้ดีตนไมปฏิเสธเพราะหัก
โคงงอใดๆ รวดเร็วไมปฏิเสธเลย แตประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือทานจะเชื่อม
อยางไรวันนี้เปนทอยาวมีบอพักเปนจุด ๆ ซึ่งตามภาพนี้อาจจะยังไมเห็นแต
ดวยวาไดผานคณะกรรมการแผนและทางทานผูบริหารไดชี้แจงวาจะมีบอพัก
เปนทอปูนเหมือนเดิม ก็ยังตองดำเนินการตามบอพักการเชื่อมซึ่งเปนเทคนิค
เทคโนโลยีที่ผูรับจางจะตองดำเนินการใหเรา แตวันนี้คำถามคือทานจะเชื่อม
ทอของแตละบานเพ่ือเอาน้ำเสียออกมาอยางไร ใครจะตอเชื่อมให ถาวันนี้เรา
ใชทอ HDPE ตัวนี้กองชางทานมีความรูความสามารถในการเชื่อมทอนี้ใหได
หรือยังหากวันนี้ทานใช HDPE 4 โครงการนี้หมูบานท่ีไดโครงการเหลานี้ไปจะ
เชื่อมตออยางไร เอกชนจะดำเนินการตอใหเลยหรือไม อยูในงบประมาณนี้
หรือไม อันนี้เปนขอหนึ่งท่ีตนมองวาวันนี้ศักยภาพของเรายังไมถึงขนาดที่จะ
ดำเนินการโดยการใชทอ HDPE ได การเรงเวลาเปนเรื่องจำเปนสุดทายตน
มองวาใชเวลาไมถึง 2 ปหรือ ๑ ปหรอก โครงการหนึ่งท่ีจะวางทอเหตุใดทำไม
โยธาธิการและผังเมืองจึงวางทอไดชาเพราะทำๆ หยุดๆ ไมไดทำตอเนื่อง วันนี้
ถาทานมีขอจำกัดหรือขอระบุลงไปในการจัดซื้อจัดจางผูรับจางจะตองทำให
แลวเสร็จภายในเม่ือไร เต็มท่ีโครงการหนึ่งใชเวลา 2-๓ เดือน ใชเวลาก่ีเดือนมี
ระยะเวลาบงชี้ชัดเจนอยูแลว การจะซ้ือเวลาดวยงบประมาณท่ีสูงข้ึน 2.๕ เทา
คือตัวเลขที ่คำนวณมาจากราคาตลาดท่ีตนเห็นโดยประมาณคือ 2.๕ เทา
อาจจะบอกวา 3 เทามันดูสูงเกินไป 2.๕ เทาอันนี้คือชัดเจนเปนตัวเลขท่ีกด
เครื่องคิดเลขมาแลว ซื้อเวลาใหเร็วขึ้นเพียง 2 เดือนกับวันนี้ถาเราทำแลว 6 
เดือนเสร็จ เราเอางบประมาณที่เหลือไปทำอยางอื่นไดแถมโครงการยังแลว
เสร็จจนจบ ตนวาความคุมคาของโครงการและการแกปญหาคือคำตอบ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  หรือไม 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์   สำหรับตนแลวในตัวโครงการ HDPE ท้ังหมดยกตัวอยางของลิขิตตรา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ซึ่งเปนโครงการของบานเปด หมูที่ 1 งบประมาณ 12,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซ่ึง

ทุกทานก็ไดชี้แจงมาแลว ในสวนวาประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลความสำเร็จ
ของโครงการนี้อยางที่ไดแจงแลววาขอดีของทอ HDPE ที่วาความลื่นนั้นก็ยัง
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การันตีอะไรไมไดวาจะแกปญหาไดจบ แตถาเราใชวิธีเปลี่ยนวัสดุเปนทอ
คอนกรีตซ่ึงการันตีไดวา 1. ขนาดหนาตัดท่ีเคยกลาวไว 2. ระยะของโครงการ
ที่ยาวขึ้นซึ่งสามารถระบายน้ำจากตนน้ำจนถึงปลายน้ำไดอยางสมบูรณ ลอง
คำนวณดูถาเปนเงินของทานเองทานก็คงพินิจพิจารณาในการอนุมัติโครงการ
ดังกลาว เพราะสภาฯ มีหนาที่กลั่นกรองโครงการที่ผู บริหารนำเสนอและ
กลั่นกรองเพ่ือใหไดประโยชนสูงสุด เพ่ือความคุมคาท่ีสุดในการลงทุน ตนเองก็
ยังยืนยันวาอยากใหทางผูบริหารไดแกไขหรือทบทวนในโครงการท้ังหมดท่ีเปน
ทอ HDPE เพราะวาในสวนของเงินที่เปนสวนที่มีคาที่มีงบประมาณตางกันนี้ 
ตนคิดวาสามารถนำไปใชประโยชนอ่ืนๆ ไดอีกหลายประการ  

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  หรือไม 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ตนคงจะไมใชเวลาในเรื่องของรายละเอียดเพ่ิมเติม ผมคิดวาแนวคิด 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ของคนก็ยากที่จะบรรลุโสดาบันไดในชวง 5 นาที 10 นาที แตประเด็นที่ผม

อยากจะชี้ก็คือเราจะกลับไปเริ่มใหมหรืออะไรก็แลวแต เรื่องกฎหมายขอหนึ่ง
ซึ ่งพวกเราทุกคนรวมทั้งฝายบริหารแลวก็ฝายสภาฯ จะตองระมัดระวัง
เกี่ยวกับการกำหนดโครงการการอนุมัติงบประมาณตางๆ วันที่ 27 กันยายน
เปนจุดแดงแลวเปนสัญญาณไฟ วันนี้วันที่ 15 กรกฎาคมอีก 2 เดือนกับ 
ประมาณ 12 วัน ที่จะไปเริ่มกระบวนการใหมทั้งหมด เง่ือนเวลานี้ก็สำคัญท่ี
จะตองตอบชาวบานเหมือน ตนคงไมลงรายละเอียด ตนชี ้ในประเด็นขอ
กฎหมายในเรื่องของการดำรงตำแหนงของพวกเรา  

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  หรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ก็ตองขออนุญาตชี้แจงดวยระเบียบฯ และตามมารยาทของการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อนุมัติใชเงินสะสม ตามระเบียบกำหนดไววาการใชเงินสะสมหากจะครบวาระ

โดยมารยาทหรือโดยความเหมาะสมแลวไมควรอนุมัติในชวง ๙๐ วัน กอน
ครบวาระการดำรงตำแหนง เพราะฉะนั้นการที่ในสมัยประชุมตอไปทานจะ
ประชุมสภาฯ แลวก็พิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
๒๕๖๘ หากแลวเสร็จเราดำเนินการที่จะพิจารณาเงินสะสมตอจากรางเทศ
บัญญัติแลวเสร็จซ่ึงยังมีระยะเวลาเพียงพอท่ีจะพิจารณาโครงการนี้ได 

นายชัยรัตน  มัสมี   ตนขออนุญาตใชสิทธิ์ในการอภิปราย จากนั้นไดเชิญประธานสภาฯ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  ข้ึนมาทำหนาท่ีประธานในท่ีประชุมตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี    มีการถกเถียงเก่ียวกับเรื่องการวางทอของซอยอุดมสุขและถนน 
รองประธานสภาเทศบาล ศรีจันทรจากหลังลิขิตตรามาถึงหวยน้ำเค็ม คือโครงการนี้เรามาพิจารณา

เปลี่ยนแปลงแผนในวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผานมา คือโครงการนี้จากทอ 60 
เซนติเมตร ความยาว 1,647 เมตร เปลี่ยนเปนโครงการนี้ วันนั้นตนไดชี้แจง
วาถาเราเปลี่ยนขนาดทอเปนทอ 1 เมตร ระยะทาง 1,647 เมตร เราจะใช
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งบประมาณเปนเงิน 9,635,966 บาท คือราคานี้ประมาณราคา 5,800-
6,000 บาทตอเมตร งบประมาณผิวถนนอยู  ท่ี 1,๐๐3,200 บาท รวม
โครงการนี้จนแลวเสร็จงบประมาณ 10,639,๑๖๖ บาท ซึ่งเปนการวางทอ
ตั้งแตหลังหมูบานลิขิตตรามาประมาณถึงปากทางบานเลขที่ 30 ระยะทาง 
450 เมตรโดยประมาณตามแผนพัฒนา แลวจากนั้นไปอีก 200 เมตรก็อยู
ประมาณใกลๆ กับทางเขาเคียงตะวันรีสอรทหรือรานกวยเตี๋ยว แลวจากราน
กวยเตี๋ยวไปถึงหวยน้ำเค็มสิ้นสุดบริเวณสุดเขตแดนระหวางบานทุมกับบาน
เปดตรงบริเวณนั้นกอนจะถึงหมูบานเดอะริคโค ตรงนี้เปนรอยตอระหวางบาน
เปดกับบานทุมจะมีทอลอดอยูบริเวณนั้นเพราะวาปท่ีแลวตนก็ลงไปดูแม็คโคร
ในการไปขุดลอกรองระบายน้ำอยู หากเราวางทอจากหมูบานลิขิตตราออกไป
ถึงหวยน้ำเค็มไปถึงชายแดนตามแบบ ไปถึงบริเวณท่ีเชื่อมตอระหวางบานเปด
กับบานทุมตรงลงไปแลวจะเปนหมูบานเดอะริคโคแลวจะไปถึงเสาไฟโซลา
เซลลเสาที่ 042 แลวเลี้ยวซายบริเวณนั้นจะเปนรองน้ำที่จะลงไปหวยน้ำเค็ม 
ถาเราทำแบบนี้ทางฝงขวามือหนาหมูบานเดอะริคโคมีน้ำทวมจำนวนมากหรือ
บริเวณเสาไฟแรงสูงน้ำทวมจำนวนมาก ถาเราวางทอเปนทอปูนและทำ
ประตูน้ำเพื่อระบายน้ำในทุงนาแหงนี้ลงมาหวยน้ำเค็มไปพรอมกันได โดยทำ
เปนทอกับบอพักแตมีที่ใหน้ำผานเขาไปในทอนี้ออกมาบริเวณรอยตอระหวาง
บานทุมกับบานเปดไปออกหมูบานเดอะริคโคแลวออกที่หวยน้ำเค็ม ตนคิดวา
แบบนี้จะไดประโยชนมากกวา แตถาทานทำทอ HDPE จะถึงเพียงหนาราน
กวยเตี๋ยวกอนถึงเคียงตะวัน มวลน้ำจำนวนมากจะไหลลงบริเวณนี้แลวทานจะ
ทำอยางไรตอไป ถาขุดเปนรองแลวหากวารองน้ำขาดน้ำจะมาเร็วมากเพราะ
ใชทอระบายน้ำ 1.20 เมตร ชาวบานแถวนั้นทุงนาแถวนั้นก็จะเดือดรอน
เพ่ิมเติม น้ำปริมาณมากอีกจุดหนึ่งของหมูท่ี 18 คือซอยกกขามใหญ เราแกไข
ปญหาความเดือดรอนของพี่นองชาวบานเปดใหถูกจุดฝงที่จะเลี้ยวไปสุดเขต
แดนบานเปดบานทุมดานซายมือตรงบริเวณนี้ทำนาไมไดเพราะน้ำยังทวมเต็ม
อยูเลย เราจะมีวิธีการอยางไรท่ีจะใหน้ำตรงนี้ผานหมูบานเดอะริคโคไปลงหวย
น้ำเค็มได แลวฝงดานขวามือเราจะใหน้ำบริเวณนี้ท่ีมีปริมาณมากในหนาฝน
ไหลไปอยางไรเพื่อใหผานบริเวณนี้ได เราจะทำเปนประตูน้ำอีกจุดหนึ่งได
หรือไม เพ่ือใหน้ำบริเวณนี้ผานออกไปไดหมดเหลือไวสักเล็กนอยเพ่ือใหเขาได
ทำนา แตหนาฝนมาคงจะทำนาไมได ถาหากเรามีนโยบายมีโครงการท่ีดีใหกับ
ชาวบาน ตนขอฝากไปยังฝายบริหารหรือผูที่รับผิดชอบโครงการนี้วาถาหาก
เราเปลี่ยนแปลงเปนทอ 1 เมตร ความยาว 1,647 เมตร เราก็จะไดคุณภาพ
ที่ดีแกปญหาชาวบานไดถูกจุด แตถาวางทอ HDPE ยาว 650 เมตร 12,
๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ยังเหลืออีกตั้ง 900 กวาเมตร ถามวาความเดือดรอนจะ
บรรเทาหรือไม และสวนตัวตนเห็นวายังไมเปนการบรรเทาความเดือดรอน
ของชาวบานเลย  
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์   ถาในญัตตินี้ท่ีเก่ียวกับทอ HDPE ตนขอนำเรียนปรึกษาทานประธาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สภาฯ ถาจะนำเสนอใหทางทานผูบริหารถอนญัตติออกแลวตั้งคณะกรรมการ 

ศึกษาเก่ียวกับโครงการท้ังหมดของ HDPE นี้จะไดหรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ทานจะใหผูบริหารถอนญัตติแลวใหผูบริหารไปตั้งคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล ศึกษาหรือวาอยางไร ตนคิดวาทานผูบริหารนาจะไดศึกษาขอมูลมาในสวนของ

ทานแลวจึงไดเสนอญัตติเขามา แตทานคิดวาในโครงการนี้อยากใหเปลี่ยนวัสดุ
ที ่ใช  จึงอยากจะใหผู บร ิหารถอนญัตติเพื ่อที ่จะไปแกไขเพื ่อที ่จะได ไม
จำเปนตองลงมติในวันนี้วาอนุมัติหรือไมอนุมัติ 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์   มี ๒ แนวทางคือ ๑. ตั้งคณะกรรมการศึกษาหรือวา 2. กลับไป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบหรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ถาทานเสนอใหถอนญัตติจะตองมีผูรับรอง 2 ทาน ทานจะเสนอให 
ประธานสภาเทศบาล ถอนญัตติเลยหรือไม ในญัตตินี ้ทานปศนพล เมืองสนธิ์ ไดเสนอขอใหทาน

ผูบริหารถอนญัตติออกไปกอนเพ่ือท่ีจะไปดำเนินการ 2 อยางก็คือไดไปศึกษา
ใหมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขแผนเพื่อเอาเขาสูสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง จากนั้นได
สอบถามทางผูบริหารวาจะถอนญัตติออกไปกอนหรือไม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนยืนยันไมถอนญัตติและจะเสนอตามเดิม เรามีอำนาจซ่ึงกันและกัน 
นายกเทศมนตร ี ผูบริหารมีอำนาจเสนอ ถาสภาฯ มีมติไมเห็นชอบก็เปนมติไมเห็นชอบ สวน

สภาฯ จะมีมติวาจะตั้งคณะกรรมการหรือเปนอื่นใดตามอำนาจหนาที่ของ
สภาฯ เปนไปตามอำนาจหนาที่ของทุกทาน ทางผูบริหารยืนยันคงญัตติเดิม
ไว  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ 

เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 1 บานเปด 
(ซอยอุดมสุขจากดานหลังหมูบานลิขิตราฟาใส ถึงถนนศรีจันทรที ่นานาย
สัญญา รัตนะภุชงค) จำนวน 12,185,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนน
เสียงขางมาก 

   ๓.๑๐ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 8 บานหนองโจด ซอยขางหมูบานสินธารา (จาก
ทายซอยถึงถนนหนาหมูบานสินธารา) จำนวน 9,800,000 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๐ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที่ 8 บานหนองโจด ซอยขางหมูบานสินธารา (จากทายซอยถึง
ถนนหนาหมูบานสินธารา) จำนวน 9,800,000 บาท (กองชาง))จากนั้นได
เชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ.2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 9,800,000 บาท ราย 
ละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด คา
ที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอหมูที ่ 8 บานหนองโจด 
ซอยขางหมูบานสินธารา (จากทายซอยถึงถนนหนาหมูบานสินธารา)  ตั้งไว 
9,800,000 บาท  เพื่อจายเปนคากอสราง วางทอระบายน้ำ HDPE พรอม
บอพักฝาเหล็กหลอหมูท่ี 8 บานหนองโจด ซอยขางหมูบานสินธารา (จากทาย
ซอยถึงถนนหนาหมูบานสินธารา) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ HDPE 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร (SN6) ความยาว 650.00 
เมตร พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ   
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 2.00 เมตร ความยาว 606.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 1,212.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 
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- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี   

7/67 หนาท่ี 14 ขอ 29 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปดมีเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลวเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปด ไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล  

นายชัยรัตน  มัสมี   สำหรับโครงการวางทอ HDPE ของซอยสินธารา บานหนองโจด 
รองประธานสภาเทศบาล คือโครงการนี้ถามวาดีหรือไม เหมือนทุกครั้งก็ตองตออบวาดีในการท่ีจะแกไข

ปญหาชวยเหลือประชาชนในซอยนี้ แตบางชวงซอยนี้จะมีบริเวณท่ีเปนแองน้ำ
ที่น้ำขังทุกป หากเราไมทำการเสริมถนนหรือวายกถนนในการวางทออาจจะ
เกิดปญหาเก่ียวกับระดับของทอ สวนซอยสินธารานั้นจะมีซอย 5 ซอย 6  คือ
แถวนี ้จะมีหมู บานจัดสรรขึ ้นเยอะ แลวการเชื ่อมทอเหมือนกับท่ีท าน
ประธานสภาฯ ไดเคยพูดไววาการเชื่อมทอนั้นเราจะเชื่อมอยางไร เพราะ
บริเวณซอยนี้การกอสรางการถมที่การพัฒนาของหมูบานจัดสรรเริ่มมากข้ึน 
ประกอบกับมวลน้ำจากบานหนองโจดดานบนทางทิศเหนือไหลลงมาบริเวณนี้
หมด หากทานเขาไปจะพบวาทั้งฝงซายมือและฝงขวามือบริเวณท่ีดินของคุณ
สุรชัยซึ่งทานเปนทหาร ตนไดมีโอกาสนั่งคุยดวยทานบอกวาตอนนี้ทำเปน
คลองไสไกไวเพื ่อรองรับน้ำท่ีออกมาจากดานขางหอพักแสนสุข ซึ่งน้ำจะ
ออกมาจากตรงนี้นอยมาก ถาหากเราวางทอ HDPE บริเวณนี้มวลน้ำท่ีมาจาก
ทางซอย 5 และซอย 6 จะขามเขาไปในทอไดอยางไร เพราะวาหนาฝนมาน้ำ
จะหลากลงมาจากซอย 5 และซอย 6 ของหมูบานบริเวณชุมชนถุงเพชรจะ
ออกมาดานนี้หมด ซึ่งเรามีโครงการท่ีจะวางทอจากหนาหมูบานสินธาราไป
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ทางเลี่ยงเมืองซึ่งอนุมัติไปแลว ตนไมทราบวาระหวาง 2 โครงการนี้โครงการ
ใดจะเริ่มกอนเพราะใชทอ 1 เมตรเหมือนกัน ในการวางทอนั้นระดับความสูง
ต่ำของทอสำคัญหากวางตัวนี ้สูงแลวตัวนั้นวางต่ำไมไดระดับกันเราจะทำ
อยางไร ตนเปนหวงในการวางทอ HDPE กับทอปูน ถาเปนไปไดอยากใหวาง
ทอปูนทั้งสองฝงไปสิ้นสุดตรงที่เปนรองไสไกของคุณสุรชัยวางลงทอระบายน้ำ
ท้ังสองขางขนาด ๑ เมตรหรือ 80 เซนติเมตรก็ได พรอมปรับปรุงผิวจราจรยก
พ้ืนผิวถนน ออกมาหนาสินธาราแลวมาเชื่อมกับทอท่ีไดอนุมัติผานงบประมาณ
เงินสะสมไปอีกเสนหนึ่ง ปจจุบันบานหนองโจดมีโครงการท่ีเปนทอปูน ตนจึง
ไมเห็นดวยกับการใชทอ HDPE ในการใหน้ำไหลเขาและใหน้ำไหลออกแคนั้น 
รวมถึงการเชื่อมตอทอกับท่ีดินวางเปลาในตอนนี้เราจะวางทอน้ำอยางไร และ
ทอน้ำเสียลงตรงไหน สวนการสูบน้ำทุกวันเพื่อชวยเหลือประชาชนนั้นก็ดี แต
ถาทำไปแลวประชาชนไมไดรับประโยชนกับเงินงบประมาณ  9,8๐๐,๐๐๐ 
บาท ตนก็ไมเห็นดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ 

เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูท่ี 8 บานหนอง
โจด ซอยขางหมูบานสินธารา (จากทายซอยถึงถนนหนาหมูบานสินธารา) 
จำนวน 9,800,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 
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   ๓.๑๑ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูท่ี 14 บานหัวทุงนคร (ถนนศรีจันทรบริเวณปม ปตท. 
ถึงสามแยกวังมัจฉา) เช่ือมตอทอของกรมโยธาธิการ จำนวน 13,870,000 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๑ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร (ถนนศรีจันทรบริเวณปม ปตท. ถึงสาม
แยกวังมัจฉา) เชื่อมตอทอของกรมโยธาธิการ จำนวน 13,870,000 บาท 
(กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 13,875,000 บาท ราย 
ละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูท่ี 14 บานหัว
ทุงนคร (ถนนศรีจันทร บริเวณปม ปตท. ถึงสามแยกวังมัจฉา) เชื่อมตอทอ
ของกรมโยธาธิการ ตั้งไว 13,875,000 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางวางทอ
ระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูท่ี14 บานหัวทุงนคร (ถนนศรี
จันทร บริเวณปม ปตท. ถึงสามแยกวังมัจฉา) เชื่อมตอทอของกรมโยธาธิการ  
รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ HDPE 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 1.50 เมตร (SN6) ความยาว 554.00 
เมตร พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ   
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ความยาว 554.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 1,570.61 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติมครั้งท่ี 

7/67 หนาท่ี 27 ขอ 55 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 
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ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ การใชจายเงินสะสม
เปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ินและอยูภายใตเง่ือนไขกิจการซ่ึงอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปดมีเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลวเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล   

นายบัวฮอง  บุญจวง   ตนขอสอบถามทางคณะผูบริหารอยู 2 เรื่องคือ เรื่องแรกท่ีตนเคย 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สอบถามทานวาโครงการวางทอระบายน้ำ 42,๐๐๐,๐๐๐ บาทกับโครงการ

ของโยธาธิการและผังเมือง ตนเคยสอบถามทานวาไดมีการเชื่อมตอกันหรือไม 
ทานตอบวาเชื่อมตอกัน และอีกชวงหนึ่งคือชวงจากอนามัยหรือ รพ.สต. ทาน
ไดเชื่อมตอกับโครงการของโยธาธิการและผังเมืองหรือไม เพราะวาทอเสนนี้มี
เสนเมนมาจากมะลิวัลยไปเชื่อมตอกับระหวางบานหัวทุงซอยขางอนามัย 
เวลาฝนตกน้ำจะไหลทะลักเขาในหมูท่ี 5 แถวอนามัยจะมีน้ำทวม พอน้ำจาก
เสนเมนใหญลดลงน้ำในบานหัวทุงก็จะลด เรื่องที่ ๒ หรืออีกประเด็นคือจาก
ปม ปตท.ไปถึงแยกวังมัจฉาฝาทอและบอพักชำรุดมาก มีเศษดินเศษหินเต็มไป
หมด ก็เริ่มจากแยกแวดูไปจนถึงวังมัจฉาไมรูวาฝาทอหรือฝาบอพักอยูที่ไหน
เพราะมีหญาปกคลุมเต็มไปหมด จึงอยากสอบถามวาถาทางเทศบาลหรือทาง
ผูบริหารไดมีโครงการรื้อหรือขุดลอกทอระบายน้ำ น้ำจุดนี้จะไหลคลองตัวและ
จะไมทวมอยางทุกวันนี้ จึงขอฝากทานประธานสภาฯ ผานไปยังผูบริหารดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายชัยรัตน  มัสมี   ตนเขาใจวาบริเวณหนาปมน้ำมัน ปตท.นั้นเหตุการณน้ำทวมมีทุกครั้ง 
รองประธานสภาเทศบาล ที่เกิดฝนตกหนักเพราะวาบริเวณนี้ก็คือน้ำรอการระบาย เมื่อประมาณไมก่ี

เดือนนี้ตนเห็นมีการเขามายกฝาทอพอมารื้อทอ แตการวางทอกลับคืนทำให
ฝาทอชำรุดเปนสวนมาก เราไมไดสนใจวามีเงินเงินประกันหรือไม แตสนใจวา
การวางทอ 554 เมตร จะเริ่มจากบริเวณจุดใด เริ่มตนจากฝงใด ฝงซายหรือ
ฝงขวา หรืออยูตรงกลางของถนน อยากทราบในจุดนี้ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขอตอบคำถามแรกของทานบัวฮองกอน บริเวณสามแยก รพ.สต. 
นายกเทศมนตรี มีการเชื่อมตอกับทอของทางโยธาธิการและผังเมืองเรียบรอยแลว ท้ังหมดเปน 

3 ทางดวยกันคือทอที่มาจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจะมาหักเลี้ยวขวาลง
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บึงหนองโคตรบริเวณหนา รพ.สต. แลวเชื่อมตอจากฝงตรงขามมาทางทอบอ
กลางเลยและเชื่อมระบบตอกันหมดแลว ถาหากไปหนางานแลวตนจะอธิบาย
เพ่ิมเติมอีกครั้งหนึ่ง สวนฝาทอจาก ปตท. ไปวังมัจฉาเรื่องฝาทอท้ังหมดตอนนี้
ไดสั่งใหทางกองชางไดออกไปสำรวจแลวโดยจะทำเปนโครงการเฉพาะกิจเปน
ฝาเหล็กเพื่อรับน้ำ แลวทุกปเราเองก็ไดมีการลอกทออยูแลว ปที่แลวก็มีการ
ลอกทอ สวนในปนี ้ก ็จะลอกทอภายในเดือนนี ้ทำโครงการทำอะไรเสร็จ
เรียบรอยแลว สวนแนวทางการวางทอตนขอใหทางกองชางไดตอบขอซักถาม
วาจาก ปตท.ตรงไหนไปถึงตรงไหน แลวก็วางฝงไหน จากนั้นไดเชิญทางกอง
ชางไดตอบขอซักถามเพ่ิมเติมตอท่ีประชุม 

นายสันติ  ศรีจันทร    สำหรับแนวท่ีจะวางทอจะวางดานฝงปมน้ำมัน ปตท. ซ่ึงจะวางแยก 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ออกจากระบบทอเดิม จะวางมาเชื่อมกับทอของกรมโยธาธิการและผังเมือง

โดยการเชื่อมตรงบอพักของกรมโยธาธิการและผังเมือง ระยะทาง 554 เมตร 

นายชัยรัตน  มัสมี   ถาวางทอจากปม ปตท. คือจากเทศบาลเราไปจะอยูดานขวามือ ใน 
รองประธานสภาเทศบาล ความเห็นของตนคือทอบริเวณนี้เริ่มตั้งแตปม ปตท.ไปฝาทอชำรุดมาก และน้ำ

ที่ไหลมาทวมถนนนี้เกิดจากทอพวกนี้ไมมีฝาทอเพื่อเรงการไหลของน้ำในการ
ระบาย พอระบายแลวทานทราบหรือไมวาน้ำจะไหลไปท่ีไหน น้ำจะไหล
ออกไปซอยแวดูไมใชไหลออกไปทางวังมัจฉา เสนนี้น้ำจะไปทวมตรงบริเวณ
ซอยแวดูอยางมาก พอน้ำไหลทวมเกินปริมาณน้ำก็จะไหลยอนกลับคืนแลวมา
ลงทอเล็กๆ ตนจึงเห็นวาเราควรจะวางทอระบายน้ำเริ่มตั้งแตสามแยกท่ีจะ
ออกไปไพรัชโฮมเดคคอรเลยจะดีกวาหรือไม เพราะทอตรงหนาสีวลีตัน
หมดแลว เราใชงบประมาณนี้ในการวางทอ ๑ เมตรหรือวางทอ ๑.๕๐ เมตร
ไดหรือไม เปนทอปูนมาทั้งสองฝงเลยทั้งฝงซายและฝงขวา ตอนนี้ฝาทอหนา
หมูบานชลพฤกษชำรุดหมดแลว ฝาทอไมมีเลยซ่ึงเปนอันตรายดวย หากเรามา
วางทอเปนทอปูนซีเมนตขนานกับทอเดิมใหมาชนตรงหนาวังมัจฉาเชื่อมกับ
ทอของโยธาธิการและผังเมืองแลวไปออกหนา รพ.สต. ตนคิดวาจะได
ประโยชนมากกวาเพราะวาการวางทอ HDPE วางไปก็มีแตน้ำเขาและน้ำออก 
แล ว เวลาน้ำท วมถนนจะระบายได เร ็วก็มาอาศัยทอแบบเกาของเรา
เหมือนเดิม ไมมีประโยชนอะไรท่ีไดจากทอท่ีจะทำใหม วางทอแบบเดิมท้ังสอง 
ขางท่ีมีฝาตะแกรงเหล็กใหน้ำไหลไดรวดเร็วอันนี ้จะเปนประโยชนกวาใน
ความคิดของตน  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายสุพล  โตะปง   ตอนนี้เรากำลังอภิปรายกันเรื่องญัตติทอ HDPE หรือเรียกงายๆ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สำหรับตนคือทอยาง ตนขอทบทวนญัตตินี้คือที่จะใชทอยางนี้ จากที่ทุกทาน

อภ ิปรายก ันมาม ันม ีแต ป ญหา ป ญหานั้นม ีอย ู แล วไม  เช นน ั ้นท าน
นายกเทศมนตรีคงไมเสนอโครงการนี้มาเพ่ือแกปญหาหรอก แลวจะเลอืกแบบ
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ไหน ตนก็อยากจะทบทวนว าโครงการท ี ่ เราผ านมานั ้นอยากให ท าน
นายกเทศมนตรเีปลี่ยนแปลงวัสดุแตทานนายกเทศมนตรีไมเปลี่ยน เราจึงมีมติ
ในสภาแหงนี้ ตนก็เขาใจอยูวามติ 5 ตอ 7 เพราะทานนายกเทศมนตรีไมถอน
ญัตติ ตนเดาวาสำหรับโครงการนี้ก็คงจะไมไดทำแลวเพราะวาในแผนก็มีอยูแต
วาไปเปลี่ยนแผนใหเปลี่ยนวัสดุก็ทำไมได โครงการนี้ก็เชนกันของหมูท่ี 14 
เปนน้ำรอการระบาย ตนไมเรียกวาน้ำทวมเพราะเปนเพียงน้ำรอการระบาย
เทานั ้น น้ำทวมตองทวมตลอดเหมือนหลังหมู บานลิขิตตราฟาใสทำให
เกษตรกรทำนาไมได ตนอยากใหสมาชิกสภาฯ พิจารณาไปเลยเพราะวา
ปญหามีอยูแลวเราจะเอาแบบไหน เราจะเปลี่ยนวัสดุหรือจะคงโครงการไว
เหมือนเดิม ที่ผานมาเราตองการโครงการที่แกไขปญหาใหประชาชนอยูแลว 
แตอยากใหเปลี่ยนวัสดุเพียงเทานั้น แลวโครงการท่ีผานมาซ่ึงไมผานการอนุมัติ
สำหรับโครงการของหมูบานลิขิตตรา ถาจะเริ่มตนใหมก็ยิ ่งชายิ่งนาน แลว
โครงการท่ีผานมาเม่ือสักครูนี้ท่ีไมเห็นชอบ เราขอใหทบทวนแตไมทราบเพราะ
เหตุใดทำไมไมทบทวน ในระเบียบวาระที่ 3.11 นี้ตนก็อยากใหทานทบทวน
เปลี่ยนวัสดุหรือจะคงโครงการไวเหมือนเดิม ถาเปนโครงการท่ีแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนตนเห็นชอบดวยแตวาถามันซ้ำซอนกัน ทอเดิม
ใชงานไดอยูตนอยากใหแกปญหาโดยการใชทอแบบเดิมกอน แลวที่บอกวา
เชื่อมตอกับทอ Block Culvert ของโยธาธิการและผังเมืองตนก็ไมทราบวา
เชื่อมหรือไมเชื่อม เพราะเห็นมีเครื่องสูบน้ำ 2 เครื่องสูบแขงกันอยูหนาวัง
มัจฉา ไมรูตั้งไวจะสูบหรือไมสูบ ไมรูวาเชื่อมหรือไมเชื่อม อันนี้ตนเปนหวง
เพราะวาเราไมรูว าใตดินมีอะไร แลวโครงการเราจะใชทอ HDPE นั ้นทอ 
Block Culvert จะเชื่อมกันหรือไม ปญหาเรื่องน้ำทวมนั้นมีอยูแลว ถาไมมี
ปญหาทานผูบริหารคงไมเอาโครงการเขามาใหสภาฯ พิจารณา สวนตัวตนยัง
ยืนยันเชนเดิมวาตนเห็นชอบดวยถาจะโครงการนี้ไดประโยชนและอยากให
เปลี่ยนวัสดุ จะเอาไมเอาก็แลวแตความเห็นสภาแหงนี้  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ถาไมมีตนจะขอมติในที่ประชุมเลยเพราะวาทานนายกเทศมนตรคีงจะ

ไมถอนญัตติออกไป เพราะวาทานไดยืนยันในสิ่งที่ทานไดเสนอมาตั้งแตใน
เบื้องตนแลว จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด
ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
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๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 14 บานหัว
ทุงนคร (ถนนศรีจันทรบริเวณปม ปตท. ถึงสามแยกวังมัจฉา) เชื่อมตอทอของ
กรมโยธาธิการ จำนวน 13,870,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขาง
มาก 

   ๓.๑๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูท่ี 19 บานกังวาน, หมูท่ี 23 บานไทรทอง (จากปาก
ทางหมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุลตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน 15,685,000 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที ่ 19 บานกังวาน, หมูที ่ 23 บานไทรทอง (จากปากทาง
หมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุลตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน 15,685,000 
บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ี
ประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 15,685,000 บาท ราย 
ละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 19 บาน
กังวาน หมูที่ 23 บานไทรทอง (จากปากทางหมูบานกังวานถึงถนนศิลากุล
ตลอดสายถึงคลองยาว) ตั้งไว 15,685,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสราง 
วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูท่ี 19 บานกังวาน, หมู
ที่ 23 บานไทรทอง (จากปากทางหมูบานกังวานถึงถนนศิลากุลตลอดสายถึง
คลองยาว) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ HDPE 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๘๕ 

 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร (SN6) ความยาว 785.00 
เมตร พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ   
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ความยาว 785.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 4,599.76  ตารางเมตร   พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 

7/67 หนาท่ี 36 ขอ 68 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปดมีเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลวเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท  โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปด ไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ขออนุญาตแกไขตัวเลขงบประมาณท่ีขออนุมัติคือ 15,685,000  
ประธานสภาเทศบาล บาท ซ่ึงตัวเลขหนาจอไมตรงกับท่ีขออนุมัติ เกรงวาจะมีขอสงสัยวาเปนตัวเลข

ใด ขอใหทานไดแกไขขอความในจอภาพดวย ในระเบียบวาระนี้มีทานสมาชิก
สภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือไม 

นายประทีป  เสาผล    ในระเบียบวาระท่ี ๓.๑๒ ตนยังยืนยันท่ีจะอภิปปรายการท่ีสนับสนุน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ คณะผูบริหารในการท่ีจะใชทอ HDPE ที่วางจากปากซอยบานพอชาญศักดิ์ 

ศิลากุล ออกมาท่ีคลองยาวบริเวณหนาบานของทานอดีตนายกเทศมนตรี ทาน
ไพศาล  จิตตะมัย ตนมองวาน้ำจากทอเมนหลักที่มีอยูเรายังหายใจรวมกับ
เทศบาลนครขอนแกนอยู หากสังเกตเห็นวาทางโควยูฮะหรือบิ๊กซีก็ยังทวมอยู 
เรายังหายใจรวมกับเขาอยู ตอนนี้ยังมีแกมลิงท่ียังสามารถรับน้ำไดบริเวณแถว
ฝงตรงขามปม ปตท. บานกอกดานหลังตึกทั้งหลายบริเวณนี้ยังเปนแกมลิงยัง
พอรับน้ำไดอยูในอนาคตตนมองวาถาความเจริญมาเหมือนกับบานเปด สิ่ง
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ตางๆ ก็จะตามมาแนนอนวาถามีการถมที่จากเอกชนตางๆ สรางหมูบานเพ่ิม
ขึ้นมาเรื่อย ๆ ตนมองวาการระบายน้ำหากใชทอ HDPE จะบรรเทาระบายน้ำ
จากหมูบานกังวานท่ีเคยทวมขัง สืบเนื่องจากวาน้ำระบายไมทัน ตนเห็นวาจะ
เกิดประโยชนสูงสุดและเปนอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งทอเดิมก็มีแตคงจะระบายไม
ทัน ทอตัวนี้ก็คงจะเปนอีกหนึ่งทางเลือกท่ีจะสามารถรองรับมวลน้ำท้ังหมดท้ัง
มวล อยางที่นำเรียนวาในอนาคตเอกชนหลายๆ ที่กำลังเริ่มถมที่  โครงการนี้
ตนเห็นวาสมควรที่จะไดรับการบรรเทาวางไวเปนรากฐานในอนาคตนับแต
วันนี้เปนตนไป ตนขออธิบายสนับสนุน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอธิบายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายชัยรัตน  มัสมี    เก่ียวกับโครงการจากปากทางซอยศิลากุลหมูบานกังวานตลอดสาย 
รองประธานสภาเทศบาล ถึงคลองยาว หากดูตามแผนที่ก็คงจะวางทอตรงกลางถนนเชนกัน การที่ทาน

วางทอกลางถนนไมทราบวาตนคิดถูกตองหรือไม เสนสีแดงนี้คือทอ HDPE 
ท่ีวาจะวางโดยวางตรงกลางถนนเสนนี้รถท่ีสัญจรมีท้ังรถบรรทุกไมวารถสิบลอ 
และรถบรรทุก 18 ลอท่ีวิ่งเปนประจำในการถมท่ี ตนเปนหวงในการชำรุด
ของถนน สวนการไหลของน้ำเรามีทอเกาอยูแลวท้ัง 2 ขางทางอันนี้เราไมตอง
กลาวถึงเพราะ ณ ปจจุบันนี้ตนคิดวานาจะตันหมดแลว สวนเราจะแกไข
ปญหาน้ำจาก ม.ภาคหรือวาเลี ้ยวไปทางหมู บาน Centara นี้คือเขตแดน
ระหวางเทศบาลตำบลบานเปดกับเทศบาลนครขอนแกน เราจะทำอยางไรให
ทางโนนมีนโยบายใดรวมบริหารจัดการน้ำรวมกับเราได เพื่อใหมวลน้ำจาก
ทางเราออกไปยังถนนมิตรภาพออกไปยังบิ ๊กซี (Big C) ออกไปทางบริษัท
รถยนต Isuzu แลวไปลงทางหางสรรพสินคาเซ็นทรัล น้ำในสวนท่ีจะไหลมาลง
บริเวณคลองยาวออกไปทางบานทานไพศาล  จิตตะมัย อดีตนายกเทศมนตรี 
ออกไปศูนยวิจัยขาวขอนแกนซึ่งสมัยกอนเราเรียกวากรมเกษตร แลวสูบจาก
หนาโรงพยาบาลขอนแกนรามลงทอไหลไปทางหางเซ็นทรัลและรานริมราง 
ทางรถไฟซึ่งจะมีประตูน้ำอยูบริเวณนั้น โดยปกติจะปดไวจะใหเราใชในการ
เปดประตูน้ำเม่ือเปนฤดูฝนเขาก็จะกำหนดใหเราวารับน้ำไดก่ีเปอรเซ็นต อันนี้
ตนไมทราบในรายละเอียด ถามวาโครงการนี้ก็ดีแตถาเราทำเปน 2 ขางๆ ละ 
๑.20 เมตร ความเร็วของน้ำ 2 ขางก็จะเปน 2.40 เมตรใชหรือไม ก็จะไดไป
ทั้ง ๒ ดานไปลงท่ีคลองยาวที่เดียว แลวบริเวณนี้สวนมากตอนนี้เปนที่วาง
เปลาท่ีมีเนื้อที่กวาง เราไมทราบวาตอไปการมาถมท่ีหรือการขยายพื้นที่ความ
เจริญของบานจัดสรร ความเจริญในสาธารณูปโภคทั้งหลายนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร 
จึงเปนหวงวาถามีการถมท่ีหรือการใชรถใชถนนเปนจำนวนมากเราจะไดรับ
ผลกระทบจากแรงอัดของถนนหรือไม แตถาเราทำ 2 ขางออกไปบริเวณนี้ขาง
ละ ๑.20 เมตร จากเงินงบประมาณ 15,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตนคิดวาเราคงจะ
ใชงบประมาณลดนอยลงกวานี้ ในความเห็นของตนคือตนไมเห็นดวยกับทอ 
HDPE เพราะมีราคาแพงและอยากใหแกไขเก่ียวกับวัสดุการวางทอ  
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ 

เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 19 บาน
กังวาน, หมูที่ 23 บานไทรทอง (จากปากทางหมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุล
ตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน 15,685,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนน
เสียงขางมาก 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    เนื่องจากขณะนี้เวลา 16.28 น. ทานสมาชิกสภาฯ จะหยุดพักการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมกอนหรือไม แตวาวันนี้คงไมสามารถเลื่อนการประชุมเปนวันอื่นได

เพราะวาสมัยประชุมวิสามัญท่ีทานนายกเทศมนตรีไดขอไปนั้นวันนี้เปนวัน
สุดทาย หากเราเลื่อนไปก็เกรงวาระเบียบวาระท้ังหมดจะไมไดรับการพิจารณา
และเปนอันตกไป จากนั้นไดขอพักการประชุม ๑๐ นาที  

หลังจากพักการประชุม ๑๐ นาที 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    เนื่องจากทางเจาหนาท่ีไดชี้แจงวาเราทำสัญญาจางการถายทอดสด 
ประธานสภาเทศบาล จนถึงเวลา 16.30 น. ณ ตอนนี้ล วงเลยเวลาที ่ทางเจาหนาที ่จะทำการ

ถายทอดสดการประชุมสภาฯ (Live) แลว จึงขอเรียนสอบถามทานสมาชิก
สภาฯ วาอยากจะใหมีการถายทอดสด (Live) ตอหรือวาใหเปนไปตามสัญญา
ที่ไดดำเนินการไว เนื่องจากโดยปกติเราไมเคยมีการประชุมสภาฯ ที่ยาวนาน
ลวงเลยเวลาปฏิบัติราชการมาจนถึงขณะนี้ จึงทำสัญญาไวเพียง 16.30 น. 
ทานสมาชิกสภาฯ ทานใดมีความเห็นวาจะไลฟสดตอหรือวาจะใหสิ้นสุดตาม
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สัญญาที่ดำเนินการไวซึ่งทานแสนศักดิ์ไดเสนอใหยุติ ถาหากไมมีทานใดเห็น
ตางเพื่อที่จะไมเกินจากงบประมาณที่เราวาจาง ซึ่งในการประชุมครั้งตอไปก็
อาจจะไดทำเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อใหเปนไปตามระยะเวลาของการประชุม
จะไดเหมาะสม การติดตามการประชุมของบุคคลภายนอกอาจจะขาดชวงไป
เพราะวายังเหลือวาระการประชุมอีกคอนขางมาก ซึ่งอาจจะทำใหเกิดขอ
สงสัยวาเหตุใดจึงหยุดไป มีเหตุอะไรหรือไม อยางไร ซึ่งตนขอยืนยันวาไมไดมี
นัยยะอ่ืนของการเผยแพรแตอยางใด แตเปนดวยเรื่องของเวลาท่ีเราทำสัญญา
มีเพียงเทานี้ ตองกราบขออภัยผูที่ติดตามชมการถายทอดสดมา ณ โอกาสนี้ 
ในคราวตอๆ ไปทางสภาฯ จะไดปรับปรุงแกไขในสวนนี้เพื ่อที่จะใหผู ชมได
ติดตามชมจนจบการประชุม วันนี้ขออนุญาตที่จะตัดการถายทอดสดแตเพียง
เทานี้แลวขอใหดำเนินการประชุมตอไป 

   ๓.๑๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
เสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 12 บานกอกนอย, หมูที่14 บานหัวทุง
นคร ถนนรอบบึงหนองโคตรฝ งทิศใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) จำนวน 
5,275,000 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic 

Concrete) หมูที่ 12 บานกอกนอย, หมูที่14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึง
หนองโคตรฝ งทิศใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) 
จำนวน 5,275,000 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5,275,000 บาท ราย 
ละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ โครงการ
กอสรางเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 12 
บานกอกนอย, หมูท่ี14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึงหนองโคตรฝงทิศใต (สาม
แยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) ตั้งไว 5,275,000 บาท เพ่ือ
จายเปนคากอสรางเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) 
หมูที่ 12 บานกอกนอย, หมูที่14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึงหนองโคตรฝง
ทิศใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) รายละเอียดดังนี้ 
งานเสริมผิวลาดยาง 

กอสรางผิวจราจรกวาง 6.00 - 9.00 เมตร ความยาว 2,207.00 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 13,579.00 
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ตารางเมตร  พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลบานเปดกำหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 37 ขอ 28 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปดมีเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลวเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปด ไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล  

นายบัวฮอง  บุญจวง   สำหรับระเบียบวาระท่ี ๓.๑๓ ถนนเสนนี้ตนมีขอท่ีเปนกังวลเนื่องจาก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ บึงหนองโคตรเราไดโอนใหทางโยธาธิการจังหวัดไปแลว ถาเกิดเรามา 

Overlay Asphaltic Concrete หมูท่ี ๑๒ บานกอกนอย ถึงหมูท่ี ๑๔ บานหัว
ทุงนคร จะเกิดการทับซอนกับโยธาธิการจังหวัดหรือไม ตนยินดีและเห็นดวย
กับญัตติของทานแตปญหาคือถนนที่สึกกรอนชำรุดควรปรับปรุงจริงๆ มี
ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กวาเมตรคือ จากบานเสี่ยออดไปถึงศาลปูหนองไผ 
อีกประเด็นคือสืบเนื่องจากทานรองประธานสภาฯ ไดเคยอภิปรายแลววาหาก
จะทำโครงการ Overlay ควรทำพนังกั้นน้ำกอน เพราะวาชวงฤดูฝนเมื่อมีน้ำ
ลนบึงหนองโคตรน้ำที่ไมรูวาจะไหลไปทางไหน เวลาฝนตกน้ำจะเออลนถนน
เสนนี้ และอีกประเด็นคือมีทออยูบริเวณบานเสี่ยออดเลยหมูบานสปริงเพลส
ไปดานทิศตะวันออกตรงทางเขาบานเขาพอดี แตปจจุบันนี้ทอเสนนั้นไมมีแลว
ถูกถมปดตายไปแลว น้ำบริเวณขางลางจึงไมไหลลงบึงหนองโคตร เรื่องท่ี ๔ 
ตนเห็นวาถาเราทำ Overlay ไปแลวเกรงวาจะเกิดประวัติศาสตรจะซ้ำรอย
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เพราะวาฤดูฝนถาหากเราทำ Overlay ไปแลวจะเปนเหมือนถนนหาดทราย
ริมบึงหนองโคตร หมูท่ี ๒๓ ตนมีความเปนหวง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายสมพงษ  พรหมแสง   ในระเบียบวาระนี้จะทำการ Overlay ถนนจากหมูท่ี ๑๒ บานกอก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นอย ถึงหมูที่ ๑๔ บานหัวทุงนครถนนรอบบึงหนองโคตรฝงทิศใต (สามแยก

ทางเขาราน Smile ถึงรานของชำลุงเสม) ตั้งไว ๕,๒๗๕,๐๐๐ บาท ถือวาใช
งบประมาณท่ีสูงสำหรับโครงการ Overlay ซ่ึงการ Overlay ถนนจะไมถูกกับ
น้ำ ถาทำการ Overlay ถนนตรงนี้พอฝนตกมาน้ำขังอีกไมถึงปก็ชำรุด ตนเห็น
ดวยกับท่ีทานบัวฮองไดอภิปรายไป เพราะถนนบริเวณหาดทรายท่ีทำไปไมเกิด
ประโยชนเลย ตนไมไดตำหนิแตตนเกรงวาจะไดผูรับจางแบบนี้อีก ถาอนุมัติไป
แลวทำไปก็แควางเงินค้ำประกันไมกี ่หมื ่นบาทเสร็จแลวก็หนีทิ ้งภาระให
เทศบาลตอไป แลวที่บอกวาเพื่อแกไขความเดือดรอนของประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด ไมทราบวาเดือดรอนอยางไร ตนก็ไมทราบไมเขาใจวา
เขาเดือดรอนอยางไร ถนนเสนนี้เปนถนนคอนกรตีท่ีใชสัญจรไปมาจนทุกวนันี้
สภาพยังดีอยู  ยังใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก ถาบอกวาปญหาความ
เดือดรอนของประชาชน แลวทำไมทำถึงแคสามแยกทางเขาราน Smile ถนน
เสนนี้ยาวไปถึงหนาสามแยกบิ๊กซี ถาเลี้ยวซายไปบานคำไฮบานหัวทุง ถาเลี้ยว
ขวาไปบานกอก บานหนองโจด แตมาจำกัดแคสามแยกทางเขาราน Smile 
เทานั้นใชงบประมาณ ๕,๒๗๕,๐๐๐ บาท ถาจะเอาความเดือดรอนจริงๆ ควร
ทำใหสุดเสนหรือตลอดสายคือความเดือดรอนจริงๆ เพราะใครก็อยากไดถนน
แตวาในการ Overlay ถนนดำเนินการไปไมถึงสามวันเสร็จ แตพอน้ำทวมไม
ถึง ๑ ปตนคิดวาถนนพังแนนอน เพราะวาไมมีพนังก้ันน้ำ ถามีพนังก้ันน้ำก็จะ
เกิดปญหาอีกกั้นแลวน้ำจะไหลไปไหนเพราะน้ำมันทวมบริเวณนี้ เราจะไปก้ัน
อยางไรเม่ืออยูริมบึงหนองโคตร แตถาเปนถนนคอนกรีตอันนี้ไดผลตนอยากให
เปนถนนคอนกรีตมากกวา Overlay ลาดยาง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนเขาใจการทำงานของฝายบริหาร แตถาเปรียบเทียบโครงการนี้ก็จะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เหมือนกับเสนหาดทรายพอทำไปแลวก็อาจจะไดผูรับจางไมมีคุณภาพ ไมมี

เครื่องมือพรอมที่จะทำ ตนเกรงวาจะซ้ำรอยเดิม รวมถึงการอนุมัติเงินสะสม
ในโครงการถนนลาดยางหมูบานกมลฉัตรหมูบานแกนทองธานีซึ่งไดอนุมัติไป
แลวและนำมายกเลิกอีก ชาวบานก็ไดสอบถามวาอนุมัติไปแลวทำไมไมมา
ดำเนินการจึงขอนำมาเปนขอเปรียบเทียบการทำงานของฝายบริหาร 

 
 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๙๑ 

 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 

ประธานสภาเทศบาล หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ 
เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 12 
บานกอกนอย, หมูท่ี14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึงหนองโคตรฝงทิศใต (สาม
แยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) จำนวน 5,275,000 บาท 
(กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๑๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานเปด (หนาบานนางผอน ถึงหนาวัด
ทาบึง) จำนวน 316,100 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานเปด (หนาบานนางผอน ถึงหนาวัดทาบึง) 
จำนวน 316,100 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตใหทานรองนายกเทศมนตรีเปนผูอธิบายชี้แจงราย 
นายกเทศมนตร ี ละเอียดตอที่ประชุมสภาฯ ตั้งแตระเบียบวาระที่ ๓.๑๔ ถึงระเบียบวาระท่ี 

๓.๒๔ จากนั ้นไดเชิญรองนายกเทศมนตรีอธิบายชี ้แจงรายละเอียดตอท่ี
ประชุม 

 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๙๒ 

 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 316,100 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานเปด 
(หนาบานนางผอน ถึงหนาวัดทาบึง) ตั้งไว 316,100 บาท เพื่อจายเปนคา
กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 
บานเปด (จากบานนางผอน ถึงหนาวัดทาบึง) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ 

    ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
130.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี พรอมปายโครงการ จำนวน 1ปาย 
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบานเปด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50(2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี  

16/67 หนาท่ี 2 ขอท่ี 1 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ การใชจายเงินสะสม
เปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ใน
อำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาล
ตำบลบานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯ แลว เงินสะสมตามบัญชี
เงินฝากธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8 ขอ 97 ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลบานเปด เพ่ือพิจารณาเห็นชอบอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายธนดล  ประเสริฐทรง   ในระเบียบวาระท่ี ๓.๑๔ นี้จรงิๆ แลวเปนโครงการเดิมท่ีทางผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ไดนำเสนอเปนญัตติตอที่ประชุมสภาเราเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งมีความเห็นตางจึงมีมติในที่ประชุม ๖ ตอ ๖ และ
ทานประธานสภาฯ เปนผูวินิจฉัยวาระเบียบวาระนี้ไมผาน พอมาวันที่ ๒๐ 
ธันวาคม ๒๕๖๖ ฝายบริหารก็ไดเสนอเขามาอีกซึ่งโครงการนี้มีปริมาณงาน
เทาเดิม ทางสมาชิกสภาฯ เราไดใหความเห็นชอบ ๕ ไมเห็นชอบ ๗ และครั้งนี้
เปนครั้งที่ ๓ ของโครงการนี้ซึ่งอยูในพื้นที่ของตนเอง เดิมเปนรองระบายน้ำ
พรอมฝาตะแกรงเหล็ก แตชวงหลังมีปญหาเรื่องการอุดตัน ในการกอสราง
บางครั้งอาจจะใชวัสดุที่ไมไดมาตราฐานตามที่ควรจะเปน ทำใหมีสิ่งกีดขวาง
น้ำไหลไมสะดวก ชาวบานจึงอยากจะทราบเหตุผลท่ีลวงเลยมาจนถึงปจจุบันนี้
จนถึงฤดูฝน ตั้งแตเดือนกันยายนปที่แลวก็ไมให มาเดือนธันวาคมปที่แลวก็
ไมให จนลวงเลยมาจนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ที่อยูในชวงกลางฤดูฝน เขาฝาก
ดวยความหวงใยตรงนี้วาเปนการเสนอครั้งท่ี ๓ แลวจะไดบันทึกเปนหลักฐาน
ในรายงานการประชุมดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายปศนพล  เมืองสนธิ์   ในระเบียบวาระนี้ตนขออภิปรายภาพรวมของโครงการกอสราง ดูแลว 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ โครงการกอสรางทั ้งหมดที ่จะอภิปรายตอจากญัตตินี ้ไปมีจำนวนหลาย

โครงการซึ่งมีมูลคาหลายลานบาท และเปนที่นาสังเกตวาโครงการที่เสนอมา
เพ่ือสภาฯ พิจารณาสวนใหญจะเปนโครงการท่ีมีราคาต่ำกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เปนที่เขาใจวาโครงการที่ต่ำกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในกระบวนการจัดซื้อจัด
จางสามารถกระทำไดโดยวิธ ีการตกลงจางโดยอาศัยอำนาจของนายก 
เทศมนตรี ซึ ่งเปนอำนาจของผู บริหารโดยไมตองผานระบบการประมูล        
e-bidding ซึ่งดูแลวบางโครงการก็มีความจำเปนเดือดรอนก็จะพิจารณาเปน
รายโครงการ สวนตัวตนมีขอสงสัยอยู  ๒ ประเด็นคือ ๑. ประเด็นเรื ่อง
โครงการทั ้งหมดเปนงานตกลงจางซึ ่งเปนอำนาจของนายกเทศมนตรี ๒. 
ระยะเวลาท่ีทานนำเสนอตอสภาฯ ในครั้งนี้ซ่ึงการขอใชเงินสะสมก็ใกลระยะท่ี
ทางผูบริหารและสมาชิกสภาฯ ใกลจะครบวาระแลว ตนมองวาจะเปนขอ
ถกเถียงกันในเรื่องของการขออนุมัติใชจายเงินสะสม ในสวนท่ี ๓ บางโครงการ
จะเปนโครงการเดิมท่ีนำเสนอข้ึนมาใหมซ่ึงเคยไดลงมติกันไปแลว แตในครั้งนี้
สวนตัวตนก็คงเห็นดวยบางโครงการที่ไดนำเสนอเขามา และขอเสนอใหทาน
ผูบริหารสำหรับโครงการที่ยังไมอนุมัติอยาใหตกไป ตนเห็นวาควรนำไปบรรจุ
ในเทศบัญญัติงบประมาณปตอไป เพื ่อเปนประโยชนตอประชาชนตำบล   
บานเปด 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 
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นายสุพล  โตะปง   ในญัตตินี้ตนขอสนับสนุนโครงการนี้เพราะตนดูแลววาโครงการได 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผานแผนพัฒนามาแลว บางโครงการเรงดวนและบางโครงการไมเรงดวนแต

โครงการของหมูท่ี ๑ ในญัตตินี้ตนเห็นดวยและสนับสนุน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล หรือไมปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ 

เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 
บานเปด (หนาบานนางผอน ถึงหนาวัดทาบึง) จำนวน 316,100 บาท (กอง
ชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๑๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานเปด (หนาโรงเรียนบานเปด ดานทิศตะวันออกและทิศเหนือ) 
จำนวน 191,600 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 1 

บานเปด (หนาโรงเรียนบานเปด ดานทิศตะวันออกและทิศเหนือ) จำนวน 
191,600 บาท (กองชาง)) จากนั ้นไดเช ิญฝายบริหารอธิบายช ี ้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 191,600 บาท รายละเอียด
ดังนี้  
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานเปด (หนาโรงเรียนบานเปด 
ดานทิศตะวันออกและทิศเหนือ) ตั ้งไว 191,600 บาท เพื ่อจายเปนคา
กอสรางขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานเปด (หนาโรงเรียน
บานเปด ดานทิศตะวันออกและทิศเหนือ) รายละเอียดดังนี้ 
งานขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. ไหลทางกวาง 1.50-1.60 เมตร ความยาว 57.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวไหลทางไมนอยกวา 84.00 ตารางเมตร  

2. ไหลทางกวาง 3.00-5.00 เมตร ความยาว 49.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไหลทางไมนอยกวา 185.00 ตารางเมตร รวมท้ัง 
2 ฝง มีพื้นที่ผิวไหลทางรวมไมนอยกวา 269.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด                                                   

    - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 4 ขอท่ี 2 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัต ิใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งนี้ การใชจายเงินสะสม
เปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ใน
อำนาจหนาท่ีของเทศบาลตำบลบานเปดท่ีจะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาล
ตำบลบานเปด มีเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชี
เงินฝากธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2566 หมวด 8 ขอ 97 ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลบานเปด เพ่ือพิจารณาเห็นชอบอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล  

นายธนดล  ประเสริฐทรง   โครงการดังกลาวนี้เคยเสนอเขาสภาฯ มาแลว ๒ ครั้ง ประเด็นท่ีตน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เพิ่มเติมคือตรรกะวิธีคิดในเรื่องของโครงการที่งบประมาณต่ำกวา ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท นาจะเปนคำตอบของ ๒ ครั้งท่ีผานมาหรือไม วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ 
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ก็ไมเห็นชอบ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ก็ไมเห็นชอบเพราะงบประมาณต่ำ
กวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท เนื ้องานมีแคนี้ ที่ผานกระบวนการประชาคมผาน
กระบวนการแผนเขามาคณะทำงานพัฒนาเทศบาลและฝายบริหารดำเนินการ
ตามขั้นตอน พื้นที่ดานทิศตะวันออกและดานทิศเหนือของโรงเรียนเคยมี
ความคิดกันวาอยากจะทำเปนตลาดชุมชน เมื่อกอนในชวงที่ปรึกษากันครั้ง
แรกแตปจจุบันนี้มีแนวคิดอะไรตางๆ แตกแยกออกไปอีก อาจจะเปนไปไดคำ
วาตลาดชุมชนจะไมเหมือนกับตลาดบานคำไฮ แตจะเปนตลาดใหชาวบานไป
ขายของตอนกลางวันเปนขนมหรือเครื่องดื่มสำหรับเด็กนักเรียนที่เลิกเรียน 
เพราะฉะนั้นกลุมผูประกอบการสวนหนึ่งก็รอคำตอบอยูวาพื้นที่ตรงนี้ถาเขามี
โอกาสเขาจะไดใชทำมาหากินก็จะเปนพระคุณ เขาก็พูดมาประมาณนี้ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม 

นายบวฮอง  บุญจวง   ตนขอเสนอใหนำไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม ถ าไมม ีตนขออนุญาตใหทานรองประธานสภาฯ มาทำหนาท่ี

ประธานสภาฯ ชั่วคราวเพ่ือดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ในระเบียบวาระท่ี ๓.๑๕ เรื่องขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองชาง) จำนวน ๑๙๑,๖๐๐ บาท ท่ีตนอภิปราย

ครั้งนี้ไมไดเจาะจงเฉพาะระเบียบวาระนี้แตเปนในภาพรวม ตนมองวาการใช
จายเงินสะสมเปนเรื่องของการจำเปนเรงดวน ดังนั้นโครงการที่นำเสนอมานี้ 
คำถามคือจำเปนเรงดวนจริงหรือไม เนื่องจากวาเราเคยอภิปรายกันหลายครั้ง
แลววาปญหาความเดือดรอนที่ชาวบานหรือชุมชนขอมาในหลายๆ โครงการ 
ตนไดสอบถามในหลายๆ โครงการไปยังผูบริหารทุกครั้งท่ีมีการขอใชเงินสะสม 
แตผูบริหารไมไดรับการบรรจุเขามาแลวกลายเปนวาสุดทายความเดือดรอนท่ี
ชาวบานสอบถามมากลับไดคำตอบวาสภาไมอนุมัติ เปนขอที่เราไมอาจจะ
โตแยงไดเนื่องจากการถายทอดสดก็จบแลว เราไมสามารถจะไปพูดกับใครได
วาใครเปนคนพูดวาใครไมอนุมัติ หรือเสนอเขามากี่ครั้งแลวไมอนุมัติ หรือไม
ไดรับการอนุมัติเพราะไมไดเสนอเขามา ก็เปนเพียงการย้ำวาโครงการใดเสนอ
หรือไมเสนอ อนุมัติหรือไมอนุมัติ เปนเรื่องความรูสึกสวนตัวหรือความเห็น
สวนตัวที่วันนี้การใชเงินสะสมเปนเรื่องโครงการที่ผูบริหารเลือกขึ้นมา เลือก
มาจากอะไร เลือกมาจากแผนที่บรรจุไวทั้งหมดโดยไมไดคำนึงถึงวาเดือดรอน
เรงดวน เพราะสาเหตุใด ทำไม อยางไร ทานสมาชิกสภาฯ บางทานบอกวา
เปนการเลือกมาเฉพาะโครงการที่เปนอำนาจของผูบริหารจัดซื้อจัดจางไมเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ผูบริหารจะเลือกใครเขามาทำงานก็ได ถามวาวันนี้โครงการ
ตางๆ เหลานี ้เดือดรอนหรือไม ตนมองวาบางโครงการก็เดือดรอน บาง
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โครงการก็ยังไมเดือดรอน บางโครงการก็ควรอนุมัติ บางโครงการก็ชะลอไว
กอนได ครั้งแรกของการท่ีไมไดอนุมัติสุดแทข้ึนอยูกับทุกทานจะวินิจฉัยท่ีไมได
รับอนุมัติก็เปนการพิจารณารวม ซึ่งตนไดแจงแลววาใหแยกเปนรายโครงการ 
สวนมาครั้งนี้ทางผูบริหารไดเสนอเขามาตามท่ีตนไดแจงไวใหเสนอมาเปนราย
โครงการเพื่อสะดวกตอการอภิปรายและการลงมติ โครงการที่ตนไดอภิปราย
ทุกครั้งยกตัวอยาง เชน โครงการของหมูที่ ๑๒ หอพักตนสมถึงหนาบานอดีต
ผูใหญบานหมูที ่ ๑๒ ถามทุกครั ้งในที ่ประชุมแตไมไดรับการบรรจุเขามา 
เดือดรอนจนไมรูจะเดือดรอนอยางไรกับชุมชน ผานเขาออกรวมกันหลาย
หมูบานไมใชเฉพาะหมูที ่ ๑๒ ใชรวมไปถึงหมูบานใกลเคียงที่ใชเสนทางนี้
สัญจรผูบริหารก็ไมบรรจุเขามา โครงการท่ีผูบริหารเลือกเขามารอบนี้นอยกวา 
๕๐๐,๐๐๐ บาท แตก็เพิ่งบรรจุเขามาหลังจากออกไปประชาคมมาไมกี่เดือน
มานี้ คำถามคือโครงการท่ีเดือดรอนทำไมไมเอาเขามา วันนี้เราตองมาอนุมัติ
เฉพาะที่ผูบริหารเลือกเขามาโดยมีเหตุผลท่ีวาลำดับใดของโครงการ ลำดับท่ี 
๑ ลำดับท่ี ๒ จริงหรือไม หรืออยูลำดับท่ีเทาไรก็เอาเขามาหมด ตนมองวาการ
ใชเงินสะสมเปนเรื ่องของความจำเปนเรงดวน นี้คือสาระที ่ตนใชในการ
พิจารณางบประมาณ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ 

เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรตัน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานเปด (หนาโรงเรียน
บานเปด ดานทิศตะวันออกและทิศเหนือ) จำนวน 191,600 บาท (กองชาง))  
ดวยคะแนนเสียงขางมาก 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๙๘ 

 

   ๓.๑๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานเปด (หนาวัดทาบึง ดานทิศตะวันออกและทิศเหนือ) จำนวน  
265,700 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 1 

บานเปด (หนาวัดทาบึง ดานทิศตะวันออกและทิศเหนือ) จำนวน 265,700 
บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ี
ประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 265,700 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานเปด (หนาวัดทาบึง ดานทิศ
ตะวันออกและทิศเหนือ) ตั้งไว 265,700 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางขยาย
ไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานเปด (หนาวัดทาบึง ดานทิศตะวัน 
ออกและทิศเหนือ) รายละเอียดดังนี้ 
งานขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. ไหลทางกวาง 2.00 -2.20 เมตร ความยาว 62.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร และไหลทางกวาง 1.30 – 2.00 เมตร ความยาว 45.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวไหลทางไมนอยกวา 181.00 ตารางเมตร  

2. ไหลทางกวาง 1.00 - 2.00 เมตร ความยาว 114.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร และไหลทางกวาง 0.00 – 1.70 เมตร ความยาว 25.00 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวไหลทางไมนอยกวา 192.00 ตารางเมตร 
รวมท้ัง 2 ฝง มีพ้ืนท่ีผิวไหลทางรวมไมนอยกวา 373.00 ตารางเมตร  พรอม
ปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด                                                   

    - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี  

16/67 หนาท่ี 6 ขอท่ี 3 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๙๙ 

 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารท่ีนำไปใชได จำนวน  104,284,015.56   บาท  โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพ่ือสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาเห็นชอบ
ตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนขอเสนอใหนำไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ 

เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานเปด (หนาวัดทาบึง 
ดานทิศตะวันออกและทิศเหนือ) จำนวน  265,700 บาท (กองชาง)) ดวย
คะแนนเสียงขางมาก 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๐๐ 

 

   ๓.๑๗ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานเปด (จากบานนางสมศรี ถึงบาน
นางกุหลาบ) จำนวน 109,600 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๗ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 บานเปด (จากบานนางสมศรี ถึงบานนางกุหลาบ) 
จำนวน 109,600 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 109,600 บาท ราย 
ละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานเปด 
(จากบานนางสมศรี ถึงบานนางกุหลาบ) ตั้งไว 109,600 บาท  เพ่ือจายเปน
คากอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 
บานเปด (จากบานนางสมศรี ถึงบานนางกุหลาบ) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ 

1. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
25.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี 

2. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) ความยาว 
24.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี  รวมทั้ง 2 ฝง ความยาวรวม 49.00 
เมตร พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล   
บานเปดกำหนด 

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี  

5/66 หนาท่ี 15 ขอ 5 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
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หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายธนดล  ประเสริฐทรง   การประชุมในครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกับวันท่ี ๒๐ ธันวาคมก็เหมือนกับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ท่ีทานประธานสภาฯ วาเปนการเสนอรวมก็เลยตกไป หากเปนเรื่องหลักเกณฑ

การใชจายเงินสะสมนี้ตนกลับตีความคอนขางกวางวาในระเบียบใหใชจายเงิน
สะสมไดในภารกิจหนาที่ของเทศบาลที่ตองทำ ทำไดทุกอยาง ในการใชคำวา
กรณีเรงดวนนี้เม่ือกอนชวงเปน อบต. ตนเคยอยูในสวนของผูบริหาร จึงขอ
อธิบายความหมายวาเราใชในกรณีเรงดวนเนื่องจากเงินสะสมในสมัยกอนมีไม
เยอะ รายได ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทตอปสะสมมาก็ไดแคเพียงหลักแสน 
เพราะฉะนั้นการขอใชเงินสะสมเลยคุยกันในประเด็นวาตองเรงดวนจึงใชเงิน
สะสม แตถาดูในกรอบกฎหมายจริงๆ คือใชไดเม่ือมีเงินสะสมในปริมาณท่ี
สมควรจะนำมาใชเพื่อแกไขบัญหาที่เปนภารกิจหลักของเทศบาล ใชไดไม
จำเปนตองวาเรงดวนแตใชไดทุกจังวะทุกกรอบของเทศบาลทองถิ่นที่มีหนาท่ี
ตองทำ นี้คือการตีความท่ีพวกตนเคยใชมา ยกตัวอยางตอนนี้เงินสะสมจำนวน 
๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถูกยกเลิกไปแลวประมาณ ๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลว 
จากโครงการ ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากทอ HDPE แลวก็ ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท จากรถของสำนักปลัดเทศบาล รวมเงินเดิม ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีไมได
ใชรวมเปน ๘๙,๐๐๐,๐๐๐ บาทจาก ๑๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ถือวามีเงิน
เหลือจำนวนมากท่ีจะใชจายเงินสะสม อีกสวนหนึ่งการท่ีจะบอกวาเอาเขาเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายป พ.ศ. ๒๕๖๘ ไดแตตนไมเห็นข้ันตอนหรือ
กำหนดการ แตถามวาเทศบัญญัติเงินจะเขาเม่ือไหร รายไดจะเขามาเม่ือไหร 
ที่จะมาดำเนินการตามโครงการพัฒนาเหลานี ้หากตองลาชาไปหรือลาชากวา
การที่จะใชจายเงินสะสม ตนก็เพ่ิงจะเขาใจในเหตุผลที่มีการกลาวอางเม่ือ
สักครูวาต่ำกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาทนั้นไมอนุมัติ แตวิธีการบริหารงบที่ต่ำกวา 
๕๐๐,๐๐๐ บาท มีระเบียบฯ กำหนดใหตองตกลงจาง เขาก็ดำเนินการตาม
ระเบียบฯ ใครจะไดหรือไมไดเปนเรื่องของการมองโลกในแงรายหรือไม คิด
เอาเองหรือไมวาถาเปนฉันจะทำแบบนี้เพราะฉะนั้นไมตองใหคนอื่นทำ ตน
อนุมานอยางนี้ใหบันทึกไวเปนหลักฐานไวในรายงานการประชุม 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 
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นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนขอเอยนามทานธนดล ประเสริฐทรง ท่ีทานอภิปรายนั้นตนเขาใจ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เรื่องการขอใชเงินสะสมแตขอเท็จจริงที่ทางฝายบริหารเอาเขามานี้มีความ

จำเปนตรงไหน ที่ถนนชำรุดทานไมบรรจุเขามา ท่ีเดือดรอนจริงๆ อยางเชน
หมูบานจุไรรัตนเขารองเรียนมาบอยครั้งก็ไมบรรจุเขามา สิ่งที่ไมเดือดกลับ
บรรจุเขามา แลวจะใหพวกตนพิจารณาไดอยางไร 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นายธนดล  ประเสริฐทรง   ตนขอใชสิทธิ์พาดพิง ระเบียบการใชเงินก็มีอยูซ่ึงหมูบานจุไรรัตนเขา 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ รองเรียนดวยวิธีการใด กระบวนการเขามาถึงข้ันตอนไหนทานชวยอธิบายดวย

ตนก็จะไดตามทันวาทำไมไมทำสักที มีอยูในแผนหรือยัง มีปริมาณงานท่ี
ชัดเจนแลวหรือยัง รองเรียนแบบไหน ทานใชคำวารองเรียนจนดูกวาง ดู
เหมือนวาพูดเอามันส อยาพูดเอามันสแตขอใหพูดตามความจริง ดวยเหตุผล
เอาเอกสารมายันเลยวาจุไรรัตนอยูในแผนตรงไหน หนาท่ีเทาไร ตนใชสิทธิ์
พาดพิงตนเฉพาะประเด็นนี้ ตนไมใชผูบริหารท่ีเสนอแตเอยชื่อตน ดูเหมือนวา
ตนสมรูรวมคิดกับฝายบริหารท่ีจัดทำเปนญัตติ ตนบอกวาโครงการพวกนี้
ตกคางมาครั้งกอนท่ีเคยเสนอมาแลว เราก็ผานมติท่ีฝายบริหารเสนอเปนญัตติ
รวมก็เลยตกไป ฝายบริหารก็เลยแยกมา ตนก็ชี้ใหเห็นวามีในแผน มันจะต่ำ
กวา ๕๐๐,๐๐๐ บาทก็เปนเนื้องานของเขา จะใหทำกลับไปกลับมาใหเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาทก็ทำไมไดในพื้นที่เดิม ตองเอาเหตุผลเอาปญญาหนอย ตนก็
ชอบลูกผูชาย เอาปญญาก็เอาปญญา เอามากกวาปญญาก็เอา เอาประเภท
เรณูก็ยิ่งชอบ 

นายชัยรัตน  มัสมี   เม่ือสักครูทานแสนศักดิ์ไดอภิปรายตามความเขาใจของทาน ถาทาน 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ไมมีหลักฐานวาโครงการใดบางที่บรรจุในแผนแลวแตยังไมทำ ถาไมมีจริงเรา

คงจะตำหนิกันได แตถามีจริงก็เอาหลักฐานมาอางอิง จากนั้นไดถามในท่ี
ประชุมวามีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม
หรือไม 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตนยังยืนยันเชนเดิมในเรื่องของความเดือดรอน มิใชท่ีจะหยิบโครงการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ใดข้ึนมาทานอาจจะมองวาตกลงจางแลวเปนอยางไร ตกลงจางแลวไมอนุมัติก็

เปนเอกสิทธิ์ของทุกทาน วันนี้ตนไมกาวลวงความเห็นของใคร ในสวนของตน
ที่อภิปรายคือตนมองวาโครงการท่ีเปนความเดือดรอนทำไมไมเลือกเขามา  
เดือดรอนกับไมเดือดรอนอันไหนเรงดวนกวากัน ถามวามีอยูในแผนหรือไม 
ทุกโครงการท่ีเลือกมาอยูในแผนหมด แมแตที่ทานแสนศักดิ์พูดก็อยูในแผน
และมีตัวเลขงบประมาณอยูในแผนแลว จะขอใหทางผูจัดทำแผนไดยืนยันใน
เอกสารก็ไดวาไดมีการบรรจุไวในแผนแลว มีงบประมาณเปนจำนวนเงินเทาใด 
ตนขอยืนยันเพราะวาตนเห็นแผนในโครงการดังกลาวแลว ตนไดเปดดูและ
ยืนยันใหทานแสนศักดิ์ได มีเปนเอกสารซึ่งทางเจาหนาที่ไดแจกใหเราที ่จะ
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เลือกโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๘ มี
โครงการที่ทานแสนศักดิ์ไดอภิปรายตนยืนยัน สวนในเรื่องที่ทานบอกวาจะ
เรงดวนหรือไมเรงดวนก็เลือกไดตรงนี้ก็เปนบรรทัดฐานของทาน ตนอภิปราย
ในความเห็นของตนเอง ความเห็นของตนคือการใชเงินสะสมควรมีหลักคือ
บริการสาธารณะมีความคุมคาและจำเปน นี้คือสาระท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีใชเงิน
สะสม แชนเดียวกับการที่ทานนายกเทศมนตรีไดเสนอโครงการวางทอ HDPE 
เขามามีความจำเปนนั้นตนเห็นดวย เพียงแตไมเห็นดวยในวัสดุจึงไมไดอนุมัติ 
หากไมไดใชวัสดุนี้ตนอนุมัติแนนอน ในสวนของโครงการที่เลือกเขามาตนใน
ฐานะที่อาจไมไดพาดพิงชื่อมองเรื่องความเรงดวนหรือไม ตรงนี้คือที่ตนลุก
ขึ้นมาอภิปรายในสวนความคิดเห็นของตนเปนสาระสำคัญที่ตนจะอนุมัติ โดย
สวนตัวผูเดียวไมเกี ่ยวกับผูอื ่นคือ ๓ องคประกอบสำคัญ และสิ่งสำคัญคือ
เดือดรอน ไมร ู หรือไมทราบวาอยู อันดับใด อันดับ ๑ อันดับ ๒ อยู ใน
ปงบประมาณใดเพราะทุกวันนี้เราแกไขแผนไดตลอดเวลาจะเปลี่ยนทุกเดือน
เราก็ทำมาแลว เพราะฉะนั้นวันนี้เพียงแควาความเดือดรอนชาวบานรองมา 
เหมือนโครงการแรกทำไมทานสมาชิกสภาฯ จึงยกมือให ๑๑ เสียง งดออก
เสียง ๑ เสียง เพราะผูใหญบานหมูที ่ ๑ พูดทุกครั้งที่มาประชุมวามีความ
เดือดรอน เดือดรอน และเดือนรอน วันนี้เราจึงไดอนุมัติ แตหากโครงการใดท่ี
อยูในแผนอาจจะยังไมไดเดือดรอนถึงขนาดที่วาจะตองอนุมัติภายในวันนี้ ตน
ก็มองวาเห็นดวยกับเพื ่อนสมาชิกที ่จะใหนำไปบรรจุไว ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่จะถึงนี้ งบประมาณมีไดใชหรือ
ไมไดใช เก็บไวก็ไมเนาไมเสีย หากในปหนาเกิดเหตุโรคอุบัติใหมซึ่งเราเคยมี
มาแลว เชน โควิด เทศบาลจึงตองใชเงินสะสมในการขออนุมัติจัดชื้อวัคซีน แม
เราจะไดกันเงินไวแลว ๖๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถาวันนี้เกิดสิ่งท่ีอาจจะไมได
คาดคิดคาดฝนขึ้นเงินงบประมาณที่เรามีอยูเราก็ควรตองใชในสิ่งที่เราตองใช
หรือไม นี้คือความเห็นสวนตัวของตน 

นายชัยรัตน  มัสมี   เม่ือสักครูทานแสนศักดิ์มีเอกสารท่ีจะชี้แจง ขอใหทานสุพลนำเอกสาร 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ไปใหทานธนดลเพื่อใหคลายขอของใจในเอกสารแผนพัฒนาเทศบาลวามีซอย 

จุไรรัตน ซอย ๑ และซอย ๓ ท่ีมีความเดือดรอน เม่ือวันกอนเราไดลงไปดูพ้ืนท่ี
ซ่ึงจุดนี้มีอยูในแผนพัฒนา แตทำไมไมมีการบรรจุขออนุมัติโครงการนี้ และอีก
จุดหนึ ่งคือหมูที ่ ๑๖ บานแกนพยอมบริเวณหมู บ านอโณทัย โครงการ 
๖,๐๐๐,๐๐๐ กวาบาทของป พ.ศ. ๒๕๖๘ แตไมนำมาบรรจุขออนุมัติในวันนี้
เพราะน้ำทวมตลอดเวลา การยกระดับถนนหรือการวางทอระบายน้ำมีขอมูล
ท้ังหมด ไมรูเพราะสาเหตุอะไรจึงไมบรรจุเขามา จากนั้นไดถามในท่ีประชุมวา
มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม 
ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด
ออกเสียง ๐ เสียง 
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เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 
๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 
บานเปด (จากบานนางสมศรี ถึงบานนางกุหลาบ) จำนวน 109,600 บาท 
(กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๑๘ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานเปด (ถนนศรีจันทรขางโรงเรียน
เทศบาลบานเปดทิศตะวันตก ถึงสำนักงานปองกันเทศบาลตำบลบานเปด) จำนวน 499,200 บาท (กอง
ชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๘ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานเปด (ถนนศรีจันทรขางโรงเรียนเทศบาล
บานเปดทิศตะวันตก ถึงสำนักงานปองกันเทศบาลตำบลบานเปด) จำนวน 
499,200 บาท (กองชาง)) จากนั ้นไดเช ิญฝายบริหารอธิบายช ี ้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 499,200 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 2 บานเปด 
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(ถนนศรจีันทรขางโรงเรียนเทศบาลบานเปดทิศตะวันตก ถึงสำนักงานปองกัน
เทศบาลตำบลบานเปด) ตั้งไว 499,200 บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางวาง
ทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 บานเปด 
(ถนนศรจีันทรขางโรงเรียนเทศบาลบานเปดทิศตะวันตก ถึงสำนักงานปองกัน
เทศบาลตำบลบานเปด) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
148.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง

ครั้งท่ี 10/67 หนาท่ี 4 ขอ 2 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  ตนในฐานะสมาชิกสภาฯ เขต ๑ ก็เห็นดวยกับโครงการนี้ ซ่ึงตนได 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ออกไปดูพ้ืนท่ีแลวมีความเดือดรอนจริง ตนจึงขออภิปรายสนับสนนุ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 
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นายธนดล  ประเสริฐทรง   ตนขออภิปรายในแผนของหมูบานจุไรรัตน ซอย ๒ และซอย ๓ เปน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เอกสารในชุดท่ีแยกตางหากไมใชเอกสารประกอบการประชุมในวันนี้ ตนไมได

ดูวาเปนการเตรียมในแผนป ๒๕๖๘ ซึ่งเปนเอกสารที่ฝายบริหารอยากให
สมาชิกสภาฯ เขามาดูดวยกันแตยังไมมีโอกาสไดเปดดู ตนพอเขาใจแลวเพราะ
เอกสารนี้มายืนยันได แตตองบอกกอนวามีการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๗/๖๗ เพ่ิง
เพิ่มเติมเขามาทางฝายบริหารคงจะมองวาจะนำไปบรรจุลงในเทศบัญญัติป 
๒๕๖๘ จึงเตรียมตรงนี้ไว โครงการในระเบียบวาระที่ ๓.๑๘ ในการประชุม
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งตอนนั้นมติที่ประชุมไมใหผาน ๕ ตอ ๗ 
เสียง เม่ือวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลท่ี
ผานมา ตนไดหยิบยกเรื่องนี้ข้ึนมาซ่ึงเก่ียวของกับทานปยวรรณก็ไดหันมาดู ซ่ึง
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตนไดหยิบยกเรื ่องนี้ขึ ้นมาวาสมาชิกสภาฯ 
ไมใหความเห็นชอบและทานปยวรรณไดตอบในที่ประชุมวันนั้นวาเนื่องจาก
งบประมาณที่เสนอขอใชจายเงินสะสมสูงกวาที่อยูแผนพัฒนา ทานใชคำพูดนี้ 
ดังนั้นไมใชเวทีที่เราจะไปแลกเปลี่ยนหรือตอบโตอะไรกัน แตตนก็สงสัยวาท่ี
ไมใหเพราะวางบประมาณเกินกวาที่มีแผน งบประมาณจำนวน ๕๐๔,๐๐๐ 
บาท ที่เสนอเขามางบประมาณเกินกวาในแผน แตทำไม ๑๙ โครงการที่ทาน
นายกเทศมนตรีขอถอนญัตติออกไปซ่ึงก็เกินแผนเหมือนกัน แต ๑๙ โครงการ
นั้นทานสมาชิกสภาฯ ใหความเห็นชอบโครงการในวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ 
จนทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติที ่ ๓.๒ เขามาขอยกเลิกโครงการ แต
สุดทายตองเปลี่ยนเปนขอถอนญัตติออกเพราะจะไปเดินหนาตอไป ทั้ง ๑๙ 
โครงการนั้นก็สูงกวาแผนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเหตุผลที่ทานปยวรรณกลาว
ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วาที่ไมอนุมัติโครงการนี้ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๖ เพราะประมาณการสูงกวาแผนตนจึงเกิดขอสงสัย ถาสูงกวาแผน ๑๙ 
โครงการน ั ้นก ็ส ูงกว าแผนแต ก ็ผานการอน ุม ัต ิ  และขออน ุญาตทาน
ประธานสภาฯ ชี้แจงใหทานสมพงษเขาใจในระเบียบวาระที่ ๓.๒ ที่ผานมา 
เมื่อทานนายกเทศมนตรีไดถอนญัตติออกไปแลวฝายบริหารก็ตองเดินหนาทำ
โครงการตอไป ไมใชวาฝากผูบริหารใหบรรจุเขาในเทศบัญญัติป ๒๕๖๘ ไมใช
ซ่ึงทานจะทำในชวงนี้ท่ีไดรับอนุมัติใชจายเงินสะสมไปแลว ๑๙ โครงการนี้ จะ
เดินหนาตอในการประกาศเขาสู ระบบ ไมใชวาถอนออกแลวมันจะตกไป 
จะตองเอาไปเขาในเทศบัญญัติใหม ไมใช จะไดเขาใจตรงกัน ตนไมอยากให
เอาไปขยายความบอกกลาวใหผูอื่นเขาใจผิดไปดวย เราเปนสมาชิกคนหนึ่ง
ของเทศบาลตำบลบานเปด เม่ือเกิดเหตุการณเรื่องราวอะไรตางๆ สิ่งท่ีเราควร
จะชวยกันก็คืออธิบายสรางความเขาใจอันดีใหกับประชาชนคนท่ีไมรูกฎหมาย 
ไมรูลำดับขั้นตอน ไมรูหลักเกณฑใหเขาใจ ใหความรูเขาวาจริงๆ แลวมันคือ
แบบนี้ ไมใชไปซ้ำเติมวาฝายบริหารไมมีความสามารถอยางโนนอยางนี้ ทำให
คนอื่นเขาใจแบบผิดๆ ไปอีก ตนไมอยากใหเปนแบบนั้น ที่ตนไดยกตัวอยางนี้
ขึ้นมาเพื่อใหพวกเราไดเขาใจวาถาเราซ้ำเติมองคกรของเรา อยางไรก็ไมเปน
เรื่องที่เปนมงคลสำหรับทุกคน ทั้งฝายบริหารทั้งฝายขาราชการประจำและ
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พวกเราทุกคน เราอาจจะมองตางมุมขัดแยงกันในเรื่องของหลักคิดเปนเรื่อง
ธรรมดา ดวยเหตุผลอะไรตางๆ ก็แลวแตหรือดวยเงื่อนไขอะไรก็แลวแต อยา
เอาความเขาใจผิดๆ ของตัวเองไปขยายตอ ตนก็ตองตามไปอธิบายในหลาย
เรื่องอยูก็ไมอยากใหเกิดประเด็นเหลานี้ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นายสมพงษ  พรหมแสง   เก่ียวกับการถอนญัตติของนายกเทศมนตรีนั้นตนทราบ แตเอกสาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ นี้ที่ตนบอกวายกเลิกก็มี ยกเลิกโครงการแลวถอนญัตติออกไปเพื่อจะนำไปสู

การทำใหมตนเขาใจ แตว าในสวนนี ้เราอนุมัติงบประมาณไปเพื ่อจะให
ประชาชนไดรับการแกไขที่เรงดวน ท่ีทานถอนญัตติออกไปแลวเมื่อไหรทาน
จะทำคือที่ตนสงสัย ไมใชวาทานจะไมทำ ที่ยกเลิกก็มีโครงการตามเอกสารนี้
ทานบอกวาขอถอนญัตติตนก็ไมไดวาอะไร แตตนถามวาเมื่อไหรทานจะทำ ท่ี
ตนสงสัยคือจะเริ่มทำอีกเมื่อไหร อยาลืมและอยาพลาดเลย ตนจะติดตามวา
ทานจะทำเมื่อไหรหรือ ทานจะนำมาบรรจุเขาเทศบัญญัติหรือทานจะทำ
อยางไร ตนไมไดบอกวาทานไมทำ 

นายชัยรัตน  มัสมี   ญัตตินี้ไดผานไปแลว ขอใหเปนไปตามข้ันตอนเพราะวาเราตองใชเวลา 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เวลาในการประชุมอีกนาน อยากใหทุกทานอยูในระเบียบการประชุม สิ่งท่ี

ผานไปแลวเราไปอภิปรายในระเบียบวาระอื่นๆ มีทานสมาชิกสภาฯ ทานใด
จะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม  

นายปศนพล  เมืองสนธิ์   ตนขอสอบถามเพ่ิมเติมโครงการของหมูท่ี ๒ ในรายละเอียดงานจะ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เปนทอระบายน้ำขนาด ๖๐ เซนติเมตร จากถนนศรีจันทรถึงโรงเรียนเทศบาล 

ตนอยากสอบถามเพิ่มเติมจากทางผูเกี่ยวของในสวนของตนทางจะเปนทอ
รวมกับเสนเมนของเสนศรีจันทรหรือไม ในแบบจุดสิ้นสุดโครงการจะอยูท่ีถนน
ศรีจันทรตรงหัวมุม จุดเริ่มตนโครงการจะอยูที่รั้วโรงเรียนเทศบาล ณ ตอนนี้
จุดสิ้นสุดโครงการนี้ตนไมแนใจวาจะเชื่อมตอกับทอเมนท่ีมาจากถนนศรีจันทร
ออกมาจากหมูบานเราหรือไม 

นายชัยรัตน  มัสมี   ขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายจตุพล  สิทธิ    ตนขออนุญาตใหทางกองชางไดอธิบายชี้แจงตอท่ีประชุม 
รองนายกเทศมนตรี  

นายจเร  ขุมดินพิทักษ   สำหรับโครงการวางทอระบายน้ำจุดเริ่มตนโครงการคือเชื่อมตอกับ 
หัวหนาฝายแบบแผนและ ถนนศรีจันทรเขามาบรรจบกับถนนเสนแมหนูพลอยและจะมีการวางทอท้ัง 
กอสราง สองฝง โครงการนี้ตัดปริมาณลงประมาณ ๙ เมตรเพราะมีโครงการของแมหนู

พลอยรองรับไวอยูแลว 
 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๐๘ 

 

นายชัยรัตน  มัสมี   ถนนเสนนี้คงเขาใจแลววาเปนเสนขางโรงเรียนฝงทิศตะวันตกไปถึง 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว สามแยกท่ีพวกเราเคยไปดูโครงการดวยกัน แตนาเปนหวงคือถาโครงการนี้

เสนบานแมหนูพลอยยังไมไดทำมาน้ำก็จะไปขังอยูตรงนั้น ซ่ึงตนไมแนใจวาจะ
ไปเชื่อมกับถนนเสนบานแมหนูพลอยหรือไม จากนั้นไดถามในที่ประชุมวามี
สมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพิ ่มเติมหรือไม 
ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งด
ออกเสียง ๓ เสียง 
เห็นชอบ ๙ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๓ เสียง คือ 

๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 2 
บานเปด (ถนนศรีจันทรข างโรงเรียนเทศบาลบานเปดทิศตะวันตก ถึง
สำนักงานปองกันเทศบาลตำบลบานเปด) จำนวน 499,200 บาท (กองชาง))   
ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๑๙ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานโคกฟนโปง (บานเลขท่ี 217 เช่ือม
กับทอเดิมหนาวัดกองศรี) จำนวน 99,000 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระท่ี ๓.๑๙ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานโคกฟนโปง (บานเลขที่ 217 เชื่อมกับทอ
เดิมหนาวัดกองศรี) จำนวน 99,000 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝาย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๐๙ 

 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตรี  งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 99,000 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานโคก
ฟนโปง (บานเลขที่ 217 เชื่อมกับทอเดิมหนาวัดกองศรี) ตั ้งไว 99,000 
บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานโคกฟนโปง (บานเลขท่ี 217 เชื่อมกับทอเดิมหนาวัด
กองศรี) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
49.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี  พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (2) 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 

5/66 หนาท่ี 27 ขอ 27 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาท่ีของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท  โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๒ เสียง 
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เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 
๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คือ 

๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 
บานโคกฟนโปง (บานเลขที่ 217 เชื่อมกับทอเดิมหนาวัดกองศรี) จำนวน 
99,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๒๐ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานโคกฟนโปง (จากชุมชนวังทอง4 ถึงถนนโครงการหมูบานอยูเจริญ) 
จำนวน 331,100 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๐ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานโคกฟน

โปง (จากช ุมชนว ังทอง4 ถึงถนนโครงการหมู บ านอยู  เจร ิญ) จำนวน 
331,100 บาท (กองชาง)) จากนั ้นไดเช ิญฝายบริหารอธิบายช ี ้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 331,100 บาท ราย 
ละเอียดดังนี้ 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานโคกฟนโปง (จากชุมชนวังทอง 4 ถึง
ถนนโครงการหมู บานอยู เจริญ) ตั ้งไว 331,100 บาท เพื ่อจายเปนคา



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๑๑ 

 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานโคกฟนโปง (จากชุมชนวังทอง
4 ถึงถนนโครงการหมูบานอยูเจริญ) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความยาว 126.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 504.00 ตารางเมตร  พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 7 ขอ 4 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  โครงการนี้ตนขอใหทางฝายบริหารนำไปบรรจุเขาในเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ 

เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๑๒ 

 

๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 

๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรัตน มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานโคกฟนโปง (จากชุมชนวังทอง4 
ถึงถนนโครงการหมูบานอยูเจริญ) จำนวน 331,100 บาท (กองชาง)) ดวย
คะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๒๑ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 บานคำไฮ (ถนนหนารานอ๊ีดขาวสาร) จำนวน 233,000 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๑ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานคำไฮ 

(ถนนหนารานอี๊ดขาวสาร) จำนวน 233,000 บาท (กองชาง)) จากนั้นได
เชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 233,000 บาท ราย 
ละเอียดดังนี้ 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 บานคำไฮ (ถนนหนารานอี๊ดขาวสาร) ตั้งไว 
233,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 
บานคำไฮ (ถนนหนารานอ๊ีดขาวสาร) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 7.50-13.00 เมตร ความยาว 34.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื ้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 348.50 ตารางเมตร  
พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปด
กำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 8 ขอ 5 (กองชาง) 
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โดยมีเหตุผลคือ 
1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต

เทศบาลตำบลบานเปด  
2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  โครงการนี้ตนขอใหทางฝายบริหารนำไปบรรจุเขาในเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีเ้พ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ 

เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
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งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 6 บานคำไฮ (ถนนหนารานอ๊ีด
ขาวสาร) จำนวน 233,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๒๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานกอก (ซอยบานกอก 32 ฝงทิศ
ตะวันออก) จำนวน 292,000 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานกอก (ซอยบานกอก 32 ฝงทิศตะวันออก) 
จำนวน 292,000 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 292,000 บาท ราย 
ละเอียดดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 บานกอก 
(ซอยบานกอก 32 ฝงทิศตะวันออก) ตั้งไว 292,000 บาท เพื่อจายเปนคา
กอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 
บานกอก ( ซอยบานกอก 32 ฝงทิศตะวันออก) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
85.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 9 ขอ 6 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๑๕ 

 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายปศนพล  เมืองสนธิ์   ในระเบียบวาระท่ี ๓.๒๒ โครงการวางทอตนขอเพ่ิมเติมในเรื่องของ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เอกสาร ในตอนนี้จะมีแบบ สารบัญแบบ และแผนที่พอสังเขป ตนไดดูแผน

ที่ตั้งโครงการโดยเฉพาะโครงการที่เปนทอ พอเปนแบบท่ีมีแถบเนนขอความ
หรือไฮไลท (Highlight) มาเราจะไมสามารถระบุไดวาอยูฝงซายหรือฝงขวาใน
แผนท่ี และแบบแปลนก็ยังไมชัดเจนเพราะเรายังไมรูวาอยูฝงไหนโดยเฉพาะ
ในโครงการที่เปนทอ ในโอกาสตอไปตนขอใหเพิ่มรายละเอียดในสวนของงาน
ทอดวย 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้เพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ 

เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรตัน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
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มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 
บานกอก (ซอยบานกอก 32 ฝงทิศตะวันออก) จำนวน 292,000 บาท (กอง
ชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๒๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานกอก (ซอยหอพักธงชัย ฝงทิศใต
หนองกอก) จำนวน 405,000 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสมี   ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานกอก (ซอยหอพักธงชัย ฝงทิศใตหนองกอก) 
จำนวน 405,000 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 405,000 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 บานกอก 
(ซอยหอพักธงชัย ฝงทิศใตหนองกอก) ตั้งไว 405,000 บาท เพ่ือจายเปนคา
กอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 
บานกอก (ซอยหอพักธงชัย ฝงทิศใตหนองกอก) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
119.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี  พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 10 ขอ 7 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
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อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ เสียง งด

ออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 
บานกอก (ซอยหอพักธงชัย ฝงทิศใตหนองกอก) จำนวน 405,000 บาท 
(กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๒๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 
บานกอก (ถนนซอยบานกอก 38) จำนวน 354,000 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสราง

วางทอระบายน้ำพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานกอก (ถนน
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ซอยบานกอก 38) จำนวน 354,000 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝาย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 354,000 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 7 บานกอก (ถนนซอยบานกอก 38) ตั ้งไว  
354,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บาน
กอก (ถนนซอยบานกอก 38) รายละเอียดดังนี้ 
งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ยกระดับผิวจราจรกวาง 3.40 เมตร  ความยาว 62.00 เมตร  หนา 
0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 202.16  ตารางเมตร 
งานวางทอระบายน้ำ 

1. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3)  ความยาว 
62.00  เมตร พรอมบอพัก  

2. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
62.00 เมตร พรอมบอพัก รวมทั้ง 2 ฝง ความยาวรวม 124.00 เมตร  
พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปด
กำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 12 ขอ 8 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ การใชจายเงินสะสม
เปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ินและอยูภายใตเง่ือนไขกิจการซ่ึงอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปดมีเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลวเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๑๙ 

 

ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นายชัยรัตน  มัสมี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอม
บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 บานกอก (ถนนซอยบานกอก 38) จำนวน 
354,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

นายชัยรัตน  มัสมี   ขณะนี้เวลา ๑๘.๒๒ น. เนื่องจากไดประชุมเปนเวลานานพอสมควร 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว แลว ตนขอใหพักการประชุมเพ่ือรบัประทานอาหารเย็นเปนเวลา ๓๐ นาที 

หลังจากพักการประชุม ๓๐ นาที 

   ๓.๒๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 
บานกอก (ถนนซอยบานกอก 36) จำนวน 364,000 บาท (กองชาง)) 

 

 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๒๐ 

 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสราง

วางทอระบายน้ำพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานกอก (ถนน
ซอยบานกอก 36) จำนวน 364,000 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝาย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 364,000 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 7 บานกอก (ถนนซอยบานกอก 36) ตั ้งไว  
364,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บาน
กอก (ถนนซอยบานกอก 36) รายละเอียดดังนี้ 
งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ยกระดับผิวจราจรกวาง 3.30 เมตร ความยาว 65.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 205.86 ตารางเมตร 
งานวางทอระบายน้ำ 

1. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
65.00 เมตร พรอมบอพัก  

2. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
65.00 เมตร พรอมบอพัก รวมทั้ง 2 ฝง ความยาวรวม 130.00 เมตร  
พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปด
กำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 14 ขอ 9 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งนี้ การใชจายเงินสะสม



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๒๑ 

 

เปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื ่อนไขกิจการซึ ่งอยู ใน
อำนาจหนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการขณะนี้เทศบาล
ตำบลบานเปดมีเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลวเงินสะสมตามบัญชี
เงินฝากธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดได
พิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอม
บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 7 บานกอก (ถนนซอยบานกอก 36) จำนวน 
364,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๒๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 บานหนองโจด (ซอย 6 ในชุมชนดวงตะวันจากบานนางใหม ถึงบานเลขท่ี 
233) จำนวน 318,900 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนอง

โจด (ซอย 6 ในชุมชนดวงตะวันจากบานนางใหม ถึงบานเลขท่ี 233) จำนวน 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๒๒ 

 

318,900 บาท (กองชาง)) จากนั ้นไดเช ิญฝายบริหารอธิบายช ี ้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 318,900 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองโจด (ซอย 6 ในชุมชนดวงตะวัน
จากบานนางใหม ถึงบานเลขท่ี 233) ตั้งไว  318,900 บาท เพ่ือจายเปนคา
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองโจด (ซอย 6 ในชุมชน
ดวงตะวัน จากบานนางใหม ถึงบานเลขท่ี 233) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 485.00 ตารางเมตร  พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 15 ขอ 10 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปดมีเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลวเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

 
 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๒๓ 

 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองโจด (ซอย 6 ในชุมชน
ดวงตะวันจากบานนางใหม ถึงบานเลขที่ 233) จำนวน 318,900 บาท 
(กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๒๗ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 8 บานหนองโจด (จากบานนางสำรวย ถึง
บานนางจินตนา) จำนวน 398,800 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๗ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานหนองโจด (จากบานนางสำรวย ถึงบานนาง
จินตนา) จำนวน 398,800 บาท (กองชาง)) จากนั ้นไดเชิญฝายบริหาร
อธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 398,800 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
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วางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 8 บาน
หนองโจด (จากบานนางสำรวย ถึงบานนางจินตนา) ตั้งไว 398,800 บาท  
เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู ที ่ 8 บานหนองโจด (จากบานนางสำรวย ถึงบานนางจินตนา)  
รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ 

1.ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
67.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี  

2.ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
78.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝง ความยาวรวม 145.00 
เมตร พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล   
บานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 16 ขอ 11 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปดมีเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลวเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 8 
บานหนองโจด (จากบานนางสำรวย ถึงบานนางจินตนา) จำนวน 398,800 
บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๒๘ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 บานหนองขาม (ซอยทองนิมิตร 2 และ 
3) จำนวน 290,400 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๘ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 9 บานหนองขาม (ซอยทองนิมิตร 2 และ 3) 
จำนวน 290,400 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 290,400 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 9 บาน
หนองขาม (ซอยทองนิมิตร 2 และ 3) ตั้งไว 290,400 บาท เพ่ือจายเปนคา
กอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 
บานหนองขาม (ซอยทองนมิตร 2 และ3 ) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ (ซอยทองนิมิต 2) 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๒๖ 

 

1. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
49.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี  

2. ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 
49.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝง ความยาวรวม 98.00 
เมตร  
งานวางทอระบายน้ำ (ซอยทองนิมิต 3) 

     ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
41.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี รวมทั้ง 2 ซอยความยาวรวม 139.00 
เมตร พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล   
บานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้ง

ท่ี 5/66 หนาท่ี 46 ขอ 67 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปดมีเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลวเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๒๗ 

 

๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 9 
บานหนองขาม (ซอยทองนิมิตร 2 และ 3) จำนวน 290,400 บาท (กอง
ชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๒๙ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานคำไฮ (ซอยแยกรานปานใจ ถึงบานนายอนุชา ทองยา) จำนวน 
162,000 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๒๙ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานคำไฮ 

(ซอยแยกรานปานใจ ถึงบานนายอนุชา ทองยา) จำนวน 162,000 บาท 
(กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 162,000 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานคำไฮ (ซอยแยกรานปานใจ ถึงบาน
นายอนุชา ทองยา) ตั ้งไว 162,000 บาท เพื ่อจายเปนคากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานคำไฮ (ซอยแยกรานปานใจถึงบานนาย
อนุชา ทองยา) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 256.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๒๘ 

 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 
8/66 หนาท่ี 23 ขอ 14 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปดมีเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลวเงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานคำไฮ (ซอยแยกรานปานใจ 
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ถึงบานนายอนุชา ทองยา) จำนวน 162,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนน
เสียงขางมาก 

   ๓.๓๐ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บานคำไฮ (ถนนบานเลขท่ี 129/3 
ถึงรานซอมมอเตอรไซต) จำนวน 257,000 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๐ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 บานคำไฮ (ถนนบานเลขท่ี129/3 ถึงรานซอม
มอเตอรไซต) จำนวน 257,000 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหาร
อธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ในระเบียบวาระท่ี ๓.๓๐ นี้ตนขออนุญาตมอบหมายใหรองนายก 
นายกเทศมนตร ี เทศมนตรีอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 257,000 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บาน
คำไฮ (ถนนบานเลขท่ี 129/3 ถึงรานซอมมอเตอรไซต) ตั้งไว 257,000 
บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู ที ่ 10 บานคำไฮ (ถนนบานเลขท่ี 129/3 ถึงรานซอม  
มอเตอรไซต) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ   

    ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
72.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 17 ขอ 12 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๓๐ 

 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ เสียง งด

ออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 
บานคำไฮ (ถนนบานเลขท่ี 129/3 ถึงร านซอมมอเตอรไซต) จำนวน 
257,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๓๑ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 10 บานคำไฮ (ถนนรานมหาชัย ถึง
บานเลขท่ี 11) จำนวน 477,000 บาท (กองชาง)) 

 

 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๓๑ 

 

 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๑ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 บานคำไฮ (ถนนรานมหาชัย ถึงบานเลขท่ี 11) 
จำนวน 477,000 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน ๔๗๗,๐00 บาท รายละเอียด
ดังนี้  

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง  งบลงทุน หมวด 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ  โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 10 บาน
คำไฮ (ถนนรานมหาชัย ถึงบานเลขที่ 11) ตั้งไว 477,000 บาท  เพื่อจาย
เปนคากอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 10 บานคำไฮ (ถนนรานมหาชัยถึงบานเลขท่ี 11) รายละเอียดดังนี ้
งานวางทอระบายน้ำ   

    ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
135.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

-  เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  แกไข ครั้งท่ี 

16/67  หนาท่ี  18  ขอ 13  (กองชาง) 
รวมงบประมาณท่ีขออนุมัติใชจายเงินสะสมท้ังสิ้น 477,000 บาท  

โดยมีเหตุผลคือ 
1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน

เขตเทศบาลตำบลบานเปด  
2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๓๒ 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม  

เห็นชอบ ๑๒ เสียง  
ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๐ เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 
บานคำไฮ (ถนนรานมหาชัย ถึงบานเลขท่ี 11) จำนวน 477,000 บาท (กอง
ชาง)) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

   ๓.๓๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานสันติสุข (ทางเขาบานพอไพฑูรยตลอดสาย) จำนวน 173,200 
บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานสันติ

สุข (ทางเขาบานพอไพฑูรยตลอดสาย) จำนวน 173,200 บาท (กองชาง)) 
จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 173,200 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 บานสันติสุข (ทางเขาบานพอไพฑูรยตลอด
สาย) ตั้งไว 173,200 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 11 บานสันติสุข (ทางเขาบานพอไพฑูรยตลอดสาย) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความยาว 65.50 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 262.00 ตารางเมตร  พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๓๓ 

 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 
16/67 หนาท่ี 19 ขอ 14 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพ่ือสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๖ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๕ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 11 บานสันติสุข (ทางเขาบานพอ



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๓๔ 

 

ไพฑูรยตลอดสาย) จำนวน 173,200 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขาง
มาก 

   ๓.๓๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บานกอกนอย (ซอยนายชูศิลป ขอยุน) จำนวน 108,600 บาท (กอง
ชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บานกอก

นอย (ซอยนายชูศิลป ขอยุน) จำนวน 108,600 บาท (กองชาง)) จากนั้นได
เชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 108,600 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 12 บานกอกนอย (ซอยนายชูศิลป ขอยุน) ตั้ง
ไว 108,600 บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
12 บานกอกนอย (ซอยนายชูศิลป ขอยุน) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ความยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 165.00 ตารางเมตร  พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

10/66 หนาท่ี 23 ขอ 1 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๓๕ 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 12 บานกอกนอย (ซอยนายชูศิลป 
ขอยุน) จำนวน 108,600 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๓๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร (หลังบานพักสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ซอยเมืองแกว) 
จำนวน 136,000  บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 14 บานหัวทุง

นคร (หลังบานพักสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ซอยเมืองแกว) จำนวน 
136,000 บาท (กองชาง)) จากนั ้นไดเช ิญฝายบริหารอธิบายช ี ้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
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รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 136,000 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 14 บานหัวทุงนคร (หลังบานพักสถาบัน
พัฒนาฝมือแรงงาน ซอยเมืองแกว) ตั้งไว 136,000 บาท เพื่อจายเปนคา
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 14 บานหัวทุงนคร (หลังบานพัก
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ซอยเมืองแกว) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 205.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 20 ขอ 15 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
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๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 14 บานหัวทุงนคร (หลังบานพัก
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ซอยเมืองแกว) จำนวน 136,000  บาท (กอง
ชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๓๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15 บานหนองขาม (ซอย 5 เสนธารินเฟรช) จำนวน 286,100 บาท (กอง
ชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บานหนอง

ขาม (ซอย 5 เสนธารินเฟรช) จำนวน 286,100 บาท (กองชาง)) จากนั้นได
เชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 286,100 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บานหนองขาม (ซอย5 เสนธารินเฟรช) ตั้ง
ไว 286,100 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
15 บานหนองขาม (ซอย 5 เสนธารินเฟรช) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๓๘ 

 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 435.00 ตารางเมตร  พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

8/66 หนาท่ี 32 ขอ 22 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๓๙ 

 

๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บานหนองขาม (ซอย 5 เสนธาริน
เฟรช) จำนวน 286,100 บาท (กองชาง))  ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๓๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15 บานหนองขาม (ซอยขางบานหมวดสมาน) จำนวน 218,700 บาท 
(กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บานหนอง

ขาม (ซอยขางบานหมวดสมาน) จำนวน 218,700 บาท (กองชาง)) จากนั้น
ไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 218,700 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บานหนองขาม (ซอยขางบานหมวดสมาน) 
ตั้งไว 218,700 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 
15 บานหนองขาม (ซอยขางบานหมวดสมาน) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 330.00 ตารางเมตร  พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

8/66 หนาท่ี 33 ขอ 23  (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๔๐ 

 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 15 บานหนองขาม (ซอยขางบาน
หมวดสมาน) จำนวน 218,700 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๓๗ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บานหนองขาม (ซอยพอมวน) จำนวน 81,500  บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๗ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บานหนอง

ขาม (ซอยพอมวน) จำนวน 81,500  บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝาย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๔๑ 

 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 81,500 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 15 บานหนองขาม (ซอยพอมวน) ตั ้งไว 
81,500 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15 
บานหนองขาม (ซอยพอมวน) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 120.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

8/66 หนาท่ี 34 ขอ 24  (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๔๒ 

 

๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 15 บานหนองขาม (ซอยพอมวน) 
จำนวน 81,500  บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๓๘ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บานหนองขาม (ซอยครูดา) จำนวน 180,800  บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๘ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15 บานหนอง

ขาม (ซอยครูดา) จำนวน 180,800  บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝาย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 180,800 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู  ท่ี 15 บานหนองขาม (ซอยครูดา) ตั ้งไว
180,800 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 15 
บานหนองขาม (ซอยครูดา) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 272.00 ตารางเมตร  พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๔๓ 

 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 
8/66 หนาท่ี 36 ขอ 26 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๔๔ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 15 บานหนองขาม (ซอยครูดา) 
จำนวน 180,800  บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๓๙ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 16 บานแกนพยอม (จากบานคุณจิรนัน ถึงทายซอย) จำนวน 
88,400 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๓๙ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 

บานแกนพยอม (จากบานคุณจิรนัน ถึงทายซอย) จำนวน 88,400 บาท 
(กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 88,400 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานแกนพยอม (จากบานคุณ
จิรนัน ถึงทายซอย) ตั้งไว 88,400 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางยกระดับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานแกนพยอม (จากบานคุณจิรนัน ถึง
ทายซอย) รายละเอียดดังนี้ 
งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. งานดินถมบดอัดแนน ความกวาง 4.00 เมตร ความยาว 31.00 
เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร  

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร  
ความยาว 31.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 124.00 ตารางเมตร  พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

8/66 หนาท่ี 43 ขอ 31 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๔๕ 

 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 16 บานแกนพยอม (จากบาน
คุณจิรนัน ถึงทายซอย) จำนวน 88,400 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก 

   ๓.๔๐ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 16 บานแกนพยอม (หนาบานเลขที่ 509) จำนวน 
173,100 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๐ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๔๖ 

 

ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 16 บานแกนพยอม (หนาบานเลขที่ 509) จำนวน 173,100 บาท (กอง
ชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 173,100 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานแกนพยอม (หนา
บานเลขที่ 509) ตั้งไว 173,100 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางปรับปรุง
ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานแกนพยอม (หนาบานเลขท่ี 
509) รายละเอียดดังนี้ 
งานปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. รื ้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) รื ้อผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ความยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม
นอยกวา 224.00 ตารางเมตร  

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ความยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 224.00 ตารางเมตร  พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) แกไขครั้งท่ี  

16/67 หนาท่ี 22 ขอ 16 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๔๗ 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานแกนพยอม 
(หนาบานเลขที่ 509) จำนวน 173,100 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก 

   ๓.๔๑ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานแกนพยอม (จากบานเลขท่ี 140/6 ถึงอาคาร 8 
ช้ัน) จำนวน 431,800 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๑ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู

ที ่ 16 บานแกนพยอม (จากบานเลขท่ี 140/6 ถึงอาคาร 8 ชั้น) จำนวน 
431,800 บาท (กองชาง)) จากนั ้นไดเช ิญฝายบริหารอธิบายช ี ้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๔๘ 

 

นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 431,800 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานแกนพยอม (จาก
บานเลขที่140/6 ถึงอาคาร 8 ชั้น) ตั้งไว 431,800 บาท เพื่อจายเปนคา
กอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 16 บานแกนพยอม 
(จากบานเลขท่ี140/6 ถึงอาคาร 8 ชั้น) รายละเอียดดังนี้ 
งานปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. รื ้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) รื ้อผิวจราจรกวาง 4.00 
เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร  

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 
ความยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 600.00 ตารางเมตร  พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 24 ขอ 17 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๔๙ 

 

ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด
ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานแกนพยอม 
(จากบานเลขท่ี 140/6 ถึงอาคาร 8 ชั้น) จำนวน 431,800 บาท (กองชาง))   
ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๔๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานเปด (ซอยบานนางชวน ชัยสิทธิ์ 
ปากซอยบานนางรสสา) จำนวน 147,100 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานเปด (ซอยบานนางชวน ชัยสิทธิ์ ปากซอย
บานนางรสสา) จำนวน 147,100 บาท (กองชาง)) จากนั ้นไดเชิญฝาย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 147,100 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๕๐ 

 

บานเปด (ซอยบานนางชวน ชัยสิทธิ์ปากซอยบานนางรสสา) ตั้งไว 147,100 
บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำ พรอมบอพักและรางวีคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานเปด (ซอยบานนางชวน ชัยสิทธิ์ปากซอยบานนาง 
รสสา) รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
60.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี  พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 25 ขอ 18 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๕๑ 

 

๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 
บานเปด (ซอยบานนางชวน ชัยสิทธ ิ ์ ปากซอยบานนางรสสา) จำนวน 
147,100 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๔๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 18 บานเปด (ซอยบีบี) จำนวน 350,400 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานเปด 

(ซอยบีบี) จำนวน 350,400 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหาร
อธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 350,400 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 18 บานเปด (ซอยบีบี) ตั้งไว 350,400 บาท  
เพ่ือจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 18 บานเปด (ซอยบีบี) 
รายละเอียดดังนี้ 
งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 450.00 ตารางเมตร  พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 26 ขอ 19 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๕๒ 

 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 18 บานเปด (ซอยบีบี) จำนวน 
350,400 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๕๓ 

 

   ๓.๔๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 18 บานเปด (ซอยบานนางกุหลาบ) จำนวน 48,600 บาท (กองชาง)) 

 

 

 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานเปด 

(ซอยบานนางกุหลาบ) จำนวน 48,600 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝาย
บริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 48,600 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 18 บานเปด (ซอยบานนางกุหลาบ) ตั้งไว 
48,600 บาท  เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 
บานเปด (ซอยบานนางกุหลาบ) รายละเอียดดังนี้ 
งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ความยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 62.50 ตารางเมตร  พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 27 ขอ 20 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๕๔ 

 

ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ เสียง งด

ออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานเปด (ซอยบานนางกุหลาบ) 
จำนวน 48,600 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๔๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานเปด (ซอย ร.ต.อ.ไพสิฐ จันทะสอน) จำนวน  53,700 บาท (กอง
ชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานเปด 

(ซอย ร.ต.อ.ไพสิฐ จันทะสอน) จำนวน 53,700 บาท (กองชาง)) จากนั้นได
เชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๕๕ 

 

รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 53,700 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 18 บานเปด (ซอยร.ต.อ.ไพสิฐ จันทะสอน) ตั้ง
ไว 53,700 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 
บานเปด (ซอยร.ต.อ.ไพสิฐ จันทะสอน) รายละเอียดดังนี้ 
งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ความยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 70.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 28 ขอ 21 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๕๖ 

 

๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 18 บานเปด (ซอย ร.ต.อ.ไพสิฐ จันทะ
สอน) จำนวน 53,700 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๔๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 บานกังวาน (บานเลขที่143/54 ถึง
บานพอรำไพ) จำนวน 122,400 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 บานกังวาน (บานเลขที่143/54 ถึงบานพอ
รำไพ) จำนวน 122,400 บาท (กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบาย
ชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 122,400 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 
บานกังวาน (บานเลขท่ี 143/54 ถึงบานพอรำไพ) ตั้งไว 122,400 บาท  
เพ่ือจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู ท ี ่  19 บานกังวาน (บานเลขท่ี 143/54 ถึงบานพอรำไพ) 
รายละเอียดดังนี้ 
งานวางทอระบายน้ำ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๕๗ 

 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
55.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

 - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี ๒๙ ขอท่ี 2๒ (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๕๘ 

 

๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 
บานกังวาน (บานเลขที่143/54 ถึงบานพอรำไพ) จำนวน 122,400 บาท 
(กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๔๗ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 บานกังวาน (ซอยโพธิ์เงิน 6) จำนวน 103,900 บาท (กอง
ชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๗ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 

บานกังวาน (ซอยโพธิ์เงิน 6) จำนวน 103,900 บาท (กองชาง)) จากนั้นได
เชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 103,900 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 19 บานกังวาน (ซอยโพธิ์เงิน 6) ตั้ง
ไว 103,900 บาท เพ่ือจายเปนคากอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมูท่ี 19 บานกังวาน (ซอยโพธิ์เงิน 6) รายละเอียดดังนี้ 
งานกอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ยกระดับผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความยาว 39.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 156.00 ตารางเมตร  
พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปด
กำหนด                                                   

    - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี ๓๐ ขอท่ี 2๓ (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๕๙ 

 

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 19 บานกังวาน (ซอยโพธิ์เงิน 
6) จำนวน 103,900 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๔๘ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 20 บานสุภัทรา (ถนนหลังสถาบันหนาบานเลขที่ 158) จำนวน 139,600 
บาท (กองชาง)) 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๖๐ 

 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๘ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 20 บาน

สุภัทรา (ถนนหลังสถาบันหนาบานเลขที่ 158) จำนวน 139,600 บาท 
(กองชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 139,600 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 20 บานสุภัทรา (ถนนหลังสถาบัน
หนาบานเลขท่ี 158) ตั้งไว 139,600 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 20 บานสุภัทรา (ถนนหลังสถาบันหนาบานเลขท่ี
158) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 215.00 ตารางเมตร  พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด                                                   

    - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งท่ี 

๕/6๖ หนาท่ี ๗๑ ขอท่ี ๑2๖ (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๖๑ 

 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 20 บานสุภัทรา (ถนนหลังสถาบันหนา
บานเลขที่ 158) จำนวน 139,600 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขาง
มาก 

   ๓.๔๙ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 20 บานสุภัทรา (ส่ีแยกวังทรัพยสิน) จำนวน 374,300 บาท (กอง
ชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๔๙ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 20 

บานสุภัทรา (สี่แยกวังทรัพยสิน) จำนวน 374,300 บาท (กองชาง)) จากนั้น
ไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 374,300 รายละเอียดดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด

คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ โครงการ
กอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 20 บานสุภัทรา (สี่แยกวัง
ทรัพยสิน) ตั้งไว 374,300 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก หมูท่ี 20 บานสุภัทรา (สี่แยกวังทรัพยสิน) รายละเอียดดังนี้ 
งานปรับปรงุถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. รื ้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) รื ้อผิวจราจรกวาง 5.00 
เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม
ไมนอยกวา 500.00 ตารางเมตร   

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 
ความยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 500.00 
ตารางเมตร พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
บานเปดกำหนด 

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
    - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี ๓๒ ขอท่ี 2๔ (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๖๒ 

 

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 1 บานเปด (หนาโรงเรียน
บานเปด ดานทิศตะวันออกและทิศเหนือ) จำนวน 191,600 บาท (กองชาง))  
ดวยคะแนนเสียงขางมาก 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๖๓ 

 

   ๓.๕๐ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 21 บานโคกฟนโปง (ชุมชน 3 ซอยหนองหวาทายซอย) จำนวน 103,100 
บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๐ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 21 บานโคก

ฟนโปง (ชุมชน 3 ซอยหนองหวาทายซอย) จำนวน 103,100 บาท (กอง
ชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม 

 
  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 103,100 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 21 บานโคกฟนโปง (ชุมชน 3 ซอย
หนองหวาทายซอย) ตั้งไว 103,100 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 21 บานโคกฟนโปง (ชุมชน 3 ซอยหนองหวาทาย
ซอย) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 150.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด  

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี   

8/66 หนาท่ี 50 ขอ 37 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๖๔ 

 

ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 21 บานโคกฟนโปง (ชุมชน 3 ซอย
หนองหวาทายซอย) จำนวน 103,100 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขาง
มาก 

   ๓.๕๑ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 21 บานโคกฟนโปง (จากปายโรงเรียนบานโคกฟนโปง ถึงหลังศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก) จำนวน 280,500 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๑ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 21 บานโคก

ฟนโปง (จากปายโรงเรียนบานโคกฟนโปง ถึงหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 
280,500 บาท (กองชาง)) จากนั ้นไดเช ิญฝายบริหารอธิบายช ี ้แจง
รายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๖๕ 

 

รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 280,500 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 21 บานโคกฟนโปง (จากปายโรงเรียน
บานโคกฟนโปง ถึงหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) ตั้งไว 280,500 บาท เพื่อจาย
เปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 21 บานโคกฟนโปง (จากปาย
โรงเรียนบานโคกฟนโปง ถึงหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) รายละเอียดดังนี้ 
งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 4.50 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 450.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งท่ี 

5/66 หนาท่ี 74 ขอ 131 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๖๖ 

 

๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 21 บานโคกฟนโปง (จากปายโรงเรียน
บานโคกฟนโปง ถึงหลังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน 280,500 บาท (กอง
ชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๕๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 23 
บานไทรทอง (บริเวณหมูบานภาภิรมยบานไทรทอง ซอย 2) จำนวน 228,200 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอ

ระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 23 บานไทรทอง 
(บริเวณหมูบานภาภิรมยบานไทรทอง ซอย 2) จำนวน 228,200 บาท (กอง
ชาง)) จากนั้นไดเชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 228,200 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 23 บานไทรทอง (บริเวณหมูบานภาภิรมยบานไทร
ทอง ซอย2) ตั้งไว 228,200 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๖๗ 

 

ที ่ 23 บานไทรทอง (บริเวณหมู บ านภาภิรมย บานไทรทอง ซอย 2)  
รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรรวมไมนอยกวา 232.00 ตารางเมตร  
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
38.00 เมตร พรอมบอพักและรางวี พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย ตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด   

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 34 ขอ 25 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๖๘ 

 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
และรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 23 บานไทรทอง (บริเวณหมูบานภาภิรมย
บานไทรทอง ซอย 2) จำนวน 228,200 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียง
ขางมาก 

   ๓.๕๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 23 บานไทรทอง (ทายซอยประชารักษ 1) จำนวน 213,300 บาท (กอง
ชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 23 บานไทร

ทอง (ทายซอยประชารักษ 1) จำนวน 213,300 บาท (กองชาง)) จากนั้นได
เชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 213,300 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 23 บานไทรทอง (ทายซอยประชา
รักษ 1) ตั้งไว 213,300 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 23 บานไทรทอง (ทายซอยประชารักษ 1) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 325.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๖๙ 

 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 
16/67 หนาท่ี 35 ขอ 26 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ
หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระนีห้รือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ เสียง งด

ออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๗๐ 

 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 23 บานไทรทอง (ทายซอยประชา
รักษ 1) จำนวน 213,300 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๕๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานเปด (ขางอูชางดำ บานนายเสถียร) จำนวน 272,200 บาท (กอง
ชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระท่ี ๓.๕๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานเปด 

(ขางอูชางดำ บานนายเสถียร) จำนวน 272,200 บาท (กองชาง)) จากนั้นได
เชิญฝายบริหารอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุม  

 
 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
รองนายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. 2567 (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 272,200 บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที ่ดินและสิ ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ ่งสาธารณูปการ โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานเปด (ขางอูชางดำ บานนาย
เสถียร) ตั้งไว 272,200 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมูท่ี 18 บานเปด (ขางอูชางดำ บานนายเสถียร) รายละเอียดดังนี้ 
งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ความยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 369.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบานเปดกำหนด 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 (2) 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งท่ี 

16/67 หนาท่ี 36 ขอ 27 (กองชาง) 
โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ภายใน
เขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอทุกภาคสวน 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใช
จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 ท้ังนี้ การใชจายเงินสะสมเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจ



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๗๑ 

 

หนาที่ของเทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ  ขณะนี้เทศบาลตำบล
บานเปด มีเงินสะสมท่ีกันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่นำไปใชได จำนวน 104,284,015.56 บาท โดยอาศัยอำนาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2566 หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบยีบวาระนี้หรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในท่ีประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ เสียง งด

ออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสริฐทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 18 บานเปด (ขางอูชางดำ บานนาย
เสถียร) จำนวน 272,200 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ตนขออนุญาตท่ีประชุมเนื่องจากวาวันนี้เราไดมีการประชุมกันมาเปน 
ประธานสภาเทศบาล ระยะเวลายาวนานพอสมควร ในระเบียบวาระนี้ขอใหยกไปพูดคุยกันในการ

ประชุมคราวตอไป จากนั้นไดกลาวในที่ประชุมวาการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ ซึ่งตรงกับวันจันทรท่ี 
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมหนองโคตร 
ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด ไดครบถวนทุกระเบียบวาระการ
ประชุมแลว และขอปดประชุม 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๗๒ 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๔๐  น.  

 

  
 
 

(นายเจษฎา  ชัยมงคล) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด 

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลบานเปด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งไดทำการ
ตรวจรายงานประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนที่เรียบรอยแลว และ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน 

 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปศนพล  เมืองสนธิ์) 
 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบัวฮอง  บุญจวง) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญเพ็ง  สุทธิ) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา) 

 
 

(ลงชื่อ)    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชัยรัตน  มัสมี) 

 

 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัวิสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑๗๓ 

 

 

รายงานการประชุมครั้งนี้ไดผานการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 

๓/๒๕๖๗ ครั้งท่ี ๑ เม่ือวันท่ี  ๒๖  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 
 

 

(นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 

 


	ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่นๆ

